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Korosho zawa  
moto bungeni

Mbunge wa Shinyanga Mjini, Stephen Masele (kushoto), akihojiwa mbele ya Kamati ya Bunge ya Haki, Maadili na 
Madaraka ya Bunge, kwa tuhuma za utovu wa nidhamu katika kikao kilichofanyika Ofisi za Bunge, jijini Dodoma 
jana. PICHA: OFISI YA BUNGE
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Korosho moto bungeni
Na Mwandishi Wetu, 
DODOMA

SAKATA la kuchelewa kuu-
zwa kwa korosho zilizoku-
sanywa na serikali kutoka kwa 
wakulima, limeendelea kuteka 
mijadala ya Bunge baada ya 
jana wabunge mbalimbali kuli-
zungumzia wakitaka wahusika 
kuwajibika au kuwajibishwa.

Katika mjadala wa makadi-
rio ya bajeti ya Wizara ya 
Kilimo kwa mwaka ujao wa 
fedha, Mbunge wa Mtama, Nape 
Nnauye (CCM), alisema bungeni 

jijini Dodoma jana, kuwa wote 
waliohusika na kile alichokiita 
hujuma dhidi ya zao la korosho, 
wajiwajibishe au wachukuliwe 
hatua.

Alisema kama watu hawata-
wajibika wenyewe, anakusudia 
kuwasilisha hoja bungeni ili 
chombo hicho cha kutunga she-
ria kichukue hatua kuwawajibi-
sha.

Nnauye ambaye aliwahi kuwa 
Waziri wa Habari, Utamaduni, 
Sanaa na Michezo, alisema 
zao la korosho liko chumba 
cha wagonjwa wanaohitaji 

uangalizi maalum (ICU), akitaka 
mkakati wa ununuzi wa zao hilo 
kupitiwa kwa makini.

Alisema kuna haja Bunge 
kumtaka Mdhibiti na Mkaguzi 
Mkuu wa Hesabu za Serikali 
(CAG) kukagua kile alichokiita 
udanganyifu katika malipo ya 
korosho kwa wakulima.

Alisema baada ya ukaguzi 
huo wa CAG, taarifa iwasil-
ishwe bungeni na ijadiliwe 
na wabunge, akieleza kuwa 
maelezo yanayotolewa kuhusu 
malipo ya korosho si ya kweli.

“Nia ya Rais ilikuwa njema ka-

bisa, lakini waliokwenda huko 
wamefanya mazonge na mam-
bo ya ovyo, hapa tukubaliane, 
siyo serikali yote imeharibu, 
bali wako waliofanya mambo 
ya ovyo,  ni vema wakawajibika 
ama kuwajibishwa,” Nnauye 
alisema.

Mbunge huyo alisema Wa-
ziri wa Kilimo, Japhet Hasunga 
na wasaidizi wake hawahusiki 
katika sakata la korosho, lakini 
wapo wanaotakiwa kuwajibika. 
Hata hivyo, hakuwataja.

Nnauye pia alisema uchun

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dk. Ali Mohamed Shein, akishiriki katika kuusalia mwili wa marehemu 
Ali Juma Shamhuna, kabla ya mazishi yaliofanyika katika Kijiji cha Donge Imiyani, Mkoa wa Kaskazini Unguja jana. PICHA: IKULU 

ZANZIBAR  

 Na Romana Mallya

WANASIASA wakongwe nchini, 
Ali Juma Shamhuna na Brigedia 
Jenerali mstaafu Hassan 
Ngwilizi, wamefariki dunia. 

Taarifa zilizopatikana jana 
zilieleza kuwa Ngwilizi alifariki 
dunia jana katika Hospitali Kuu 
ya Jeshi Lugalo, Dar es Salaam, 
wakati Shamhuna alifariki dunia 
juzi visiwani Zanzibar.

Katibu wa Itikadi na Uenezi 
wa Chama Cha Mapinduzi (CCM), 
Humphrey Polepole, alitangaza 
jana kuwa  Ngwilizi, ambaye 
aliwahi kuwa Waziri wa Nchi, 
Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa 
na Serikali za Mitaa, alifariki 
dunia jana katika Hospitali Kuu 
ya Jeshi ya Lugalo alikokuwa 
akipatiwa matibabu.

Katika uhai wake, Ngwilizi 
alitumikia Jeshi la Wananchi 
Tanzania (JWTZ) kuanzia 
mwaka 1968 hadi 1993 katika 
nafasi mbalimbali hadi Brigedia 
Jenerali. 

Pia aliwahi kuwa Mkuu wa 
Mkoa wa Dar es Salaam, Naibu 
Katibu Mkuu wa CCM Tanzania 
Bara, Mbunge wa Kuteuliwa 
na baadaye Mbunge wa Mlalo, 
Lushoto mkoani Tanga kwa 
miaka 10 kuanzia mwaka 2005 
hadi 2015. 

Ndani ya Bunge aliwahi 
kuwa Mwenyekiti wa Kamati 
ya Kudumu ya Bunge ya Haki, 
Maadili na Maraka ya Bunge 
na pia Mwenyekiti wa Kamati 
ndogo ya Bunge iliyoundwa 
Julai 2 mwaka huo kuchunguza 
kashfa iliyomhusisha Katibu 
Mkuu wa Wizara ya Madini 
na Nishati, Eliakim Maswi, 
akiwatuhumu baadhi ya 
wabunge kula rushwa kutoka 
kwenye kampuni ya mafuta.

Kwa upande wake, Shamhuna 
ambaye aliwahi kuwa Naibu 
Waziri Kiongozi Serikali ya 
Mapinduzi Zanzibar,  alizikwa 
jana Donge Kaskazini Unguja na 
wakati wa uhai wake alishika 
nyadhifa tofauti ndani ya 
serikali.

Shamhuna ambaye pia aliwahi 
kuwa Mhadhiri katika Chuo 
Kikuu cha Zanzibar  aliwahi 
kuwa Waziri wa Elimu, Mafunzo 
ya Amali na Waziri wa Maji, 
Ardhi, Nyumba na Nishati 
(Zanzibar).

Mwaka 2010 hadi 2012 
alikuwa Waziri wa Habari, Utalii, 
Utamaduni na Michezo Zanzibar, 
mwaka 1981 alikuwa Mwakilishi 
wa Kwahani mjini Unguja.

Shamhuna alizaliwa Januari 
1, mwaka 1944 na alifariki 
dunia akiwa Fuoni Wilaya ya 
Magharibi, Unguja. 

Shamhuna, 
Ngwilizi 
wafariki 
dunia

Masele: Nimelelewa vyema
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 Na Sanula Athanas, DODOMA

HATIMAYE Makamu wa Kwanza wa Rais 
wa Bunge la Afrika (PAP), Stephen Masele, 
amehojiwa na Kamati ya Kudumu ya Bunge 
ya Haki, Maadili na Madaraka kuhusu 
tuhuma za utovu wa nidhamu, huku 
akisisitiza amelelewa vyema na wazazi na 
Chama Cha Mapinduzi (CCM). 

Hatua hiyo ya kuhojiwa kwa Masele 
imetokana na agizo la Spika wa Bunge 
la Tanzania, Job Ndugai, kuandika barua 
kwa Rais wa PAP kumtaarifu kusitisha 
uwakilishi wa mbunge huyo na kumtaka 
kurejea nchini kuhojiwa kwa tuhuma za 
utovu wa nidhamu.

Wakati Spika Ndugai akitangaza uamuzi 
huo Jumatano, Masele ambaye pia ni 
Mbunge wa Shinyanga Mjini (CCM), alikuwa 
Afrika Kusini akishiriki vikao vya PAP.

Huku Spika Ndugai akilieleza Bunge 
kuwa Masele amekaidi mara kadhaa 

kurejea nchini kuhojiwa, jana saa 3:40 
asubuhi, mbunge huyo aliingia bungeni na 
baadaye saa 5:34 asubuhi aliingia kwenye 
chumba cha mahojiano na Kamati ya 
Maadili iliyomhoji hadi saa 9:18 alasiri.

Kabla ya kuhojiwa na kamati hiyo, Masele 
ambaye mwaka 2010 alitangazwa kushinda 
kiti cha ubunge kwa tofauti ya kura moja, 
aliingia kwenye ukumbi wa Bunge kisha 
akaingia kwenye maktaba ya Bunge na 
baadaye kuingia kwenye mgahawa wa 
chombo hicho cha kutunga sheria.

Saa 5:10 asubuhi, Masele alitoka kwenye 
mgahawa huo na kufanya mazungumzo 
ya dakika nne na Mbunge wa Bariadi 
Mashariki na Mwanasheria Mkuu wa 
zamani wa Serikali, Andrew Chenge. 

KAULI YA MASELE 
Baada ya kuhojiwa na Kamati ya Maadili, 

Masele aliwaambia waandishi wa habari 
kuwa ameitikia wito wa Bunge, huku 
akisisitiza hajawahi kufanya vitendo vya 

utovu wa nidhamu katika kipindi chote 
akiwa kiongozi.

Alisema amelelewa vyema na wazazi 
wake na CCM aliyoitumikia katika ngazi 
mbalimbali kuanzia akiwa Umoja wa Vijana 
wa chama hicho (UVCCM) hadi kuwa Naibu 
Waziri wa Nishati na Madini.  

“Mimi nimelelewa vizuri na wazazi wangu 
na chama kuanzia ngazi ya chini hadi juu, 
nimekuwa kiongozi UVCCM, mjumbe wa 
baraza kuu la chama, natambua miiko ya 
kiuongozi na sijawahi kufanya kosa la utovu 
wa nidhamu,” alisema.

Masele aliongeza: “Nilichofanya ni 
kutetea misingi ya haki za binadamu. 
Isitafsiriwe kwamba ni utovu wa nidhamu.” 

Naye Mwenyekiti wa Kamati ya Haki, 
Maadili na Madaraka ya Bunge, Emmanuel 
Mwakasaka, baada ya kumhoji Masele, 
aliwaambia waandishi wa habari kuwa 
wanaendelea kufanya uchambuzi wa 
shauri lake na wakimaliza kazi, watakabidhi 
taarifa kwa Spika.



bangi.
Alilieleza Bunge kuwa gunia 

moja la bangi nchini linanunuli-
wa kwa bei ya kati ya Sh. milioni 
nne na Sh. milioni 4.5 na kwa Le-
sotho na Zimbabwe, gunia moja 
linauzwa Sh. milioni 20.

“Bangi karibu yote ya Tanza-
nia inakwenda katika dawa za 
binadamu ambazo tunaletewa 
kutumia. Kuna ubaya gani (nchi) 

ikaanza kutoa vibali kwenye mae-
neo mbalimbali na kuhalalisha 
watu waanze kulima bangi hiyo 
na kupata faida?” Kishimba ali-
hoji.

Mbunge huyo alisema haungi 
mkono kauli ya Mbunge wa Geita, 
Joseph Musukuma (CCM), am-
baye amekuwa akitaka bangi ku-
halalishwa kwa ajili ya kuvuta.

“Ni vizuri Waziri wa Kilimo 

( Japhet Hasunga) awasiliane na 
Waziri wa Afya (Ummy Mwalimu) 
waone namna gani watafanya, 
lakini watambue kwamba bangi 
ni zao ambalo pia haliliwi na 
wadudu. Hekari moja ya bangi 
unapata gunia sita,” alisema.

Baada ya Kishimba kuwasilisha 
mchango wake, Spika wa Bunge 
Job Ndugai, alimpongeza mbunge 
huyo kwa uwasilishaji mzuri na 

kuwataka wabunge kuiga uchang-
iaji wa kujikita katika eneo moja.

“Niwape siri, muongee kama 
Kishimba, unakuja na kitu chako 
fulani, unajikita sehemu moja. 
Hii hoja ni nzuri sana, naamini 
Jenista (Mhagama - Waziri wa 
Nchi, Oisi ya Waziri Mkuu - Sera, 
Bunge, Ajira, Vijana, Kazi na 
Watu Wenye Ulemavu) ameipigia 
mstari,” Spika Ndugai alisifu.
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Mbunge CCM aitaka serikali ihalalishe kilimo cha bangi
 Na Sanula Athanas, DODOMA

WAKATI Jeshi la Polisi likipiga 
vita kilimo cha bangi na kuhar-
ibu mashamba yaliyolimwa ki-
levi hicho, Mbunge wa Kahama 
Mjini, Jumanne Kishimba (CCM), 
ameishauri serikali kuruhusu kili-
mo cha bangi kwa ajili ya

utengenezaji wa dawa za bin-
adamu.

Akichangia mjadala bungeni ji-
jini Dodoma jana kuhusu makadi-
rio ya mapato na matumizi ya 
Wizara ya Kilimo kwa mwaka 
ujao wa fedha, Kishimba alisema 
nchi tayari nne barani Afrika zi-
meruhusu kilimo cha bangi kwa 
ajili ya matumizi ya dawa za bin-
adamu.

“Ni vizuri kama dunia inapo-
pata kitu kizuri ni vyema Watan-
zania tukawahi. Ninavyoongea 
kuna gazeti... (alitaja jina la gazeti) 
la tarehe 15 limesema Uganda ime-
sharuhusu kulima bangi kwa ajili 
ya dawa za binadamu,” Kishimba 
alisema.

Mbunge huyo aliongeza kuwa 
asilimia 80 ya dawa za maumivu 
ya saratani zinatokana na bangi.

“Nashangaa wataalamu wetu 
wa Mamlaka ya Chakula na Dawa 
(TFDA), wangekuwa wamesha-
chukua sampuli na wangewaju-
lisha kuwa dawa zilizo na bangi 
ndani yake.

“Wangemuuliza msamba-
zaji hiyo bangi anaitoa wapi? 
Mheshimiwa Spika, sisi wenyewe 
tunayo bangi hiyo, tunaona kila 
siku inakatwa, ukweli nyingi siyo 
kwa ajili ya kuvuta. Bangi hiyo im-
ekuwa ikienda katika dawa za bin-
adamu,” Kishimba alisema.

Aliendelea kujenga hoja yake 
akieleza kuwa mbali na Uganda, 
nchi za Lesotho na Zimbabwe pia 
zimeruhusu kilimo cha bangi na 
kuna viwanda vya kutengeneza 
dawa za binadamu kwa kutumia 

Na Mwandishi Wetu 

MFUKO wa Kimataifa wa 
Maendeleo ya Kilimo (IFAD) 
umetenga Sh. bilioni 127.3 kwa ajili 
ya ufadhili wa miradi ya kilimo 
nchini kwa miaka mitatu kuanzia 
mwakani. 

Rais wa IFAD, Gilbert Houngbo, 
alisema hayo jana Ikulu jijini 
Dar es Salaam, alipokutana na 
kufanya mazungumzo na Rais 
John Magufuli.

Taarifa iliyotolewa na 
Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais 
Ikulu ilisema pamoja na kutenga 
fedha hizo,  Houngbo ambaye ni 
Waziri Mkuu mstaafu wa Togo,  
alimpongeza Rais Magufuli na 

IFAD 
yaimwagia 
Tanzania 
bil. 127/-
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Mkakati wa kupunguza madhara ya maafa waja

Mafundi wakiendelea na kazi ya ujenzi wa kingo za katikati za barabara ya Chang’ombe-Temeke, jijini 
Dar es Salaam jana. PICHA: JOHN BADI  

        Na Salome Kitomari

SERIKALI imesema ipo katika 
hatua za mwisho za kukamilisha 
mkakati wa taifa wa upunguzaji 
wa madhara ya maafa.

Akizungumza hivi karibuni na 
Nipashe, Mchumi Mwandamizi 
na Mtaalamu wa Usimamizi wa 
Maafa wa Ofisi ya Waziri Mkuu, 
Charles Msangi, alisema mkakati 
huo ni utekelezaji wa mkataba wa 
Sendai, uliosainiwa mwaka 2015 
wa kuzitaka nchi kuwa na mpan-
go wa kupunguza madhara yanay-
otokana na maafa.

Mkataba wa Sendai utatekele-
zwa hadi mwaka 2030, lengo ni 
kuongeza jitihada za kukabiliana 
na majanga ya asili na yanayo-
sababishwa na binadamu yanay-
otokea duniani kutokana na mab-
adiliko ya tabia nchi.

Majanga hayo ni tetemeko la 
ardhi, magonjwa, njaa, ukame 
kupindukia, mafuriko, mvua ny-
ingi, mabadiliko ya vipindi vya 
mvua, maporomoko ya ardhi na 
miamba na kuongezeka kwa kina 
cha bahari, huku sehemu ya ardhi 
ikimezwa.

“Sendai ni makubaliano ya hi-
yari, katika kutekeleza serikali 
ilitunga Sheria ya Usimamizi wa 
Maafa Namba saba ya mwaka 2015 

na kanuni zake za mwaka 2017,” 
alisema na kuongeza:

“Vilevile, imerejea sera ya taifa 
ya menejimenti ya maafa ya mwa-
ka 2004, ambapo imeandaliwa 
rasimu ya sera ya taifa ya upungu-
zaji wa madhara ya maafa mwaka 
2018 na maoni ya kuiboresha ya-
naendelea kupokelewa,” alisema.

Msangi alisema katika 
utekelezaji wa mkataba huo, 
makundi mbalimbali yanashirik-
ishwa ikiwamo kamati za usimam-
izi wa maafa kuanzia ngazi ya 
kijiji/mtaa, kata, wilaya na mkoa 
ambazo zipo kwa mujibu wa She-
ria ya Usimamizi wa Maafa namba 
saba ya mwaka 2015. 

Kuhusu matukio ya vimbunga 
yaliyotokea nchi za Msumbuji, 
Malawi na Zimbabwe, alisema 
Tanzania imejifunza kuwa kuto-
kana na mabadiliko ya tabia kuna 
uwezekano mkubwa wa majanga 
ambayo hayakuwa ya kawaida ya-
nayoweza kutokea nchini.

“Serikali inachokifanya ni kui-
marisha mifumo ya ufuatiliaji 
hali ya hewa na kutoa tahadhari 
kwa umma kunahitaji kupewa ki-
paumbele, kuimarisha utoaji wa 
elimu ya majanga kwa umma, ku-
jenga uwezo wa wataalamu wajue 
majukumu yao katika masuala ya 
usimamizi wa maafa,” alibainisha.

 Na Romana Mallya

MWANAHARAKATI Mdude Nyangali 
maarufu (Mdude Chadema), amefunguka 
na kueleza kuwa licha ya kutekwa na watu 
wasiojulikana na kupigwa kipigo ambacho 
hajawahi kukipata, hataacha harakati zake 
mitandaoni.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jana jijini Dar es Salaam, Mdude alisema 
tukio lililomtokea Mei 4, mwaka huu, ni la 
utekaji na si kwamba alipotea kama Naibu 
Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Hamad 
Masauni, alivyoeleza bungeni.

Alisema anamtilia shaka Masauni kuwa 
anawajua waliomteka na kumwomba Rais 
John Magufuli amfute kazi.

“Kuna uhusiano kati ya maelezo ya Ma-

sauni bungeni aliyowataka vijana wawe 
makini kwenye mitandao kwa kuichafua 
serikali kuwa hawatawavumilia na wakati 
nimetekwa watekaji waliniambia kuwa 
nimeichafua serikali ninatumiwa na mabe-
beru,” alisema.

Alisema kwa kauli hizo mbili, anamtuhu-
mu Naibu Waziri Masauni kuwa anawajua 
watekaji.

Pia alilituhumu Jeshi la Polisi kuwa ndilo 
lililohusika na tukio la kutekwa kwake kwa 
sababu licha ya kutokea mita chache ku-
toka kituo cha polisi kilipo na yeye kupiga 
kelele za msaada, hakusaidiwa.

“Mwizi hawezi kujichunguza. Ninacho

Mwanaharakati Chadema aweka msimamo

 Na Gwamaka Alipipi

WAKALA wa Vipimo (WMA) 
umesema unatarajia kuanza kupima 
vipimo vya umeme, lengo kuu likiwa 
ni kumlinda mtumiaji ili aweze ku-
jihakikishia kuwa vipimo atakavyo-
tumia ni sahihi kulingana na sheria 
ya vipimo nchini.

Mkurugenzi wa Vipimo WMA, 
Stellah Kahwa, aliyasema hayo jana 
jijini Dar es Salaam wakati akieleza 
kuhusu maadhimisho ya Siku ya 
Vipimo Duniani yanayoadhimishwa 
kila Mei 20, ambayo kwa mwaka 
huu yamebeba kaulimbiu isemayo 
‘Mfumo wa vipimo kimataifa kim-
singi unaboreshwa’.

“Katika kuhakikisha mwananchi 
anaendelea kuwa salama, WMA tu-
naelekea kuanza kupima vipimo vya 
umeme, tunachosubiri kwa sasa ni 
serikali ituwezeshe vifaa ili tuanze 
kufanya kazi hiyo,” alisema Kahwa.

Alisema WMA wameshaanza 
kufanya uhakiki wa dira za maji na 
mamlaka zote za maji na waagizaji 

wote huleta dira zao kwa ajili ya 
kuhakikiwa, hivyo hata kwenye 
upimaji wa vipimo vya umeme WMA 
itafanya uhakiki kama huo.

Kadhalika, Kahwa aliwaonya wa-
fanyabiashara wanaoweka sumaku 
katika mizani yao kwa lengo la ku-
waibia wateja wanaponunua bidhaa 
kwao.

Alisema kuweka sumaku katika 
mizani ni kinyume na sheria na tara-
tibu za vipimo, hivyo yeyote ata-
kayekamatwa atachukuliwa adhabu.

“Adhabu  kwa watu wanaonyonga 
mizani au kuweka sumaku inafa-
hamika, faini yake ni kuanzia Sh. 
milioni moja na kuendelea, hivyo 
ninawaonya wafanyabiashara 
waache mara moja tabia hiyo,” 
alisema Kahwa.

Alisema kwa sasa WMA inafanya 
kazi ya ukaguzi katika sekta ya 
biashara, kilimo, usafirishaji, maji, 
madini, mafuta, viwanda, lengo kuu 
likiwa ni kuhakikisha wananchi wa-
napata bidhaa kwa usahihi kulingana 
na thamani ya fedha inayotolewa.

WMA sasa kuanza vipimo vya umeme

INAENDELEA  UK. 8
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Tanzania ya 9 uwazi wa manunuzi ya umma duniani
NEMC 
yahimiza 
uhifadhi 
wa mti wa 
msandali

Na Mwandishi Wetu, 
MANYARA

BARAZA la Taifa la Uhifadhi 
wa Usimamizi wa Mazingira 
(NEMC) limewataka Watanza-
nia kujikita katika upandaji wa 
miti ya misandali kitaalamu 
‘Osyris lanceolata’ ikiwa sehe-
mu ya kutunza mazingira na

pia fursa nzuri ya biashara 
kutokana na umuhimu wa miti 
hiyo katika kuzalisha bidhaa 
mbalimbali.

Akizungumza baada ya 
kutembelea kiwanda cha ku-
zalisha mafuta   ya kutengen-
ezea manukato cha Sierra lim-
ited kilichopo mkoani Manyara, 
Mwenyekiti wa Bodi ya NEMC, 
Prof. Esnat

Chaggu, alihimiza umuhimu 
wa kupanda wa msandali na 
aina mbalimbali ya miti ya min-
gine kutokana na faida zake 
kimazingira na kiuchumi.

“Hii ni fursa kwa vijana ku-
jikita katika kupanda masham-
ba ya miti ya misandali ambayo 
faida yake kwa baadaye ni kub-
wa kutokana na uhitaji mkub-
wa wa mti huo katika kuzalisha 
malighai ya kutengenezea ma-
nukato,” alisema Prof. Chaggu.

Alisema uwekezaji wa aina 
hii kwa vijana unawaletea faida 
kubwa kiuchumi baada ya kuiv-
una na pia mazingira yatakuwa 
yanaendelea kulindwa hali am-
bayo itapelekea ustawi wa nchi 
kimazingira kuimalika na pia 
kiuchumi.

“Ni muhimu kuhamasisha 
Watanzania nchini kupanda 
mti wa msandali na aina ny-
inginezo ambayo inafaida kub-
wa katika matumizi yake, kwani 
kwa kufanya hivyo tutakuwa 
tunaendelea kuongeza idadi 
ya miti hii kuwa mingi nchini,” 
alisema Prof. Chaggu.

Prof. Chaggu alisema utaiti 
unaonyesha kupungua kwa 
mti huu kutokana na umuhimu 
wake mkubwa katika kuten-
geneza dawa za maradhi mbal-
imbali kwa binadamu na pia 
kutengeneza mafuta yanayotu-
mika kuzalisha manukato

hivyo kama wadau wa maz-
ingira wanalazimika kuhama-
sisha upandaji wa miti hii ili 
kuiendeleza na kuja kusaidia 
vizazi vijavyo.

“Nchi yetu ina maeneo mengi 
ambayo tunaweza kupanda 
miti ya aina ya msandali kwa 
lengo la kuongeza idadi ya miti 
hiyo nchini na pia kuwa sehe-
mu ya fursa kwa vijana kujipa-
tia kipato kupitia uwekezaji wa 
miti,” alisema.

HABARI KITAIFA    

Na Salome Kitomari

TANZANIA imeshika nafasi ya 
tisa kwenye uwazi wa mikataba 
ya manunuzi ya umma kati ya 
nchi 25 duniani.

Kwa mujibu wa ripoti 
iliyotolewa na Shirika Lisilo la 
Kiserikali la Maendeleo Hivos, 
imeonyesha kuwa katika eneo 

la uwepo wa sheria zinazosaidia 
utekelezaji wa manunuzi ni 
asilimia 100.

Ripoti hiyo imeonyesha kuwa 
kwenye ufanisi wa manunuzi ya 
umma Tanzania imepata asilimia 
90.

Aidha, kwenye eneo la 
uwajibikaji Tanzania imepata 
asilimia 71.43, huku kwenye eneo 

la ushindani imepata asilimia 
89.5.

Ripoti hiyo imeonyesha kuwa 
Tanzania haijafanya vizuri 
kwenye eneo la uwazi kwenye 
utaratibu wa manunuzi ya umma 
kwa kupata asilimia 34.4.

 Aidha, ripoti hiyo imebainisha 
kuwa mfumo wa kushughulikia 
manunuzi kielektroniki 

umesaidia kuwezesha utaratibu 
wa manunuzi kufanyika kirahisi.

 Ripoti hiyo imebainisha kuwa 
mifumo iliyojengwa kwenye 
utaratibu wa manunuzi, ikiwamo 
kutangaza zabuni na kuwezesha 
wahusika kuzijaza kirahisi zaidi.

Aidha, kwenye eneo la kutoa 
zabuni Tanzania imepata asilimia 
80.
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KWA muda mrefu madereva wamekuwa wakilalamikia tabia 
ya baadhi ya askari wa usalama barabarani kuwabambikia kesi 
za makosa ya picha za mwendokasi (speed rader).

Kilio cha madereva ni kuwa picha hizo hazina uhalisia, na 
kwamba lengo la askari hao ni kujipatia mapato.

Baada ya kilio hicho cha muda mrefu dhidi ya askari hao, 
serikali imefunguka na kutoa onyo kwa askari hao, kwamba 
wakiendelea na tabia hiyo watawajibishwa.

Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Kangi Lugola, andiye 
aliyetoa angalizo kwa askari hao, akisema kwamba trafiki wa-
naowabambikia madereva makosa hayo wakibainika wata-
wajibika kuzilipa wao wenyewe faini hizo sambamba na kuon-
dolewa katika kitengo hicho.

Alitoa agizo hilo juzi mjini Morogoro alipokuwa akizun-
gumza na waandishi wa habari kuhusu maafikiano kati ya vy-
ama vya watoa huduma za usafirishaji nchini kuhusu kusitisha 
kusudio la madereva wa mabasi ya abiria kufanya mgomo wak-
ishinikiza kutimiziwa madai yao mbalimbali ikiwamo ya mika-
taba ya kazi.

Alisema maamuzi hayo yametokana na makubaliano ya 
pamoja kati ya viongozi wa vyama hivyo vya usafirishaji pamo-
ja na wizara mtambuka za serikali kwa nia ya kutatua changa-
moto walizowasilisha katika kikao hicho kuhusu kubambikiwa 
makosa na askari wa Kikosi cha Usalama Barabarani.

Waziri Lugola, alisema moja ya makosa yanayolalamikiwa 
na madereva hao ni pamoja tochi zinazopiga picha mabasi na 
kurushwa kwenye simu za askari zinakosa uhalisia wa tukio 
ikiwamo kutoonekana kwa namba za usajili pamoja na vibao 
vya kuzuia makatazo mbalimbali na kusababisha utata na mi-
vutano yenye nia ya kujenga mazingira ya rushwa.

Kwa mujibu wa waziri huyo, kuanzia sasa askari hao wana-
paswa kupiga picha katazo mbalimbali za barabara mbele ya 
gari ikionyesha mwonekano usio na shaka, namba ya usajili 
pamoja na eneo la alama iliyokiukwa na dereva ili kuwapo na 
ushahidi halali, vinginevyo dereva huyo asichukuliwe hatua 
yoyote.

Alisema dereva anapokuwa na shaka na picha iliyopigwa 
dhidi ya gari lake kama haionyeshi usajili wa namba za gari 
na eneo la kibao cha zuio asikubali kuadhibiwa badala yake 
amweleze huyo askari azitume picha hizo kwa msimamizi wa 
kikosi cha usalama barabarani na aende huko.

Uamuzi huo umetolewa wakati mwafaka, kutokana na ma-
dereva wengi kulalamikia vitendo vya baadhi ya trafiki hao am-
bavyo vinaashiria kuwa lengo lao ni kujitafutia kipato kupitia 
rushwa.

Tunatambua mchango mkubwa wa trafiki katika kusimamia 
usalama barabarani, ikiwamo kupunguza matukio ya ajali, laki-
ni jambo la msingi ni kuwa hawanabudi kuelewa kuwa hawapo 
juu ya sheria bali wanapaswa kiziheshimu na kuzifuata.

Kwamba kinyume cha hapo watapaswa kuchukuliwa hatua 
kwa mujibu wa sheria za nchi.

Ni matarajio yetu kuwa askari wote wa usalama barabarani 
wamesikia katazo la Waziri Lugola na watalizingatia.

Kwa upande wao madereva wasikubali kutekeleza maelek-
ezo ambayo yanakwenda kinyume cha katazo la waziri, badala 
yake watoa taarifa kwa mamlaka za juu kama ofisi za trafiki 
mikoa, makao makuu na kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya 
Nchi, askari watakaokaidi washughulikiwe.

Sio sawa kwa askari wanaoendekeza uonevu na vitendo vya 
rushwa kuwageuza madereva kuwa chanzo chao mapato bila 
sababu za msingi.

Ifike mahali Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa 
itumike kuwafuatilia na kuwatia mbaroni trafiki wanaofanya 
vitendo hivyo ili sheria ichukue mkondo dhidi yao.

 KILA raia ana wajibu wa kutekeleza ka-
tika suala zima la kuhakikisha ustawi wake 
na taifa kwa ujumla.

Wajibu ambao kimsingi unaangukia ka-
tika uga wa kisheria pia kwenye mizania ya 
mila na tamaduni za jamii anayoishi.

Kwa mfano kutii sheria, kulipa kodi, kulin-
da usalama wa nchi, amani ya jamii yake, 
yote haya ni wajibu wa raia mwema kwa 
taifa lake.

Pamoja na hayo, kuna wajibu wa kawaida 
katika maisha ya kila siku ambao hata hivyo 
bado haujatiliwa maanani kwa uzito unaos-
tahili na wananchi walio wengi.

Si wananchi tu, lakini hata mamlaka za 
serikali zinazohusika na jukumu la kutoa 
elimu ili raia wawe na utamaduni wa kutimi-
za wajibu huo kwa minajili ya kuepuka 
usumbufu na mazonge mbalimbali wanay-
oweza kukumbana nayo.

Muungwana anazungumzia utamaduni 
wa kutembea na kitambulisho cha taifa ama 
kingine kinachotambulika na mamlaka, 
kikiwamo cha mpigakura ama hati ya kusa-
firia kwa wale walio nazo.

Amechukua fursa ya kuandika hili baada 
ya kukumbana na operesheni ya Idara ya 
Uhamiaji katika safari aliyoifanya mwezi 
Machi mwaka huu kwenda Mpanda, mkoani 
Katavi, kusalimia ndugu na jamaa.

Safari yake ya kurejea jijini kutoka Mpan-
da ilikuwa ni ya basi na ilianzia Sumbawan-
ga mkoani Rukwa kupitia mikoa ya Mbeya, 
Njombe, Iringa, Morogoro, Pwani kisha jijini.

Sasa baada ya kutoka Mbeya mjini  mwen-
do kama wa saa moja alikutana na kizuizi 
cha uhamiaji ambacho baadaye alijifunza 
kutoka kwa abiria wengine wanaofanya sa-
fari za mara kwa mara wakitumia barabara 
hiyo kwamba kumbe ni cha kawaida.

Maofisa Uhamiaji wawili waliingia ndani 
ya basi alilokuwa akisafiria ambao katika 
lugha ya heshima lakini yenye mamlaka, 
walitaka kila abiria ndani ya gari hilo kuo-
nyesha kitambulisho cha taifa kwa ajili ya 
utambulisho.

Hata hivyo, hawakutaka cha taifa tu, 
kwamba kwa wale ambao hawakuwa nacho, 
walitakiwa kuonyesha cha mpiga kura ama 
hati ya kusafiria kama mbadala.

Kwa Muungwana ambaye anajua 
umuhimu wa kutembea na kitambulisho si 
kwa safari za mbali kama hii aliyoifanya bali 
hata anapoenda kazini, katika miadi yoyote 
ama kwenye burudani hubeba kitambul-
isho, haikuwa shida kwake.

Hubeba kitambulisho cha taifa, ama cha 
kupigia kura au cha kazini ili ajitambulishe 
wakati wowote kikihitajika.

Na hasa ikichukuliwa kwamba vyombo 
vya usalama huwa na operesheni mbalim-
bali za kiusalama, zinazohitaji raia wajitam-
bulishe wakati mwingine.

Hivyo alikitoa kwa maofisa hao wa uha-
miaji kama ilivyokuwa kwa abiria wengine 
wenye utamaduni wa kutembea na kitam-
bulisho, kwa sababu wanajua ni wajibu wao 
wa msingi kufanya hivyo.

Ilikuwa ni bahati mbaya kwa ambao ha-
wakuwa navyo, kwani walitumia muda 
mrefu kujieleza ili kuwaridhisha maofisa 
hao kutokana na maswali waliyokuwa waki-
ulizwa.

Chenye maslahi katika operesheni hiyo ni 
kwamba, maofisa hao waliweza kukamata 
abiria watatu ambao hawakuwa raia wa 
Tanzania kutoka nchi jirani walioingia 
nchini isivyo halali.

Ni maoni ya Muungwana basi kwa kila 
raia mwenye umri wa kuanzia miaka 18 
kuwa na utamaduni wa kutembea na 
kitambulisho kinachokubalika na vyombo 
vya dola, kuepuka mazonge yanayoweza 
kujitokeza.

Mazonge kama ya kushikiliwa na vyombo 
vya dola kwa kutokuwa na kitambulisho, 
hivyo kukatishwa ama kucheleweshwa 
safarini au pale mtu anapokuwa katika 
shughuli zake za kila siku za kimaisha.

Aidha, Muungwana anatoa rai kwa 
mamlaka zinazohusika ikiwamo Wizara ya 
Mambo ya Ndani na Idara ya Uhamiaji kwa 
maana hiyo kutoa elimu ya kutosha juu ya 
umuhimu wa raia kutembea na vitambul-
isho vinavyokubalika.

Kwamba pamoja na mambo mengine vi-
tambulisho, hasa cha taifa vina umuhimu 
kwa usalama wa nchi katika kubaini waha-
miaji haramu kama ilivyotokea katika safari 
ya Muungwana.

Mamlaka zielimishe raia kujenga 
utamaduni wa kubeba kitambulisho

 Muungwana Lazima Nilonge

Agizo la Waziri Lugola
kwa trafiki litekelezwe
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WASILIANA NASI:

TUNAKARIBISHA BARUA NA 
MAONI YA MSOMAJI,
UNAWEZA KUTUMA KUPITIA  
KWA MHARIRI S.L.P. 31042,
DAR ES SALAAM AU  
mhariri@nipashe.co.tz

Serikali itulipe 

mafao ya fidia zetu
Mhariri,

POLE kwa majukumu ya kazi. 

Ninaleta kwako malalamiko ya wakazi 

zaidi ya 1,000 wa Kata za Mchikichini, 

Jangwani, Upanga Magharibi zote za 

jijini Dar es Salaam.

Sisi wakazi wa kata hizo tajwa 

tunaomba kulipwa mafao ya idia zetu 

ili kupisha mradi wa Tanesco katika kata 

ya Mchikichini na Jangwani.

Tumekuwa tukifuatilia malipo 

yetu tangu mwaka 2017 hadi leo bado 

hatujalipwa. Tumefuatilia idia zetu kwa 

Mkurugenzi Tanesco, Oisi ya Makamu 

wa Rais Muungano na Mazingira, 

pamoja na kwa Katibu Mkuu Hazina, 

lakini hatujalipwa.

Tunaomba tulipwe kwani 

tumehangaika sana kudai haki yetu. 

Tumekwenda katika oisi nyingi 

lakini hatujafanikiwa, tunakuja kwako 

utusaidie kutuikishia kilio chetu kwa 

Rais John Magufuli, kwani watendaji 

wake wameshindwa kutusaidia.

Mbali na hilo, sisi wakazi wa kata hizo 

tunasumbuliwa na kero ya utiririshaji 

wa maji machafu kutoka mradi wa 

Dawasco kata ya Upanga Magharibi.

Iddi Funndi Osama,

Katibu wa Kamati ya Mazingira na 

Maji ya Mvua Kata ya Mchikichini, 

Jangwani, Upanga Magharibi, Dar

Tuyalinde mazingira 
ya Tandale

Mhariri habari

NINAJITOKEZA kwa mara ya kwanza 

katika gazeti letu hili lililo na kurasa 

iliyo mahsusi kwa lengo la kutuwezesha 

tueleze kero na dukuduku mbalimbali 

tulizo nazo ili ziwaikie wahusika kwa 

minajili ya kutatuliwa.

Mimi ni mkazi wa Tandale jijini Dar es 

Salaam. Ninakerwa kwa kweli na tabia 

iliyoenea katika eneo letu inayofanywa 

na baadhi ya wakazi wenzetu ya 

kujisaidia ovyo haja ndogo kwenye 

chupa za maji.

Mbaya zaidi wakishajisaidia kwenye 

chupa hizo za maji huzitupa ovyo 

kwenye barabara za mitaa mbalimbali 

na kuziacha bila hata ya kuikiria 

madhara yake katika suala zima la 

uchafuzi wa mazingira, lakini pia kwa 

kuhatarisha afya za wakazi wenzao.

Tatizo hili limekuwa ni la muda mrefu 

na inaonekana kama vile halijapatiwa 

ufumbuzi pengine kutokana na 

kufanyika kwa kiicho na hasa nyakati za 

usiku na hivyo kusababisha ugumu kwa 

sisi wananchi kuwaona wahalifu hao.

Ninaomba kupitia kwako Mhariri 

watu hawa wasio wastaarabu waache 

tabia zao hizo. Vilevile naziomba 

mamlaka za kiserikali zilizo katika 

eneo letu zilishughulikie suala hili kwa 

ukamilifu kwani linatuathiri kiafya.

 Raia Mwema-Tandale

 

 Na Emmanuel Mbise, 
ARUSHA

  TAMKO la Naibu Waziri wa 
Mambo ya Ndani, Hamad Yusuph 
Masauni, alilolitoa bungeni 
hivi karibuni kuwa   askari 
polisi hawapaswi kuwapiga 
watuhumiwa wanapokuwa chini 
ya ulinzi wao, ni   habari njema 
kwa wapenda haki hapa nchini.

 Hii ni kutokana na ukweli kuwa 
Tanzania imekuwa miongoni 
mwa nchi ambazo baadhi ya raia 
wake wamelalamikia kupigwa, 
kuteswa  na kunyanyaswa 
wakiwa mikononi mwa polisi.

  Kauli ya Masauni ilitokana 
na swali na Mbunge wa Chonga 
(CUF), Mohamed Juma Khatibu, 
aliyetaka kujua ni katika 
mazingira gani polisi analazimika 
kumpiga mtuhumiwa.

  Akinukuu kanuni za 
kudumu za utendaji kazi wa 
polisi, Masauni akasema askari 
polisi hapaswi kumpiga au 
kumtesa mtuhumiwa na kuwa 
inapobainika hivyo polisi 
huyo anapaswa kuikishwa 
mahakamani kwa kukiuka 
taratibu zake za kazi.

  Wakati Masauni akijibu 
hivyo, ni ukweli kwamba katika 
baadhi ya maeneo ya nchi 
kuna malalamiko yanayohusu 
unyanyasaji na mateso 
wanayoyafanya walinzi hao wa 
amani dhidi ya raia wa kawaida. 

  Taarifa zaidi zimekuwa 
zikiripotiwa hadi kuhusisha 
watuhumiwa wengine kupoteza 
maisha wakiwa mikononi mwa 
polisi. Hilo si jambo jema hata 
kidogo.

  Tamko la Masauni 
limenishawishi kujadili kuhusu 
utesaji, unyanyasaji na ukiukwaji 
wa taratibu za ukamataji 
kulingana na watuhumiwa.

  Ipo mifano ambayo 
polisi wamekuwa 
wakilalamikiwa  kuwatesa, 
kuwapiga, kuwaumiza kimwili na 
kisaikolojia watuhumiwa.

  Hivi majuzi tu, iliripotiwa 
kwenye vyombo vya habari 
kuwa mwili wa marehemu 
Hilary Shirima (19) ambao uko 
katika chumba cha kuhifadhia 
maiti katika moja ya hospitali ya 
mkoa hapa nchini, umesusiwa 
na ndugu zake kwa madai kuwa 
alipigwa na polisi.

  Madai ambayo yanapingana 

Sauti ya Masauni ichochee utii wa haki za binadamu 

KABWELA NA FADHIL MOHAMMED

BARUA/MJADALA

na taarifa iliyotolewa na polisi 
ambayo ilitaja chanzo kuwa ni 
matumizi ya dawa za kulevya. 

 Zipo taarifa za awali zilizokariri 
madai kwamba Shirima alipigwa 
na tajiri yake aliyekuwa akimuuzia 
duka kwa madai ya kusababisha 
hasara. 

Zipo pia kesi nyingi 
zinazohusisha watuhumiwa kukiri 
makosa baada ya kushurutishwa, 
kupigwa, kuteswa na polisi.

 Si rahisi kujua malengo ya polisi 
wasiokuwa waadilifu kuwapiga 
na kuwatesa watuhumiwa, 
lakini huenda wanafanya 
hivyo ili kuwashurutisha ama 
wakiri makosa yao, hasira, 
msongo wa mawazo na kazi 
kubwa wanayoipata kuwatafuta 
watuhumiwa hadi kuwapata. 

  Kuna maswali mengi ya 
kujiuliza, miongoni mwa hayo ni, 
hivi askari polisi hasa wa idara 
ya upelelezi, hawana mbinu 
mbadala za kupata taarifa kutoka 
kwa watuhumiwa hadi wawapige, 
kuwatesa ama kuwajeruhi?

 Katika mazingira ya kawaida ni 
nani ambaye yuko tayari kuendelea 
kuteswa na polisi wanaotaka 
kusikia ukikiri kosa ili wamalize 
kazi yao na kuikabidhi mahakama 
watuhumiwa?

  Kama hali ndivyo, kwamba 
mtuhumiwa ananyanyaswa na 
kuteswa ili akiri kosa na kuikishwa 
mahakamani, basi mbinu hiyo 
inapaswa kubadilishwa kwa 
sababu haisaidii katika kutenda 
haki ndani ya taifa linaloheshimu 
misingi ya utawala bora na utawala 
wa sheria.

  Inaweza kuaminika kwamba 
si jambo jema kuzitaja mbinu 
zinazotumiwa na polisi kukusanya 
ushahidi, lakini ukisoma 
vitabu na taarifa za tasnia 
hiyo kwa nchi nyingine hasa 
zilizoendelea, wakusanya ushahidi 
wanafundishwa stadi zisizohusisha 
mateso na unyanyasaji wa 
mtuhumiwa.

  Pamoja na changamoto katika 
kuzipa, kuzitumia na kuziendeleza 
stadi na mbinu za kupata taarifa, 
kuna changamoto nyingine 
zinazowakabili askari wetu hao. 
Nyingine zimeshaandikwa na 
kutangazwa kwenye vyombo vya 
habari.

  Sababu kama ya kufanya kazi 
kwenye eneo moja kwa muda 
mrefu, inaelezwa kumfanya mtu 
asiwe mbunifu katika utendaji kazi 
wake.

 Pia kuna suala la kipato kidogo 
halali ambalo linasababisha 
utegemezi kwa vipato vya nje, 
hivyo inawezekana hali kama hiyo 
ikasababisha utesaji, unyanyasaji, 
upigaji watuhumiwa pengine kwa 
kushawishi watuhumiwa kutoa 
rushwa.

Itakumbukwa kwamba hata 
wanasiasa wawili waliotoka 
gerezani hivi karibuni, Mwenyekiti 
wa Chadema, Freeman Mbowe na 
Mbunge wa Tarime, Ester Matiko, 
walidai kupewa malalamiko kutoka 
kwa mahabusu wanaodai kuwa 
na kesi za kusingiziwa, zisizo na 
ushahidi na ndio maana `zinakaa’ 
muda mrefu kukamilika.

 Inastahili kwa polisi kutambua 
kwamba pamoja na kutii maadili 

ya kazi zao, lakini kuna hasara 
kwa taifa pale mtuhumiwa 
anapowekwa mahabusu kwa 
shinikizo zinazotokana na mateso 
na unyanyasaji, ingawa pia ni 
kinyume cha haki za binadamu.

Kutesa kunafanya watuhumiwa 
kuwa kama wamehukumiwa 
wakiwa mikononi mwa polisi. Hata 
kama wakija kuachiwa huru na 
mahakama adhabu wanayokuwa 
wamepata ni kifungo tosha.

Mahakama ndio mhimili pekee 
unaotarajiwa kutoa haki. Polisi 
waisikilize sauti ya Masauni, 
kwamba wanapaswa kutimiza 
wajibu kwa kufuata maadili, sheria 
za nchi na kanuni zinazowaongoza.

  Na kutokana na hali hiyo, 
ninashawishika kuziasa 
mahakama zetu kuhakikisha 
watuhumiwa wanaoshtakiwa na 
kuikishwa huko, wanapata haki 
wanazozistahili.

 Endapo mahakama zitajiingiza 
katika mtego  unatokana na 
vitendo vya unyanyasaji na mateso, 
watu watakosa imani. Ipo hatari 
watu wasio na hatia kufungwa 
maisha ama kunyongwa.

 Kwa kuandika hivi sina maana 
mahakama ziwe zinawaachia 
huru washtakiwa hata kama 
wana makosa, la hasha. Bali 
zisaidie kuitafuta haki, zipembue 
kwa kina ukweli wa mashauri 
wanayoikishiwa.

 Hata wanapobaini uzembe 
katika mchakato unaowaikisha 
watuhumiwa mahakamani, 
waendelee kukemea kama 
inavyoonekana mara kadhaa 
wakitimiza wajibu huo.



Jumanne Mei 21,  20188

HABARI KITAIFA

INAENDELEA  UK.26

Korosho moto bungeni

taka ni uchunguzi huru, tunaweza 
kuita shirika lolote lililobobea kwenye 
uchunguzi lije kuchunguza tukio hili,” 
alisema.

Wakati akisimulia tukio hilo, mwa-
naharakati huyo alijikuta akilia na 
kueleza kuwa alitekwa na kundi la 
watu waliokuwa kati ya wanane na 
tisa wakiwa na silaha na magari wawili 
aina ya Land Cruiser na Nissan Patrol, 
moja likiwa halina namba na walim-
piga hasa kichwani.

Alisema watekaji hao walimpiga 
kipigo ambacho hakuwahi kupigwa 

IFAD yaimwagia Tanzania bil. 127/-

serikali yake kwa juhudi 
kubwa anazozifanya katika 
kukuza uchumi.

Kiongozi huyo pia al-
ipongeza utekelezaji  wa 
miradi inayofadhiliwa 
na IFAD, kutilia mkazo 
umuhimu wa uwekezaji 
usiokuwa tegemezi, un-
aolinda utu, unaozalisha 
kipato kwa wananchi na 
unaojenga misingi endel-
evu ya kujitegemea.

Alibainisha kuwa baada 
ya kutenga fedha hizo, 
IFAD inaisubiri Tanzania 
kuainisha maeneo mahsusi 

ya miradi ya kilimo am-
bayo fedha zitaelekezwa 
na alieleza kuwa ana matu-
maini miradi hiyo itafani-
kiwa kwa kuzingatia kuwa 
Tanzania ni nchi yenye 
amani na serikali ilivyo na 
dhamira ya maendeleo.

Taarifa hiyo ilisema Rais 
Magufuli aliishukuru IFAD 
kwa ushirikiano wake 
mzuri na Tanzania na kum-
hakikishia Houngbo kuwa 
ushirikiano na uhusiano 
huo ulioanza mwaka 1978 
utadumishwa kwa maslahi 
ya Watanzania.

Rais Magufuli, kwa muji-
bu wa taarifa hiyo, alisema 
fedha zilizotengwa katika 
mpango huo wa miaka mi-

tatu zitaelekezwa katika 
maeneo yenye maslahi ma-
pana ya sekta ya kilimo iki-
wamo kuwezesha matumi-
zi ya zana bora za kilimo 
katika uzalishaji.

Aliyataja maeneo men-
gine kuwa ni kuzalisha 
mbegu bora za mazao, 
kutatua changamoto ya 
masoko ya mazao, kubore-
sha ufugaji na aliishukuru 
IFAD kwa kutoa fedha 
pasipo masharti ya maeneo 
zinakopaswa kuelekezwa.

Rais Magufuli aliiagiza 
Wizara ya Kilimo kuharaki-
sha mchakato wa kuainisha 
maeneo yatakayopokea 
fedha hizo ili utekelezaji wa 
mpango huo uanze.

INATOKA  UK.3

Kiongozi Mkuu wa Waislamu Shia Ithnasheriya Tanzania, Maulana Sheikh Hemed Jalala, akizungumza 
na wajane wa Kata ya Kigogo katika semina ya kumbukumbu ya kifo cha Bi. Khadija (A.S) ambaye ni Mke 
wa Mtume Muhammad (S.A.W.W) pamoja na kushiriki futari ya pamoja, iliyoandaliwa na kitengo cha 
kinamama wa Chuo cha Imam Swadiq (A.S), iliyofanyika Masjid Ghadir Kigogo Post, jijini Dar es Salaam 
juzi. PICHA: MIRAJI MSALA  
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licha ya matukio kadhaa kumkuta awali.

Mdude alidai kuwa tukio hilo ni la utekaji 
kwa sababu eneo alilochukuliwa ni mwenyeji 
na ameishi hapo zaidi ya miaka 20 hata ak-
itembea akiwa amefumba macho anajua ana-
kokwenda.

“Kutekwa kwangu kunahusiana na masuala 
ya siasa kwa sababu ya itikadi yangu. Mimi  ni 
Chadema na ni kiongozi wa kanda, mimi ni 
Ofisa Mafunzo na Oganizesheni Kanda ya Nya-
sa ambayo ina mikoa mitano na Mwenyekiti 
wa Kanda ni Mbunge wa Iringa Mjini, Peter 
Msigwa na Katibu wa Kanda ni Emmanuel Ma-
songa,” alisema.

Mdude alibainisha kuwa jambo ambalo 
limesababisha atekwe ni kutokana na misi

Mwanaharakati Chadema aweka msimamo

guzi utakaofanyika, pia 
uangalie ubora wa korosho zi-
lizohifadhiwa kwenye maghala, 
akidai kuwa zikikaa zaidi ya miezi 
sita haziwezi kuwa salama.

Alilieleza kuwa jimboni kwake 
kuna vyama vya ushirika 11 na 
wakulima 1,281, lakini hakuna al-
iyelipwa licha ya taarifa kueleza 
kuwa wamelipwa.

“Watu waliofanya ovyo wana-
julikana na kama wasipochukua 
hatua wenyewe, wasipofanya, tut-

aleta kusudio jinsi walivyofanya 
mmoja mmoja na jinsi ambavyo 
wanatakiwa kuchukua hatua kwa 
sababu waliyoyafanya ni kuhu-
jumu, korosho, wananchi pia ni 
kuhujumu uchumi wa nchi.

“Hivi tunavyoongea Mheshim-
iwa Spika, bahati mbaya zoezi 
lilikuwa na dhuluma, lilikuwa 
na rushwa, lilikumbwa na uba-

baishaji mwingi na uongo mwingi 
sana.

Nnauye pia aliitaka serikali 
kuipeleka bungeni Sheria ya Ko-
rosho ili ifumuliwe kwa kuwa im-
ekuwa chungu kwa wakulima wa 
zao hilo.

“Kile kipengele tulichokinyo-
foa kimetuletea shida sana, sasa 
leteni sheria yote tuipitie. “Nap-
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endekeza Mdhibiti na Mkaguzi 
Mkuu wa Hesabu za Serikali 
aende kukagua, atuletee ripoti 
hapa ndani namna zoezi lililovy-
oenda ili tuchukue hatua ya kuz-
iba mapengo.

“Kama nilivyosema, Rais wengi 
wamemdanganya, sasa ni vi-
zuri wawajibike na Mheshimiwa 
Spika, ni vizuri tukawa ‘specific’, 
si sahihi kuiingiza serikali katika 
mambo yaliyofanyika ovyo.

“Leo tukiulizana korosho yetu 
ipo wapi, haiwezi kukaa zaidi ya 
miezi sita hapa nchini ikabaki 
salama, mngetuambia kuna koro-
sho sahihi, huu ni uongo na tuk-
iendelea kuusema huu uongo na 
bado tunaendelea kubaki hatuta-
baki salama,” Nnauye alisema.

MNYIKA, SELASINI
Akichangia mjadala huo, 

Mbunge wa Kibamba, John Mnyi-
ka (Chadema), alimwomba Rais 
John Magufuli alivunje Baraza 
la Mawaziri, akidai kuwa limem-
shauri vibaya katika suala la ko-
rosho.

Mnyika ambaye pia ni Naibu 
Katibu Mkuu wa Chadema Tanza-
nia Bara, alisema Baraza la Mawa-
ziri linatakiwa kuwajibishwa 
kwa kumshauri vibaya Rais ka-
tika suala la korosho, akilieleza 

Bunge kuwa korosho sasa zinaoza 
kutokana na kukosekana kwa 
wanunuzi.

Hoja hiyo ya Mnyika kuhusu 
kuharibika kwa korosho, iliungwa 
mkono na Mbunge wa Rombo, 
Joseph Selasini (Chadema), am-
baye alimshauri Spika wa Bunge, 
Job Ndugai, kuunda kamati ya 
wabunge wachache ikague ma-
ghala ya kuhifadhi korosho ili 
kubaini kama zimeoza au bado 
ziko salama.

Huku akimsifu Spika Ndugai kwa 
kuunda kamati zilizochunguza 
masuala mbalimbali yakiwamo 
ya madini ya tanzanite, Selasini 
alisema: “Nimeitazama picha ya 
Rais akiwa ameshika paji la uso, 
anaonyesha kutafakari sana. 
Picha inamwonyesha kuzeeka 
kuliko alipoapishwa.

“Inaonekana Rais ana mawa-
zo mengi. Kazi ya Bunge hili ni 
kuishauri serikali. Kazi ya Bunge 
hili ni kuisimamia serikali, tuna-
fanya makosa makubwa sana ku-
fanya siasa ndani ya Bunge hili.

“Nimetangulia kukusifu 
Spika, kama kuna ubishi wa 
korosho zimeoza ama hazijaoza, 
tengeneza



Na Ibrahim Yassin, TUNDUMA

H
ALMASHAURI ya Mji wa Tun-
duma wilayani Momba mkoani 
Songwe, imevunja mkataba na 
Wakala wa Majengo Tanzania 

(TBA) wa kujenga hospitali ya wilaya.
Hatua hiyo imetokana na serikali 

kutoa shilingi bilioni tatu kukamilisha 
ujenzi huo, lakini ukatekelezwa kwa  ku-
suasua.

Wakazi wa Halmashauri ya Mji wa 
Tunduma wanategemea kupata tiba 
kwenye Kituo cha Afya cha Tunduma 
ambacho kimekuwa kikielemewa kuto-
kana na wingi wa watu wanaotoka mae-
neo mbalimbali ikiwamo nchi jirani ya 
Zambia kupata tiba.

Regina Bieda, Mkurugenzi Mtendaji 

Sababu mkataba TBA,
halmashauri kuvunjwa

serikali ina 
nia njema 
na wananchi 
wake, lakini 
kitendo cha 
TBA ku-
fanya kazi za 
ujenzi kwa 
kusuasua 
kimewapa 
hofu mradi 
kutokamilika 
kwa muda 
uliopangwa.

wa halmashauri hiyo, hivi karibuni 
alisema serikali ilitoa kiasi hicho cha 
fedha kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 
hiyo, lakini TBA ambayo imepewa 
zabuni ya ujenzi huo. inasuasua hali 
inayowapa hofu ya kuukamilisha 
mradi huo kwa muda mwafaka.

“Kutokana na hali hiyo, walikaa vi-
kao vya halmashauri kujadili hatima 
ya ujenzi huo, ikatulazimu kutoa 
notice (taarifa)  ili kamati ya ujenzi 
imkabidhi kiongozi wa ujenzi huo 
wasimame ili kutangaza tenda ya 
kumpata mkandarasi mwingine ata-
kayeweza kuujenga mradi huo kwa 
muda mwafaka,” alisema.

Mwenyekiti wa halmashauri hiyo, 
Ally Mwafongo, alisema serikali ina 
nia njema na wananchi wake, la-

kini kitendo cha TBA kufanya kazi 
za ujenzi kwa kusuasua kimewapa 
hofu mradi kutokamilika kwa muda 
uliopangwa.

Mwafongo alisema TBA ilipewa 
kazi hiyo toka mwaka jana, lakini im-
ekuwa ikishindwa kuheshimu mkata-
ba licha ya kuwaongezea muda mara 
kadhaa, hivyo wameandikia barua ya 
kusitisha mkataba na kampuni hiyo 
ili ipewe kampuni nyingine kunusuru 
fedha kurudi hazina kuu.

Hivi karibuni, Katibu Tawala mkoa-
ni Songwe, David Kafulila, alisitisha 
mkataba wa ujenzi wa nyumba ya 
mkuu wa mkoa na ya katibu tawala  
zilizokuwa zikijengwa na TBA kwa 
madai ya kusuasua kwa ujenzi iki-
hoiwa fedha kurejeshwa hazina kuu.
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Wahitimu 
kidato cha 
sita waelezwa 
siri mafanikio
Na Lilian Lugakingira, BUKOBA

WANAFUNZI waliohitimu 
kidato cha sita mwaka huu, 
wametakiwa kuepuka masu-
ala yanayoweza kuchangia 
kuharibu ndoto zao za 
kimaisha ikiwamo kushiriki 
katika anasa na starehe.

Badala yake wametakiwa 
kujilinda na kuwa wavumil-
ivu hadi ndoto zao zitaka-
potimia. 

Rai hiyo ilitolewa na Mku-
rugenzi Mkuu wa Benki ya 
Mkombozi, Mwaka Mwabu-
lambo, wakati akizungumza 
katika mahafali ya kidato 
cha sita katika shule za 
sekondari za Kaizirege na 
Kemebos katika Wilaya ya 
Bukoba mkoani Kagera. 

Mwabulambo alisema kuwa 
anasa na starehe na vitendo 
visivyofaa kama matumizi 
ya dawa za kulevya na 
biashara ya ngono havifai 
katika jamii na vinawafanya 
vijana kupoteza mwele-
keo kimaisha, na kuwataka 
wanafunzi hao wanaporudi 
nyumbani kuwa raia wema, 
ili kuifanya jamii kuendelea 
kuwa na ustawi. 

“Soko la ajira linawasubiri, 
kwa hiyo mnapaswa kusoma 
kwa bidii, maana matarajio 
ya waajiri ni kupata wasomi 
wanaojitambua, ambao 
wataweza kufanya kazi kwa 
bidii na kujenga uhusiano 
mwema na watu wengine 
kwa manufaa ya waajiri na 
taifa kwa ujumla. 

Alisema uwapo wa taasisi 
zinazotoa elimu kusaidia 
wananchi kukabiliana na 
changamoto za kiuchumi 
kwa kutoa elimu inayoweza 
kuwasaidia wahusika kupata 
ajira ndani na nje ya nchi, 
ni msaada mkubwa kwa 
wananchi na serikali katika 
kuandaa taifa la wasomi we-
nye sifa zinazostahili. 

“Sisi kama taasisi za kifed-
ha, tuko tayari kushirikiana 
na serikali na taasisi za kie-
limu, ili kuhakikisha watoto 
wanatengenezewa mazingira 
bora ya kujifunzia, yatakay-
owezesha kupatikana kwa 
wataalamu wenye sifa, wa-
takaoshirikiana na serikali 
kuwezesha kufikia uchumi 
wa kati kupitia sera ya sasa 
ya viwanda,” alisema. 

Akizungumza katika maha-
fali hayo yaliyowahitimisha 
watoto 134, Meneja wa Shule 
za Kemebos na Kaizirege, 
Eurogius Katiti, aliwataka 
watoto hao kuongeza jitiha-
da katika masomo badala ya 
kuendekeza starehe, maana 
safari yao ya kuelekea ka-
tika mafanikio ndio imeanza.

Naibu Mkurugenzi wa Kampuni ya Halotel, Nguyen Tien Dung, akiongea na waandishi wa habari wakati wa uzinduzi wa hu-
duma ya Halopesa Visa on Mobile, katika makao makuu ya ofisi za Halotel, jijini Dar es Salaam. Huduma hiyo itawawezesha 
wateja wote kulipia bidhaa, au kufanya miamala ya kifedha kupitia Visa. Kushoto ni Mkurugenzi wa Visa nchini, Olive Njoroge, 
kulia ni Mkuu wa Kitengo cha Halopesa, Magesa Wandwi. NA MPIGAPICHA WETU

Na Dege Masoli, MKINGA

WAZIRI   wa Nishati, Dk. Medard 
Kalemani (pichani), amewapa 
saa 14   makandarasi kuwasilisha 
maelezo yao kwake   kwa nini 
wasinyang’anywe kazi hiyo kuto-
kana na  kutoridhishwa na kasi ya 
utekelezaji wa majukumu yao ya ku-
unganisha umeme vijijini.

Aidha, Waziri Kalemani alimtaka Mkuru-
genzi Mkuu wa Wakala wa Umeme Vijijini 
(REA) kuchunguza sababu za ucheleweshaji 
wa mradi huo na kuwakata makandarasi 
hao   asilimia 10   ikiwa ni sehemu ya ad-
habu dhidi yao.

Waziri Kalemani alitoa agizo hilo kwa 

makandarasi hao alipokuwa 
akizungumza na wakazi wa vijiji   
vya Kata ya Vuo   wilayani Mk-
inga, ambapo alionyesha  kutori-
dhishwa na kasi ya uunganishaji 
umeme katika vijiji vya wilayani 
humo.

Kampuni zinazopewa kazi ya 
kuunganisha umeme wilayani 

hapa ni  ya JV Radi Service Ltd, Njarita Ltd 
na Aguila Ltd ambazo zimetakiwa kuwasili-
sha kwa waziri huyo maelezo ya kwanini 
wasiondolewe kwa kushindwa kuungani-
sha  vijiji 19.

Alisema wizara yake haiwezi kuona ma-
kandarasi wakichelewesha kutoa huduma 
hiyo kwa wananchi wakati walisaini mka-

taba wa kufanya kazi hiyo kwa wakati.
Aliutaka uongozi wa REA kuhakikisha 

hadi iikapo  Juni 30,   mwaka huu, yawe 
yameshawekwa magenge (kambi) katika 
vitongoji vya Vuo, Jirihini, Loko na Bajo ili 
Julai  vijiji vyote viwe vimeshaunganishiwa 
umeme.

Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa REA, Em-
manuel Yesaya, alisema atahakikisha 
umeme unaikishwa katika vijiji hivyo ka-
tika muda uliotolewa na Waziri Kalemani 
ili kutoa nafasi ya REA awamu nyingine ya 
tatu ya mradi huo uweze kuanza.

Naye Mbunge wa Mkinga, Dunstan 
Kitandula, alisema wilaya hiyo ina jumla 
ya vijiji 85 na vitongoji 335, vijiji 40 kati ya 
hivyo havijapata huduma ya  umeme.

Waziri awapa saa 14 makandarasi 



M
AHITAJI ya walimu wa elimu 
maalumu nchini ni 8,882 ka-
tika shule maalum na viten-
go vinavyopewa wanafunzi 

wenye mahitaji maalum 706, Bunge lil-
ielezwa jana mjini hapa. 

Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, 
Stella Manyanya, alisema hayo jana  al-
ipokuwa akijibu swali la Mbunge wa Viti 
Maalum (Chadema), Grace Tendega, 
kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi 
na Teknolojia. 

Katika swali lake, Mbunge huyo alihoji 
serikali imejipangaje kuhakikisha ku-
nakuwa na walimu wa kutosha kwa watu 
wenye ulemavu.

Walimu 8,000 elimu 
maalum wahitajika

Akijibu swali hilo, Manyanya alisema 
hadi Desemba, mwaka jana, walimu 
5,556 wenye taaluma ya elimu maalum 
ngazi za astashahada, stashahada na 
shahada walihitimu katika vyuo mbal-
imbali nchini ikiwamo Chuo cha Ual-
imu Patandi na Chuo Kikuu Dodoma 
(Udom).

Hata hivyo, alisema ili kuhakiki-
sha walimu wa kada hiyo wanapati-
kana kwa wingi, serikali imekamilisha 
upanuzi wa Chuo cha Ualimu Patandi 
ili kukiongezea uwezo wa kudahili.

“Pia chuo kimeanzisha kozi ya elimu 
maalum katika ngazi ya astashahada 
kwa walimu tarajali kwa mwaka wa 

masomo 2018/19. Hatua  hii itaongeza 
idadi ya walimu wanaojiunga na 
mafunzo ya ualimu wa elimu maalum 
ili kupunguza changamoto ya walimu 
wenye taaluma hiyo wanaohitajika 
nchini,” alisema.

Aidha, alisema serikali imekuwa 
ikichukua hatua mbalimbali katika ku-
kabiliana na changamoto ya upungufu 
wa walimu wa taaluma hiyo.

Manyanya alisema changamoto hiyo 
inasababishwa na ongezeko la uandik-
ishaji wa wanafunzi wenye ulemavu 
kutokana na mabadiliko chanya ya 
kimtazamo na uelewa wa jamii kuhusu 
umuhimu wa elimu kwa watu hao.

serikali 
imekuwa 
ikichukua 
hatua 
mbalim-
bali katika 
kukabiliana 
na changa-
moto ya 
upungufu 
wa walimu 
wa taaluma 
hiyo.
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Lugola atuma
salamu polisi
WAZIRI wa Mambo ya Ndani ya 
Nchi, Kangi Lugola, ameapa kuwa 
atakula sahani moja na askari 
polisi wenye tabia ya kukamata 
ovyo na kuziweka kwenye vituo 
pikipiki huku baadhi ya vifaa 
vyake vikipotea.

Lugola aliliambia Bunge jana al-
ipokuwa akijibu swali la nyongeza 
la Mbunge wa Viti Maalum (CUF), 
Rehema Migilla, ambaye alisema 
waendesha bodaboda wengi wa-
nakamatwa na kubambikiwa ma-
kosa bila uchunguzi na kuambiwa 
walipe fedha, huku wakiaelezwa 
kuwa wasipotoa wanakuta pikipiki 
zao zimeondolewa baadhi ya vifaa.

“Tunataka hapa waziri atuam-
bie hapa kama wanaotoa vifaa 
hivyo ni polisi na kama ni wao 
kwa nini wanafanya hivyo na 
serikali ina mpango gani kuwarud-
ishia wananchi hao pikipiki zao ili 
zisiharibike,”alihoji.

Akijibu maswali hayo, Waziri 
Lugola alitaja baadhi ya makundi 
ambayo pikipiki zao zinatakiwa 
kukamatwa kuwa ni pamoja na 
ambaye pikipiki yake ilihusika 
kwenye uhalifu, kesi ya ajali au 
iliyoibwa na ambayo haina mwe-
nyewe.

Alibainisha kuwa pikipiki zi-
lizobaki zote ziwe hazina kofia 
ngumu ‘helment’, na vinginevyo 
hakuna itakayokamatwa bali upo 
utaratibu wa kutoa faini ndani ya 
siku saba.

“Hivyo kwa zile pilipiki zina-
zokamatwa huwa wanaandikiwa 
hati ya vilivyopo ili ikitokea 
vifaa kupotea aliyeichukua 
atawajibika,”alisema.

“Mwanzoni nilikuwa najiuliza 
kwa nini watu wanapoagiza magari 
vitu vinachomolewa ikiwa ni 
pamoja na pikipiki zilizopo vituo 
vya polisi,” aliongeza.

Alimhakikishia Mbunge huyo 
kuwa ifikapo jioni (jana) kama kuna 
changamoto kama hiyo au kuna 
bodaboda yenye tatizo hilo katika 
wilaya yake atalishughulikia na 
kama kuna pikipiki iko kituoni na 
ina tatizo la vifaa kupotea atakula 
sahani moja na polisi.

Katika swali la msingi, Mbunge 
huyo alisema pamoja na jitihada 
za vijana wengi kujiajiri kuendesha 
pikipiki wamekuwa wakisumbuliwa 
na polisi kwa kukamatwa mara 
kwa mara.

“Kwa nini wanapokamatwa 
pikipiki zao na polisi wanapoenda 
kuzichukua hukuta baadhi ya vifaa 
kama betri hazipo,”alihoji.

Akijibu maswali hayo, Naibu Wa-
ziri wa wizara hiyo, Hamad Yusuph 
Masauni alisema sheria ya usalama 
barabarani sura ya 168 iliyorejewa 
mwaka 2002 inampa mamlaka 
askari polisi kusimamisha chombo 
chochote barabarani na kukikagua 
kubaini kama kina makosa na hati-
maye kukizuia au kukamata.

“Chombo cha moto kinapokamat-
wa hutunzwa kituoni kwa mujibu 
wa mwongozo wa Jeshi la Polisi 
Namba 229 na inapotokea kiele-
lezo kimeharibiwa uchunguzi 
hufanyika na hatua kuchukuliwa 
kwa waliohusika na upotevu 
huo,”alisema.

NAIBU Waziri wa Wizara ya Ardhi, Nyumba 
na Maendeleo ya Makazi, Angelina Mabula, 
amesema kuna upungufu wa watendaji 1,411 
katika sekta ya ardhi nchini.

Mabula alisema hayo jana bungeni al-
ipokuwa akijibu swali la Mbunge wa Tund-
uru Kaskazini (CCM), Ramo Makani, ambaye 
alihoji ikama ya wataalamu wa ardhi katika 
halmashauri za wilaya ni ipi na lini wilaya ya 
Tunduru itaikia kiwango hicho.

“Je, ni lini serikali itatekeleza ahadi yake 
ya kurudisha eneo la ekari takribani 2,000 
za shambapori la Nambarapi kwa Hal-
mashauri ya Wilaya ya Tunduru ili nayo 
irejeshe ardhi hiyo kwa wananchi wa vijiji 
husika kikiwamo cha Nambarapi?” Alihoji.

Akijibu maswali hayo, Mabula alisema 
mahitaji ya wataalamu hao ni 2,957 na 
kwamba kwa mujibu wa viwango vya 
kiutendaji vya mwaka 2016, ikama ya 
watumishi wa ardhi katika halmashauri 
za wilaya ni maoisa ardhi watatu, wapima 
ardhi watatu, maoisa mipango miji 

watatu, wathamini watatu 
na mafundi sanifu upimaji/
maoisa ardhi wasaidizi 
wanne.

Alisema Halmashauri ya 
Wilaya ya Tunduru kwa sasa 
ina watumishi wanne wa sek-
ta ya ardhi ambao ni maoisa 
mipango miji wawili, mpima 
ardhi mmoja na oisa ardhi 
msaidizi mmoja.

“Serikali inaendelea kuten-
ga fedha kila mwaka kwa ajili ya kuajiri wa-
tumishi wa sekta ya ardhi ili kuikia kiwango 
kinachohitajika, hivyo kuongeza ufanisi na 
wizara itawapanga upya watumishi wa sek-
ta ya ardhi ili kuwa na uwiano wenye tija,” 
alisema.

Alisema kwa sasa kuna upungufu wa wa-
tendaji kwenye sekta ya ardhi ambapo ili-
takiwa nchi nzima wawe 2,957 na waliopo ni 
1,546 hivyo upungufu ni 1,411.

Alifafanua kuwa shambapori lenye ekari 

takribani 2,000 linatambulika 
kama shamba Na. 69 Nambarapi 
na lina ukubwa wa hekta 744 
(ekari 1,913).

Mabula alisema mwaka 2003 
kulianza kujitokeza migogoro ya 
kugombea ardhi ya shamba hili 
hali iliyosababisha kufunguliwa 
kwa shauri Na. 03/2016 katika 
Baraza la Ardhi na Nyumba la 
Wilaya ya Tunduru.

Pamoja na hayo, alisema 
shauri hilo lilikuwa kati ya Tamcu LTD dhidi 
ya wananchi wanne (Hassan Mussa Ismail, 
Ismail Mussa Ismail, Sophia Mussa Ismail na 
Said Ndekelo) na katika shauri hilo Chama 
cha Ushirika Wilaya ya Tunduru kilipata 
ushindi.

Alisema pamoja na ushindi wa TAMCU 
Ltd, wananchi wa kijiji cha Nambarapi 
waliomba ardhi katika shamba hilo na ekari 
1,000 zilimegwa na Mrajisi wa Vyama vya 
Ushirika na kuigawa kwa wananchi.

Ardhi yakumbwa na uhaba watumishi

Mtaalamu wa upishi wa bia za TBL, Calvin Nkya, akitoa maelezo kuhusiana na uzalishaji bia kwa kutumia teknolojia za 
kisasa kwa wanafunzi wanajeshi kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi cha Nigeria walipotembelea kiwanda cha TBL cha Ilala 
jijini Dar es Salaam mwishoni wa wiki. NA MPIGAPICHA WETU

Habari na Augusta Njoji
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HABARI ARUSHA

Wanahisa benki CRDB 
wamkumbuka Dk. Mengi

Kwa kweli 
wenzangu 
walioku-
wapo 
akiwamo 
Prof. Simon 
Mbilinyi, 
watakum-
buka tu-
lipokwama 
kupata 
fedha na 
hata mfa-
dhili wetu 
mkuu al-
ipoongeza, 
bado kiasi 
cha fedha 
hakikutimia 
mpaka 
Mengi ali-
posaidia na 
ndipo benki 
hii kubwa 
zaidi nchini 
ilipoanza 
kazi.

Novatus Makunga, ARUSHA

W
ANAHISA  wa benki 
ya CRDB walimtaja 
aliyekuwa  Mwenyekiti 
Mtendaji wa IPP, Dk. 

Reginald Mengi, kuwa alifanikisha 
kwa kiwango cha juu kuanzishwa kwa 
benki hiyo mwaka 1996.

Hayo yalibainishwa katika mkutano 
wa 24 wa wanahisa wa benki   hiyo 
jijini hapa mwishoni mwa wiki.

Dk. Mengi alifariki  dunia mapema 
mwezi huu Dubai na kuzikwa wilayani 
Hai, Mkoa wa  Kilimanjaro.

Wanahisa hao walisimama kwa 
dakika moja,  kumkumbuka Dk. Mengi 
ambaye alitoa mchango mkubwa kwa 
taifa wakati wa uhai wake.

Mmoja kati ya wanahisa, Beno 
Nkoswe, alisema  umuhimu wa  Dk. 
Mengi katika uanzishaji wa benki 
ulikuwa mkubwa.

“Tulikuwa watu kama saba hivyo 
tukiendesha vikao vya uanzishwaji 
wa benki hii, pale katika hoteli ya 
Starlight  Dar es Salaam, kuna kipindi 
tulikata tamaa katika kukamilisha 
taratibu za Benki Kuu, hasa zilikuwa 
zinahitaji fedha kama dhamana kabla 
ya kupewa kibali cha kuanza shughuli, 

Katibu wa Jukwaa la Uwezeshaji Mkoa wa Pwani, Elina Mgonja (kushoto), akiendesha mafunzo ya ujasiriamali kwa vitendo 
kwa wanawake wanaofaidika na mikopo inayotolewa na taasisi isiyo ya kiserikali ya Global Together kutoka Korea Kusini 
kwa kushirikiana na Chama cha Ushirika wa Akiba na Mikopo cha Shirika la Elimu Kibaha (KEC SACCOS Ltd), mjini Kibaha, 
mkoani Pwani. NA ICHA: MPIGAPICHA WETU

lakini Mengi alikuwa anaokoa jahazi 
dakika za mwisho,” alieleza.

Nkoswe   alisema wakati benki 
hiyo ikipongezwa kwa mafanikio 
makubwa ya kupanuka katika 
kipindi cha miaka yake 23, ni vyema 
katika historia kumkumbuka   Dk. 
Mengi aliyekuwa  mmoja wa kati ya 
watu waliotoa mchango mkubwa, 
hadi benki hiyo ikasajiliwa na Benki 
Kuu ya Tanzania (BOT).

“Kwa kweli wenzangu 
waliokuwapo akiwamo Prof. 
Simon Mbilinyi, watakumbuka 
tulipokwama kupata fedha na hata 
mfadhili wetu mkuu alipoongeza, 
bado kiasi cha fedha hakikutimia 
mpaka Mengi aliposaidia  na 
ndipo benki hii kubwa zaidi nchini 
ilipoanza kazi,” alisema.

Katika  hatua nyingine  aliyekuwa 
Mkurugenzi Mtendaji wa benki hiyo,

Dk. Charles Kimei, aliwaaga rasmi 
wanahisa baada ya kuitumikia 
benki hiyo kwa miaka  22 wakati wa 
mkutano huo.

Dk. Kimei   aliteuliwa   kuiongoza   
benki hiyo  mwaka mmoja, mara   
baada ya kuanzishwa kwake  miaka 
23 iliyopita.

Akizungumza wakati akiwaaga 

wanahisa hao,  Dk. Kimei   alisema   
benki hiyo imepata mafanikio 
makubwa   katika uendeshaji wa 
biashara, licha ya kuwapo kwa 
mitikisiko ya mara kwa mara ya 
kiuchumi.

Aliwaeleza wanahisa kwamba 
pamoja na mitikisiko hiyo, lakini 
benki hiyo ilisimama imara.

Baadhi ya wanahisa  akiwamo 
Mwenyekiti wa mkutano huo, 
Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania, 
Askofu Brigedia Jenerali, Augustino   
Ramadhani, alimpongeza Dk. Kimei 
kwa kusimamia   benki hiyo kwa 
mafanikio makubwa.

Aidha, alimtaka Dk. Kimei 
kuendelea kuisaidia benki hiyo na 
kutoa ushirikiano na ushauri wa 
mara kwa mara.

Kwa upande wake Mkurugenzi 
Mtendaji   wa Benki ya CRDB, 
Abdulmajid  Musa Nsekela,  alisema 
benki hiyo  imeingia katika mikataba 
mikubwa, ikiwamo ya   uchimbaji 
wa gesi, viwanda vya sukari, nishati, 
kilimo na viwanda.

Alisema benki hiyo imewekeza 
kwa wanahisa ambao  ndiyo 
walionunua hisa za zaidi ya Sh. 
bilioni 800.

Ufugaji wa kisasa wanufaisha maelfu
Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA

WAFUGAJI zaidi ya 9,000 wa 
mikoa ya Arusha, Tanga, Mwanza 
na Dar es Salaam, wanatarajiwa 
kunufaika na elimu   ya ufugaji 
bora wa kisasa, utakaowakwa-
mua kiuchumi.

Mwenyekiti wa kikao cha kuwe-
ka mikakati  ya kuwaikia wafu-
gaji  hao kupitia elimu kwa  njia 

ya redio, oisa mradi
wa Shirika la Radio kwa wakuli-

ma, Eliakunda Urio, alisema 
wamekuwa wakifanya kazi na 
wakulima   na wafugaji kwenye 
maeneo ya mradi  kuhakikisha 
makundi hayo yanaikia malengo 
yao kwa kupata elimu bora.

Alisema   wameikia hatua ya 
kutumia vyombo vya habari kwa 
sababu   ni nyenzo muhimu in-

ayoweza kutatua changamoto ya 
uhaba wa wataalamu wa maoisa 
ugani   inayowakabili wakulima 
na wafugaji nchini, kwa kuandaa 
vipindi vinavyotoa fursa   kwa 
walengwa   kuwasiliana   moja 
kwa moja na wataalamu.

Naye Oisa Msaidizi Kitengo 
cha Radio ya   shirika hilo, Clara 
Moita,

alisema  elimu hiyo inatolewa 

kupitia mradi wa miezi sita wa 
afya ya mifugo, ambapo wame-
kuwa wakitoa mafunzo kwa 
waandaaji wa vipindi kabla ya 
kuanza kutekelezwa  kwa vipindi  
hivyo kwa wakulima.

Clara alisema  elimu hiyo ime-
kuwa ikileta mafanikio makubwa, 
kutokana na kuwaikia wakulima 
wengi, hasa waliopo vijijini   na   
kwa wakati mmoja na hatimaye 

kuongeza pato kutokana na kufu-
ga na kulima kisasa.

Naye mfugaji  wa kuku kutoka 
Nyamagana, mkoani Mwanza, 
Betty Masumbigana, alisema 
wamekuwa wakikabiliana na 
changamoto nyingi katika ufugaji 
wao, ikiwamo magonjwa yanay-
oshambulia mifugo mara  kwa 
mara, hivyo kupitia vipindi hivyo, 
wameona  manufaa  makubwa.

Waweka 
mikakati ya 
ikolojia ya 
Serengeti
Novatus Makunga, ARUSHA

WADAU wa ikolojia ya Serengeti Mara 
inayoziunganisha Tanzania na Kenya 
wameanza utekelezaji wa mradi wa 
miaka miwili wa kuboresha ushiriki-
ano, usimamizi wa sheria za kudhibiti 
ujangili kwa kushirikisha jamii.

Mradi huo wa miaka miwili unao-
fahamika kama uhifadhi wa maz-
ingira ya Serengeti-Mara (SEMA), 
unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya kwa 
Euro 856,000 (zaidi ya Sh. bilioni 2.1) 
ambapo utakamilika mwaka 2020.

Meneja wa programu wa mradi huo, 
Amani Shipella, akizungumza katika 
mkutano wa wadau wa mkakati 
wa wanyamapori katika ikolojia ya 
Serengeti Mara, alisema mradi huo 
pia umelenga kukomesha migogoro 
kati ya wanyamapori na wananchi.

Pia watajenga uwezo wa kutumia 
sheria ya uhifadhi wa wanyamapori 
na kuhakikisha rasilimali zinazopa-
tikana zinatumika kwa manufaa ya 
jamii zinazozunguka ikolojia hizo.

“Utekelezaji wa mpango wa mradi 
huo ni kuondoa migogoro katika 
ikolojia hiyo inayohusisha hifa-
dhi za Taifa ya Serengeti nchini na 
Maasai Mara nchini Kenya kwa jamii 
kujengewa uwezo wa shughuli za 
kiuchumi, huku ikishiriki katika ulinzi 
wa wanyamapori,” alisema.

Shipella alisema  ikolojia ya 
Serengeti Mara ni eneo muhimu kwa 
uhifadhi, lenye hadhi ya kimataifa, na 
ni la kujivumia kwa nchi za Kenya na 
Tanzania, kwa vile lina fursa nyingi 
za kiuchumi, hivyo litakuwa na manu-
faa endapo changamoto mbalimbali 
zitatatuliwa.

Alisema kuwa mradi huo unatekele-
zwa kwenye eneo lenye jamii fukara 
na migogoro kati ya binadamu na 
wanyamapori, kuzunguka hifadhi hizo 
mbili.

Shipella aliwataja walengwa ni 
wakulima wadogo, hasa wanawake na 
vijana, mashirika ya wakulima, sekta 
ya umma na binafsi na taasisi za 
utafiti katika Wilaya za Tarime, Bunda 
na Serengeti na Kaunti ya Narok na 
Bomet nchini Kenya.

Kwa upande wake Mkurugenzi wa 
eneo la Afrika ya Mashariki wa asasi 
isiyokuwa ya kiserikali ya Vi Agro-
forestry inayoratibu mradi huo, Lena 
Kalmelid, alisema migogoro kati ya 
wanyamapori na binadamu imeele-
zwa ni changamoto kubwa inayoi-
kabili ikolojia ya Serengeti-Maasai 
Mara, ambapo jamii  inawachukulia 
wanyamapori kama maadui wakubwa 
na si rasilimali.



Mmoja ya wahitimu wa kozi ya wiki mbili ya masuala mbalimbali ya uhifadhi na utalii wa Mlima Kilimanjaro na Meru, aki-
furahia cheti chake, baada ya kuhitimu katika Chuo Cha Usimamizi na Uhifadhi wa Wanyamapori cha Mweka (CAWM), mkoani 
Kilimanjaro. Mafunzo hayo yalitolewa bure kwa wapagazi (tour porters) na chuo hicho, kwa ufadhili wa Shirika la Umoja wa 
Mataifa la Maendeleo UNDP). PICHA: JAMES LANKA

da cha Baraza la Madiwani na viongozi 
wa vyombo vyetu vya usalama wako 
hapa, tunaomba tupate taarifa za 
kuhusu suala la Mtendaji wa Kata ya 
Kimochi kama ameenda kwenye kazi 
maalum au ni utoro,” alihoji Mmari.

Baada ya kauli hiyo, Mkurugenzi 
Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya 
hiyo, Castory Msigala, alisema ni kweli 
wanazo taarifa za kutoonekana ka-
tika kituo cha kazi mtendaji huyo na 
kwamba wamemtafuta mara kadhaa, 
lakini hapatikani.

“Ni kweli Mheshimiwa Mwenyekiti 
kwamba mtendaji wetu hajapatikana 
mpaka sasa na tunajiandaa kuchukua 
hatua,” alieleza Msigala.

Diwani wa Kata ya Kimochi, Eu-

femia Massam, akichangia kuhusu 
kutoonekana kwa mtendaji huyo, 
alisema si kweli kwamba haonekani 
mtumishi huyo, isipokuwa anaone-
kana mitaani.

“Si kwamba amepotea, anaone-
kana huko mitaani, inawezekana nyie 
mnamtafuta kwa barua, lakini hata 
hela bado zilikuwa zinakuja oisini,” 
alisema Massam.

Akihitimisha mjadala kuhusu ku-
toonekana kwa mtendaji huyo wa 
kata, Mwenyekiti wa Halmashauri 
hiyo, Michael Kilawila, alisema licha 
ya kupokea taarifa za utoro za oisa 
huyo ni lazima mwajiri wake achukue 
hatua stahiki za kuziarifu mamlaka 
nyingine.

Si kwamba 
amepotea, 
anaone-
kana huko 
mitaani, 
inaweze-
kana nyie 
mnamtafu-
ta kwa 
barua, 
lakini hata 
hela bado 
zilikuwa 
zinakuja 
ofisini.

Na Godfrey Mushi, MOSHI

B
ARAZA la Madiwani la Hal-
mashauri ya Wilaya ya 
Moshi, limehoji taarifa za 
‘kutoweka’ kwa Oisa Mtend-

aji wa Kata ya Kimochi (WEO), Rama-
dhan Minanga, katika kituo chake 
cha kazi kwa muda sasa, huku likitaka 
mamlaka husika kuchukua hatua.

Aliyeibua taarifa za kutoweka ka-
tika kituo cha kazi na kutaka kutole-
wa taarifa rasmi ya Halmashauri ya 
Wilaya ya Moshi, ni Diwani wa Kata 
ya Arusha Chini, Rodgers Mmari.

“Mheshimiwa Mwenyekiti (Mi-
chael Kilawila), kabla ya kuthibitisha 
muhtasari wa kikao chetu cha kawai-

Madiwani wahofu 
kutoweka kwa WEO
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HABARI KILIMANJARO

Aiomba 
serikali 
kukarabati 
samani za 
hospitali
Na Mary Mosha, MOSHI

WATANZANIA wenye uzalendo na 
ujuzi wa kuisaidia jamii wametakiwa 
kuwekeza nguvu zao hasa katika 
sekta ya afya ili kuisaidia serikali 
katika uboreshaji wa miundombinu 
ya sekta hiyo.

Aidha, Watanzania wenye kara-
kana zenye uwezo wa kukarabati 
vifaa na miundombinu katika sekta 
ya afya wameombwa kujitokeza 
kufanya kazi za kizalendo kama 
sehemu ya mchango wao katika 
maendeleo ya nchi.

Mganga Mfawidhi wa Hospitali 
Rufani ya Mkoa wa Kilimanjaro ya 
Mawenzi, Japhet Boniface, alisema 
hayo wakati akipokea vitanda viwili 
na kiti mwendo kimoja vilivyokara-
batiwa na mmoja wa wazalendo 
mkoani hapa.

“Huu ni mfano dhahiri, mwenzetu 
ambaye ni fundi, imempendeza 
amekarabati vitanda na viti mwen-
do bila malipo kutoka serikalini, huu 
ni mfano wa kuigwa,” alisema.

Vitanda hivyo vilivyopo katika 
hospitali hiyo vilitolewa kwenye 
vyumba mbalimbali ili kuhakikisha 
vinatumika kuwahudumia wag-
onjwa. Japhet alisema kuwa Watan-
zania wazalendo  wenye ujuzi ikiwa 
watajitokeza kusaidia sekta ya afya,  
kuleta unafuu wakati wa utoaji wa 
huduma.

“Mhandisi Fadhili Athuman, 
alifika katika Hospitali ya Rufani 
ya Mawenzi na kukuta shehena ya 
vitu chakavu, aliomba kuvifanyia 
kazi na tulimpa vitanda viwili na  
kiti mwendo kimoja,  amekifanyia 
kazi na kwa sasa vipo vinafaa kwa 
ajili ya  matumizi ya hospitali.

“Tunaiomba serikali kuangalia 
uwezekano wa kumpa kazi hizi za 
utengenezaji wa vitanda chakavu 
ili kuepusha gharama ya kununua 
vipya  pesa inayogharimu serikali,” 
alisema.

 Kwa upande wake Fadhili, 
alisema baada ya kuona vitanda 
chakavu aliamua kuomba nafasi ya 
kuvifanyia kazi kwa kutumia ujuzi 
wake ili kuona namna ya kuishawi-
shi Wizara ya Afya kumpa kazi kwa 
gharama nafuu, lakini katika ubora 
wa hali ya juu.

“Niliamu kufanya hivyo baada 
ya  kuona fursa ndani ya uchakavu 
wa shehena hizo za hospitali  kwa 
kuwatumia vijana waliomaliza 
Veta kozi mbalimbali ili kuhakiki-
sha wanapata ajira na kufundishwa 
namna ya kutumia fursa zinazotu-
zunguka,” alisema.

“Ninaiomba serikali kupitia Wizara 
ya Afya kunipa kazi hiyo ili kuona 
namna ya kuitumikia nchi yangu na 
kutoa ajira kwa vijana waliomaliza 
chuo cha ufundi Veta,” alisema.

Aidha, baadhi ya vijana wali-
oshirikiana katika kufanya kati hiyo 
walikiri kuweza kufanya kazi hiyo 
kwa utaalamu waliopata katika Chuo 
cha Ufundi Veta, na kusema kwa 
kufanya hivyo kutapunguza tatizo 
la ajira kwa  vijana hapa nchini,” 
alisema.

Na Mary Mosha, MOSHI

WANAWAKE wajasiriamali Mkoa wa Kiliman-
jaro, wameomba kujengwa soko la kimataifa 
la mboga  na nafaka  katika eneo la Lokolo-
va Halmashauri ya Moshi ili kuweza kukuza 
biashara zao na uchumi wa mkoa wao.

Wakizungumza na Nipashe wakati wa uz-
induzi wa jukwaa la wanawake wajasiriama-
li na wakulima katika kata ya Bomambuzi, 
Manispaa ya Moshi, Anifa Koshuma, alisema 
kukosekana  soko la kuaminika la mboga, 
matunda na nafaka kunachangia kushindwa 
kujikimu kimaisha.

  “Ni kweli katika Mkoa wa  Kiliman-
jaro  kulikuwapo  na taarifa za ujenzi wa 
soko  la kimataifa la mboga, matunda na 
nafaka (Lokolova), lakini hadi kuikia sasa 
hatujui kilichoendelea ... tunaiomba serikali 
ya mkoa na wizara husika kuangalia namna 
ya kutusaidia ujenzi wa soko hilo,” alisema 
na kuongeza:

“Ikiwa serikali ya mkoa kwa kushirikiana 
na wizara husika watafuata sera ya rais ya 
uchumi wa kati kwa kuhakikisha wanafufua 
viwanda vilivyokufa na kujenga vipya.. pia 

mamlaka hizo ziangalie namna bora ya  ku-
hakikisha soko hilo linajengwa ili wakulima 
wapate soko la uhakika,” alisema Mwanaisha 
Omary.

Alisema hali ya masoko ya bidhaa za kili-
mo kwa sasa siyo ya kuridhisha kutokana na 
bei iliyopo sokoni kuwa chini na kusababisha 
wajasiriamali waliochukua mikopo kwenye 
taasisi za kifedha kushindwa kurejesha kwa 
wakati. Mgeni Ramadhani, alisema wakulima 
kwa sasa wamekata tamaa na kuiomba seri-
kali kuangalia uwezekano wa kutengua zuio 
la usairishaji wa mazao ya kilimo ambayo 
hayajaongezewa thamani kwenda nje ya 
nchi  kutokana na chakula kilichopo nchini 
kutosheleza mahitaji ya Watanzania.

“Kwa sasa tunaiomba serikali kuangalia 
uwezekano wa kutoa vibali vya kusairisha 
mazao nje ya nchi ili wakulima waweze kun-
ufaika na kurejesha mikopo katika taasisi za 
kifedha,” alisema Ramadhani.

Kwa upande wake, Mkuu wa Idara ya 
Maendeleo ya Jamii na Uwezeshaji Wa-
nawake Kiuchumi Manispaa ya Moshi, Rose 
Minja, alisema serikali imefuta riba kwa 
mikopo inayotolewa na halmashauri  ili  

kuongeza thamani mazao ya mashambani 
kwa kuanzisha viwanda vidogo kwa lengo la 
kuuza bidhaa katika masoko ya ndani na nje 
ya nchi.

Aidha,  Katibu Tawala  Msaidizi  Mipa-
ngo  na Uratibu,  Mkoa wa Kilimanjaro, Ly-
idia Riwa,  alisema kwa sasa hawawezi ku-
zungumzia suala la soko hilo kwa kuwa lipo 
ngazi za juu.

“Ninachofahamu  ni kuwa  yapo mambo 
madogo madogo yakukamilisha ili  ujenzi 
huo uanze,” alisema Riwa.

Hata hivyo, Nipashe ilimtafuta Waziri  wa 
Viwanda,    Biashara  na Uwekezaji, Joseph 
Kakunda, kwa njia ya simu ili kutoa ufafanu-
zi wa hatima ya soko hilo na kusema hana 
taarifa zozote za ujenzi wa soko hilo kwa sasa 
na kuahidi kulifanyia kazi mara zitakapoika 
oisini mwake.

“Hayo masoko yapo ndani ya halmashauri 
na mkoa husika ndio wasimamizi wakubwa 
wa miradi hiyo… lakini ikiwa kuna mahali 
wamekwama walete taarifa hiyo wizarani 
kwangu na tutaona namna ya kuongeza ngu-
vu ili kusaidia kuondokana na changamoto 
hiyo,” alisema.

Walilia soko la kimataifa la mboga, nafaka
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N
AANZA kuandika makala hii 
kwa kutumia msemo “Mnyonge, 
Mnyongeni, haki yake Mpeni” kwa 
maana ya kwamba  si mambo yote 

yanayofanywa na Jeshi la Polisi ni mabaya, 
la hasha.

Kuna mengi mazuri na yenye thamani 
kubwa kwa maisha yetu na mali zetu yanay-
otekelezwa na Jeshi la Polisi katika kuimari-
sha usalama wa raia na mali zao.

Hivyo jamii inapaswa kuwa na moyo wa 
shukrani kwa polisi wanaotulinda sisi na mali 
zetu wakati tumelala na sio kuwakejeli na 
kuwadharau.

Kwa nyakati tofauti baadhi ya watu 
wasiokuwa na shukrani  hupenda kuwake-
jeli  askari polisi na Jeshi la Polisi  wakati 
linapotekeleza jukumu lake la msingi la  kui-
marisha ulinzi na usalama wa raia na mali 
zao kwa lengo la  kuwawezesha Watanzania 
waendelee kuwa na amani na utulivu.  

Hali ya usalama nchini hupimwa kwa 
takwimu za makosa mbalimbali ya jinai 
yanayoripotiwa katika vituo vya polisi na sio 
jambo la hisia au kudhaniwa

kwa mujibu wa takwimu za makosa ya 
jinai zinaonyesha kuwa makosa makubwa  na 
madogo ya jinai  kwa pamoja yamepungua 
kwa asilimia 6.9 kutoka  makosa  50,424 kwa 
mwezi Januari 2019  hadi makosa 46,940 kwa 
mwezi Februari 2019.  

Kwa upande wa matukio ya usalama bara-
barani, takwimu zinaonyesha kuwa jumla 
ya matukio makubwa ya usalama baraba-
rani  254 yaliripotiwa  mwezi Februari 2019, 
ikilinganishwa na matukio  makubwa 279 
yaliyoripotiwa mwezi Januari 2019, ambao ni 
upungufu wa makosa 25 sawa na  asilimia 9.

Licha ya  kukashifiwa na kupata kejeli  
nyingi kutoka kwa baadhi ya watu wenye 
lengo la kuharibu taswira nzuri ya  Jeshi 
la Polisi,  askari polisi  bado wanaendelea  
kuhakikisha usalama wa raia na mali zao 
unaimarika.

Kwa mujibu wa hotuba ya Waziri wa 

Mambo ya Ndani ya Nchi, Kangi Lugola, 
wakati akiwasilisha bungeni, makadirio ya 
mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka 
2019/20, amesema kuwa hali ya uhalifu 
nchini imepungua kwa kiasi kikubwa.

Kwamba katika kutimiza jukumu hilo Jeshi 
la Polisi limeendelea kuimarisha misako, 
doria na operesheni kwa kutumia mbinu 
mbadala za kudhibiti uhalifu sambamba na 
kuendelea kutoa elimu kwa umma kupitia 
vyombo vya habari.

Pia, katika kipindi cha Julai, 2018 hadi 
Machi, 2019 jumla ya makosa makubwa ya 
jinai 45,574 yaliripotiwa katika vituo vya 
polisi nchini ukilinganishwa na makosa 
47,236 yaliyoripotiwa katika kipindi kama 
hicho mwaka 2017/18. 

Upelelezi wa makosa hayo ulifanyika  
ambapo kesi 17,631 zikiwa na watuhumiwa 
37,267 zilifikishwa mahakamani.

Aidha, katika kudhibiti uhalifu wa 
matumizi ya silaha, Jeshi la Polisi lilifanya 
operesheni ambapo jumla ya silaha 351 na 
risasi 4,844 za aina mbalimbali zilikamatwa 
na jumla ya watuhumiwa 239 walikamatwa 
na kufikishwa mahakamani. 

Wote tujiulize, je, kama isingekuwa juhudi 
za Jeshi la Polisi katika kudhibiti uhalifu 
huo wa kutumia silaha hali ingekuaje huku 
mitaani kwetu? Au tunadhani uhalifu una-
pungua tu bila kazi yoyote kufanyika? Hapa 
ndipo msemo huu unapotumika mnyonge 
mnyongeni, haki yake mpeni.

Jeshi la Polisi linapaswa kupongezwa na 
kuunga mkono polisi kwa kuwatia moyo ili 
waendelee kudumisha amani na usalama 
nchini.

Imetolewa na;
Kitengo cha Uhusiano 
Makao Makuu ya Jeshi la Polisi. 
S.L.P 9141 
Dar es Salaam
Baruapepe habariphq@yahoo.com, 

habari.phq@tpf.go.tz

M
TU asiyeangalia aendako 
huishia kusema ‘laiti ningejua’ 
baada ya kufikwa na jambo. 

Methali hii yatushauri tuwe 
watu wa kukanyika au wanaofuata ushauri 
tunaopewa na wanaotutangulia kwa 
maarifa au ujuzi kama vile wazee.

‘Kanya’ maana yake ni kataza mtu kuto-
fanya jambo linaloweza kumletea hasara au 
madhara; kanyana, kanyia, kanyika, kanywa.

‘Ushauri’ ni maoni anayopewa mtu ili 
yamsaidie kufikia mapatano fulani na 
wengine. Maelekezo kama vile ya kiufundi 
anayotoa mtaalamu kuhusu namna ya 
kufanikisha jambo. 

Wahenga walisema “Asiyeonywa huona 
(kwa) macho yake.” Mtu anayekanywa kisha 
akayapuuza maonyo yale huishia kufikwa 
na madhara. 

Methali hii hutumiwa kumtajia au kum-
welezea mtu anayepewa ushauri na kuu-
puuza, kuwa atakuja kupatwa na madhara. 

Kuna wanaonibeza (kitendo cha kupuuza 
kitu, mtu au jambo; kitendo cha kuonyesha 
hisia ya kejeli kwa mtu). Baadhi ya wanaoni-
fahamu huniambia: “Ah! tangu lini Mmasai/
Mchaga akajua Kiswahili?” 

Wengine hunambia: “Rudi kwenu masaini 
na uchagani ukawafunze nduguzo Kiswahili 
fasaha. Kwenu mbuzi mwaita ‘mbusi’, 
nazi mwaita ‘nasi’, viatu mwasema ‘fiatu.’ 
Utatufundisha nini wewe? Sisi ndiwo wa 
kukufunza wewe.”

Hata hivyo, wapo wanaounga mkono safu 
yangu ya “Tujifunze Kiswahili” kila Jumanne 
katika gazeti hili unalosoma sasa – Nipashe. 
Ukisema hutaki, kuna wanaotaka.

“Habari za leo. Shukrani kwa juhudi yako 
ya kutuelimisha matumizi mazuri ya lugha 
yetu, Kiswahili. Waandishi wa habari za 
michezo wana kawaida ya kutokamilisha 
sentensi. Hebu angalia mfano huu:

“ … ni timu kubwa na tunaiheshimu, lakini 
tumejiandaa kupata matokeo,” alisema 
kocha wa timu. Hapa nashindwa kuelewa 
ni matokeo ya aina gani. Je, neno ‘matokeo’ 
lina maana sawa na ushindi? Naitwa 
Kissiwa, niko Zanzibar (+255 0713 768 335).

Siku iliyofuata akanitumia ujumbe 
mwingine: “Asalaam aleykum. Matumizi 
mabaya ya neno ‘lakini.’ Waandishi/wazun-
gumzaji huandiika/husema, ‘lakini pia …’ na 
kuendelea na maelezo yao. 

“‘Lakini’ huonesha hitilafu wakati ‘pia’ ni 
ziada. Iweje maneno haya yaunganishwe? 
Kwa nini lisitumike moja tu kati ya hayo?” 
Kissiwa.

Neno ‘lakini’ hutumiwa sana na viongozi 
wetu na ingawa nimelitolea maana yake 
mara nyingi, bado laendelea kutumiwa 
tofauti kabisa na maana yake. Kama alivy-
oandika Bw. Kissiwa, maana ya ‘lakini’ ni 
tamko la kuonesha kasoro ya jambo; neno 
linaloonesha upungufu, kasoro au hitilafu; 
isipokuwa, ila. 

Mfano: “Alitaka kwenda kwa mwafulani 
( jina linalotumika kumtaja mtu ambaye 
yupo ila jina lake linafichwa) lakini alikata-
zwa na wazazi wake kutokana na tabia 
chafu ya huyo mwafulani.

Neno ‘Pia’ lina maana tano: i) Kitu chenye 
umbo la koni cha kuchezea watoto kwa 
kukizungusha wakati kimesimama ncha; ii) 
Mfupa unaochezacheza ulio juu ya goti; iii) 
Omo ya chombo cha majini yenye umbo 
la duara; iv) vilevile; na v) Bila ya kubaki, 
pamoja na.

Msomaji mwingine alinitumia ujumbe 
ufuatao: “Mzee Maro (yeye aliandika Malo) 
umefundisha vitu vya msingi sana. Hata 
mimi nimefurahi sana. Nakutakia kazi 

njema. Ni mimi Mustafa nikiwa Mtwara.” 
0684 307081.

Nawashukuru wote walionitumia maoni 
yao. Mimi si mwalimu kama waniitavyo 
wengine ila ni mwanafunzi wa Kiswahili. 
Kidogo nipatacho huwashirikisha na 
kuwagawia wenzangu. Karibuni hata kwa 
kunikosoa kwani akuambiaye usikombe 
mboga ataka ushibe.  

Sasa soma jinsi Kiswahili kinavyopelekwa 
arijojo (hali ya kupotea; kupoteza mwele-
keo). 

“Mnyalu buana, yaani juzi wenzako wali-
kuwa wanakuangalia halafu wakacheeka ila 
mimi sikucheka, niliwaza ikitokea itaku-
waje?”

“Ndugai buana, yaani unamtaja mke wa 
mwenzako kuwa ni mzuri, hee si unajua 
Wagogo wa Dodoma kuamua huwa 
wanaamua kwa haraka mara moja. Sawa 
lakini mmh!” 

“Spika buana, eti wabunge wanapiga  
kelele kama vilabuni!”

“Lakini kikubwa alichowaacha hoi 
wabunge na kutaka wampigie makofi 
mkongwe huyo wa siasa za Tanzania, ni 
pale aliposema ndiyo mwalimu wake kwa 
kila kitu. Nyoka wa makengeza buana!”

Neno buana halimo kwenye msamiati 
(maneno yote yanayotumika katika lugha) 
wa lugha ya Kiswahili ila yanaingizwa na 
waandishi wetu baada ya kusikia maneno 
ya vijiweni na mitaani! Eti buana ndio 
bwana! Twaipeleka’pi lugha yetu?

Sasa hata wazungumzaji kutamka au 
waandishi kuandika maneno ya Kiswahili 
kwa ufasaha wanashindwa! Ndo maana 
wahenga walisema “Kuchamba (ashaakum) 
kwingi mwisho huondoa mavi.” 

Methali hii hutumiwa kupigia mfano 
jambo ambalo limeonesha dalili fulani 
ambazo zimepuuzwa kisha likaishia 
kuharibika. Tusiyadharau mambo madogo; 
huweza yakawa makubwa baadaye.

Mambo madogo kuwa makubwa ni kama 
haya: “Yale maji ya mjengoni yanayoru-
karuka yamekauka ama vepee?” Eti waandi-
shi wameona neno vipi halifai ila linalofaa 
ni vepee! Haya ndio matokeo ya kuchamba 
kwingi …!

“Mwenyewe anajiitaga mawe matatu. 
Ndo lugha ya wenzetu wa Kanda ya Ziwa 
kusema nakulaga, nakwendaga, nasemaga 
n.k. badala ya hula, huenda, husema, n.k.

Hata wasomi sasa wameathirika kwa 
matumizi mabaya ya maneno kama ilivyo 
hapa: 

“Kwa kifupi tunasema pole Msigwa, yaani 
ulivyoachwa  kwenye mataa hata swali la 
nyongeza ukanyimwa maana ulitaka kuja 
kivingine.”

‘Taa’ ni neno lenye maana mbili: 
i) chombo kinachowashwa na kutoa 
mwangaza kwa ajili ya kuonea. Kuna taa za 
aina nyingi: kibatari/koroboi, fanusi, karabai 
(taa yenye chemli/chemni inayotumia 
mafuta na upepo na hutoa mwangaza 
mkali) na taa ya gesi inayotumiwa migodini). 

Neno hili halina wingi wa kuitwa ‘mataa!’ 
Moja ni taa na nyingi ni taa. Husemwa taa 
hii (moja) au taa hizi (zaidi ya moja) na si 
‘mataa.’

ii) Pia ‘taa’ ni samaki mkubwa mwenye 
umbo bapa na mkia mrefu wenye miba 
na hupenda kulala mchangani. Hapa pia 
samaki taa mmoja husemwa ‘taa huyu’ na 
wengi husemwa ‘taa hawa’. 

Methali: Kila mlango na ufunguo wake.

marobarnabas@yahoo.com,
0715/0784  334 096

Asiyeangalia huishia ningalijua

Mnyonge, mnyongeni 
haki yake mpeni

ELIMU KUTOKA POLISI

TUJIFUNZE

KISWAHILI 
BARNABAS MARO

marobarnabas@yahoo.com

IGP Simon Sirro.  PICHA: MTANDAO
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NA SABATO KASIKA 

Wana Suba wapania kuwakwamua 
wanafunzi 846 waliobaki nyumbani 

Wakati utara-
tibu wa elimu 
unaanza 
mwaka 2016, 
hawa walio-
faulu mwaka 
jana wali-
kuwa darasa 
la tano na 
ndio wali-
ohitimu elimu 
ya msingi 
mwaka ulio-
pita, ambapo 
idadi hiyo ya 
wanafunzi 
1,246 wame-
faulu kwenda 
sekondari 
katika tarafa 
ya Suba

W
ADAU wa elimu 
Tarafa ya Suba wilay-
ani Rorya, wameanza 
mkakati wa kukusan-

ya fedha kwa ajili ya ujenzi wa ma-
darasa 18 yatakayoweza kukwamua 
wanafunzi 846, waliochaguliwa ku-
jiunga na kidato cha kwanza mwa-
ka huu, lakini bado wako nyumbani 
kutokana na uhaba wa madarasa.

Aprili 7 mwaka huu, wadau hao 
ambao ni Umoja wa Maendeleo ya 
Wananchi wa Tarafa ya Suba wali-
fanya mkutano wa harambee jijini 
Dar es Salaam ili kukusanya Sh. 
milioni 360 za kujenga madarasa 
hayo katika shule sita za sekondari 
zilizomo kwenye tarafa hiyo.

Shule hizo ni Kisumwa, 
Kyang’ombe, Suba, Nyihura, Nya-
munga na Waningo, ambapo inaele-
zwa kuwa fedha zinazokusanywa 
na wadau hao ni sawa na wastani 
wa Sh. milioni 20 kwa kila darasa, 
kati ya madarasa 18 yanayohitajika 
katika hizo shule sita.

Mbali na wanachama wa umoja 
huo na watu wengine, Mkuru-
genzi wa Halmashauri ya Rorya, 
Charles Chacha na mwenyekiti wa 
halmashauri hiyo, Albert Machiwa 
walihudhuria katika harambee 
hiyo, ambapo michango pamoja na 
ahadi zilifikia Sh. milioni 70.

Mwenyekiti wa umoja huo Lucas 
Msimbete alisema nje ya mchango 
huo uliopatikana siku hiyo, kamati 
ya harambee ilikuwa tayari ime-
shakusanya Sh. milioni 15, huku hal-
mashauri nayo ikiwa imeshachang-
ia Sh. milioni tano.

MWENYEKITI 

Msimbete ambaye ni mwenyekiti 
wa umoja huo anasema wamepa-
nia kuinua elimu katika tarafa hiyo, 
kwa vile wanatambua kwamba 
shule hizo ni mali ya wananchi, 
hivyo hawana budi kuzisaidia kwa 
hali na mali na pia kuzitunza.

“Hivyo kama wenyeji wa tarafa 
ya Suba tunaoishi Dar es Salaam, 
tumeona kuna haja ya kuchangia 
maendeleo ya nyumbani kwetu… 
pesa tunazotafuta zitatumika pia 
kununua vifaa mbalimbali vya 
kuboresha miundombinu ya shule 
hizo ili kuwezesha watoto hao ku-
pata elimu,” anasema.

Anasema wamepanga kuhakiki-
sha wanafunzi wote 846 waliofaulu, 
ambao bado wanasubiri madarasa, 
wanaanza shule ili kuwaepusha na 
changamoto wanazoweza kuku-
tana nazo iwapo wataendelea kuwa 
nyumbani.

Msimbete anasema bila ku-
chukua hatua hizo, wanafunzi wa 
kike wanaweza kutumbukia katika 
ndoa za utotoni, huku wa kiume 
wakijihusisha na uvuvi, kwa vile 

Wanafunzi wakiwa katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi. Baadhi ya wanafunzi wali-
ofaulu mtihani huo mwaka jana hawajaanza kidato cha kwanza kutokana na uhaba wa vyumba vya 
madarasa katika maeneo mbalimbali nchini kama ilivyo kwa Tarafa ya Suba, wilayani Rorya Mkoa wa 
Mara. PICHA: MTANDAO

lu mwaka jana walikuwa darasa la 
tano na ndio waliohitimu elimu ya 
msingi mwaka uliopita, ambapo 
idadi hiyo ya wanafunzi 1,246 
wamefaulu kwenda sekondari ka-
tika tarafa ya Suba,” anasema.

CHANGAMOTO
Chacha anasema kila penye ma-

fanikio kuna changamoto zake, 
na kwamba utoaji wa elimu bure 
umeongeza mahitaji ya madarasa 
kwa vile sasa wanafunzi wanao-
hudhuria masomo ni wengi, hivyo 
wazazi na walezi hawana budi 
kushirikiana na serikali kuboresha 
miundombinu ya shule.

Anabainisha kwamba ufaulu wa 
wanafunzi hao ni baraka, hivyo ni 
muhimu wakazi wa tarafa ya Suba 
na Rorya kwa ujumla, kuungana na 
kuwa wasiruhusu umaskini uwa-
poteze watoto hao waliokwama 
nyumbani.

“Ninawashukuru Umoja wa 
Maendeleo ya Wananchi wa Tarafa 
ya Suba umeonyesha mfano mzuri, 
ila ombi langu kwamba hicho kiasi 
cha pesa kinachotafutwa kikitimia, 
watununulie vifaa tu ili tufanye 
kazi,” anasema.

Aidha, anaushari umoja huo 
kuongeza nguvu kwa ajili ya ku-
jenga mabweni ili kutoa fursa zaidi 
kwa wanafunzi wa kike kusoma na 
kufaulu vizuri katika masomo ya se-
kondari bila vikwazo.

Mkurugenzi huyo anasema 
elimu ni urithi na pia ni silaha dhidi 
ya umaskini, hivyo kuna umuhimu 
wa kuwekeza zaidi katika elimu, 
kwa vile bila hiyo ni vigumu kuji-
letea maendeleo.

“Halmashauri yetu imekuwa iki-
fanya vizuri kwa kushika nafasi ya 
kwanza katika matokeo ya kidato 
cha nne kati ya halmashauri tisa 
za mkoa wa Mara, hivyo tuendelee 
kushikilia namba hiyo,” anasema.

Chacha anabainisha kuwa njia 
ya kuendelea kufanya vizuri kwa 
kushika nafasi hiyo ya kwanza ni 
kushirikiana kuboresha miundom-
binu ya elimu kadri inavyoweze-
kana ili hatimaye waweze kuwa 
kinara wa mkoa. 

“Suba mmeonyesha njia na 
mmetuita kuja kushiriki katika 
harambee hii ambayo ninaamini 
itasaidia kufanikisha ujenzi wa ma-
darasa yanayohitajika, hivyo nir-
udie kutoa wito kwa wengine kuiga 
mfano huu,” anasema.

Anasema Wilaya ya Rorya ilian-
zishwa mwaka 2007 kutoka katika 
Wilaya ya Tarime na kwamba ina 
tarafa nne ambazo ni Luo-himbo, 
Nyancha, Girango na hiyo ya Suba 
ambayo wakazi wake wanachang-
ishana fedha kunusuru wanafunzi 
846 waliofaulu kuingia kidato cha 
kwanza mwaka huu. 

UCHAMBUZI

l Ni wanaotakiwa kuingia kidato cha kwanza Halmashauri ya Rorya-MaralWachangishana Sh. milioni 360 kujenga madarasa 18

tarafa hiyo iko kando ya Ziwa Vic-
toria.

KATIBU WA KAMATI

Kwa upande wake katibu wa 
kamati ya harambee hiyo, Pilly 
Marwa, anawaasa wadau wa elimu 
wajitokeze pia kuwaunga mkono.

Anasema wamefungua akaunti 
kwenye Benki ya CRDB kwa ajili 
ya shughuli hiyo ambayo CRDB 
0150431073801.

“Wadau waendelee kutusaidia 
michango yao kupitia akaunti hii, 
inayoitwa Maendeleo-Suba Educa-
tion Fund na wakishaingiza watoe 
taarifa kwa viongozi wa kamati,” 
anasema.

 MKURUGENZI  HALMASHAU-

RI

Kwa upande wake Chacha am-
baye ni Mkurugenzi wa Halmashau-
ri hiyo  anasema jumla ya wanafun-
zi 1,246 walifaulu kuingia kidato cha 
kwanza mwaka huu, katika shule za 
msingi za tarafa ya Suba.

Anasema sera ya elimu bure im-
esaidia kwa kiasi kubwa wanafunzi 
kuhitimu elimu ya msingi, tofauti 
na miaka ya nyuma ambapo baadhi 
waliishia njiani kutokana na ukose-
fu wa ada na michango mbalimbali 
shuleni.

“Wakati utaratibu wa elimu un-
aanza mwaka 2016, hawa waliofau-

Mwenyekiti wa Umoja wa Wanasuba, Lucas Msimbete, akizun-
gumza katika harambee ya kuchangia fedha kwa ajili ya ujenzi wa 
madarasa yatakayowezesha wanafunzi zaidi ya 800 walioko nyum-
bani mwaka huu kuanza kidato cha kwanza. 
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L
ENGO Namba 4 la Maen-
deleo Endelevu 2030 ya 
Umoja wa Mataifa (SDGs), 
linataka elimu bora iliyo 

jumuishi itolewe kwa watoto 
wote duniani bila kujali hali zao.

Lengo hilo linataka elimu hiyo 
iwe ni ile   inayokuza fursa za 
kujifunza kwa watoto wa mata-
baka yote, katika kipindi cha 
maisha yao.

Pengine swali la kujiuliza ni 
kwa nini kuwe na lengo hilo?

Ukisoma maelezo yaliyoam-
batanishwa katika lengo hilo, 
utapata jibu kwamba ni kwa 
sababu elimu bora ni msingi wa 
maendeleo endelevu na hivyo 
kufikiwa kwa SDGs.

Kwamba elimu ni nguvu mtam-
buka inayowezesha kufikiwa kwa 
lengo la  kujitegemea, kuboresha 
ukuaji wa uchumi, ustawi kwa 
kufungua fursa za watu kuwa na 
maisha bora.

Kimsingi, elimu ni moja ya 
SDGs 17 za Umoja wa Mataifa.

Sasa ili kulifikia lengo hilo, kuna 
hatua zinazotakiwa kuchukuliwa 
na mataifa, pamoja na wadau 
mbalimbali na mojawapo ya 
hatua hizo ni kuongeza maradufu 
mgawanyo wa walimu waliofuzu 
vizuri.

Kwamba hilo litafanikiwa kwa 
ushirikiano wa mataifa yote 
yakiwekeza pamoja na mengine 
kutoa mafunzo bora kwa walimu, 
hasa kutoka nchi maskini na zina-
zoendelea.

KWA NINI MAFUNZO YA

WALIMU NI MUHIMU?

Mwalimu ni muhimu kwa 
sababu ndiye anayewezeshwa 
kitaaluma kuamua njia ipi 
aitumie kujenga mazingira bora 
kwa mwanafunzi kujifunza.

Yumkini kuna njia nyingi 
za kuboresha ubora wa elimu, 
mojawapo ni kunyanyua viwango 
vya ubora wa walimu.

Kwamba walimu ndio walio 
mstari wa mbele katika harakati 
za kutoa elimu bora inayohitajika 
kwa watoto ili pamoja na mambo 
mengine, dunia na taifa kwa 
maana hiyo liwe na wataalamu 
wa kutosha.

Wataalamu wa kuliendeleza 
taifa katika nyanja zote za kimai-
sha, yaani kijamii, kiuchumi, 
kisiasa, sayansi na teknolojia 
yake.

Kwamba haitoshi tu kuwain-
giza watoto darasani kila siku, 
bali kuhakikisha kwamba wanaji-
funza pia.

Tanzania nayo kama mojawapo 
ya mataifa yaliyosaini utekelezaji 
wa SDGs imechukua hatua mbal-
imbali za kuhakikisha kwamba 
lengo Namba 4 la SDGs, lin-
afikiwa katika suala la kuhakiki-

Chuo cha Ualimu Vikindu katika mahafali ya 18 ya kutoa walimu

elimu

S
HiRiKA la Afya Duni-
ani (WHO), limesema 
kuwa zaidi ya watu 
34,000 barani ulaya 

wamepata ugonjwa wa su-
rua katika miezi miwili ya 
kwanza ya mwaka 2019. 

Wiki iliyopita, WHO lilise-
ma kwamba kumekuwa na 
ongezeko kubwa la idadi 
ya visa vya ugonjwa wa 
surua barani ulaya, katika 
miezi ya Januari na Febru-
ari mwaka huu.

Visa vilivyorekodiwa 
katika nchi 42 
vimesababisha vifo 13.  
idadi ya visa hivyo ilikuwa 
mara tatu zaidi ya visa 
vilivyoripotiwa katika 
miezi miwili ya kwanza ya 
mwaka 2018.

Nchini ujerumani, 
maofisa wa serikali katika 
Jimbo la Kaskazini la 
lower Saxony, walisema 
kuwa mtu mmoja alifariki 
kutokana na ugonjwa huo, 
ijapokuwa hawakutoa umri 
wala jinsia ya mwathirika 
huyo.

WHO, linawahimiza 
maofisa wa serikali 
kuhakikisha kuwa watu 
wanaokabiliwa na hatari 
ya ugonjwa huo wanapata 
chanjo, huku ugonjwa huo 
kwa sasa ukienea katika 
maeneo mengi ya dunia.

Katika taarifa yake, 
shirika hilo lilisema kuwa 
iwapo hatua za haraka za 
kukabiliana na ugonjwa 
huo hazitachukuliwa, virusi 

ugonjwa wa surua waathiri watu zaidi barani ulaya 
JielimiSHe

NA YASMINE PROTACE, MKURANGA 

Tulikuwa na 
mabweni 
manne ya 
zamani, wiz-
ara imewez-
esha ujenzi 
wa mabweni 
mapya matatu 
yanayochukua 
wanafunzi 80, 
hivyo bado 
tuna upungufu 
wa mabweni 
matano, lakini 
pia imeweze-
sha ujenzi wa 
ghorofa le-
nye madarasa 
manane, tuna 
upungufu sasa 
wa madarasa 
matatu
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moja ya mabweni ya Chuo cha ualimu Vikindu ambayo hayajafanyiwa ukarabati kwa miaka 83 sasa.

Anasema hali hiyo inasababisha 
mkuu wa chuo kutumia usafiri wa 
bodaboda au daladala kwenda chuoni 
hapo au kwenye mizunguko yake ya 
kikazi.

“Lakini ukosefu wa gari la chuo 
unasababisha hata wanafunzi wan-
apougua, inakuwa changamoto sana 
kuwafikisha katika vituo vya afya 
kupata matibabu, ukiacha kukwama 
kwa kazi nyingi za chuo,” anasema.

Pamoja na hayo Kampa anaishuk-
uru Wizara ya Elimu kwa kuwezesha 
ujenzi wa jengo la utawala,  bwalo, 
madarasa, kukamilisha bweni, lakini 
kwa kuwapatia kompyuta 30.

“Tulikuwa na mabweni manne ya 
zamani, wizara imewezesha ujenzi 
wa mabweni mapya matatu yanay-
ochukua wanafunzi 80, hivyo bado 
tuna upungufu wa mabweni matano, 
lakini pia imewezesha ujenzi wa 
ghorofa lenye madarasa manane, tuna 
upungufu sasa wa madarasa matatu,” 
anasema na kuongeza:

“Tunashukuru pia kwa kutupatia 
wafanyakazi wa kutosha, kwani chuo 
kina walimu 76 hadi sasa,” anasema.

MKUU WA CHUO

Kwa upande wake mkuu wa chuo 
hicho, Amina Tou anabainisha katika 
risala yake kwamba chuo kilirithi 
majengo chakavu   yaliyojengwa 
mwaka 1936, wakati walipohamia 
hapo Vikindu mwaka 2001.

Anasema majengo hayo yalikuwa 
yakitumika kwa ajili ya shule  ya 
msingi ya kati (Middle School).

“Toka mwaka 1936, hadi sasa ni 
miaka 83 na majengo haya hayajawahi 
kufanyiwa ukarabati,” anasema.

Mwalimu Amina anasema chuo 
hicho kilianza rasmi kutoa mafunzo ya 
ualimu mwaka 1988 huko Bagamoyo 
katika Chuo cha Uongozi wa Elimu 
(MANTEP), sasa ni ADEM.

Anasema chuo hicho ambacho ni 
miongoni mwa  vyuo 35 vya serikali   
vinavyotoa mafunzo ya ualimu kwa  
ngazi mbalimbali, kilikuwa kikiende-
sha mafunzo ya kilimo kwa walimu (in 
service ) kwa shule za msingi Tanzania 
Bara na Visiwani.

“Kilianza kutoa mafunzo ya ualimu 
daraja la 111 A mwaka 2001, hatimaye 
stashahada ya ualimu elimu ya awali 
na stashahada ya elimu ya msingi 
kuanzia mwaka 2014,” anasema na 
kuongeza:

“Kwa sasa chuo kinatoa mafunzo ya 
stashahada ya elimu ya sekondari kwa 
miaka miwili na ualimu daraja la 111 A 
kwa muda wa miaka miwili pia.”

TAALUMA

Akiwazungumzia wahitimu, mkuu 
huyo wa chuo anasema wakiwa chuoni 
wamejifunza mambo mbalimbali  kul-
ingana na matakwa ya kozi zao.

Anasema kwa kozi ya daraja 111A,   
wamejifunza Ualimu, Kiswahili, Kiin-
gereza, Hisabati, Jiografia, Tehama, 
Stadi za Kazi, Haiba na Michezo, 
Sayansi pamoja na Uraia.

Aidha,  anabainisha wameji -
funza vilevile  wamejifunza Stadi za 
Mawasiliano.

“Kwa upande wa stashahada ya 

sha kwamba changamoto ya upun-
gufu wa walimu inashughulikiwa. 

Mbali na kujenga vyuo vya 
ualimu maeneo mbalimbali nchini 
kwa ajili ya kutoa walimu wa ngazi 
mbalimbali wa kufundisha shule 
za misingi na sekondari, inaende-
lea kuimarisha miundombinu ya 
baadhi ya vyuo.

Ni katika dhima hiyo hiyo ya 
kutoa walimu wenye taaluma 
stahiki kufanikisha pamoja na 
mengine lengo namba 4 la SDGs.

Kwa mujibu wa taarifa iliyo-
tolewa mwaka jana na Waziri 
wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na 
Mafunzo ya Ufundi, Prof. Joyce 
Ndalichako, idadi ya walimu 
wanaofundisha elimu ya awali, 
msingi, sekondari na vyuo vya 
ualimu katika sekta ya umma na 
binafsi iliongezeka nchini.

Iliongezeka kutoka walimu 
257,469 mwaka 2012, hadi walimu 
332,740 mwaka 2016.

Kwamba kati ya hao, walimu 
293,909 wanafundisha shule 
na vyuo vya serikali, 38,831 
wanafundisha shule na vyuo vya 
ualimu visivyo vya serikali.

Prof. Ndalichako aliyasema 
hayo bungeni mwaka jana wakati 
akiwasilisha muswada wa sheria 
ya bodi ya kitaalamu ya walimu 
Tanzania.

CHUO CHA UALIMU VIKINDU 

MKURANGA

Moja ya vyuo vinavyozali-
sha walimu na hivyo kuchangia 
wataalamu hao muhimu katika 
sekta ya elimu, ni Chuo cha Ualimu 
Vikindu Mkuranga.

Chuo hicho ni miongoni mwa 

vyuo 35 vya serikali  vinavyotoa 
mafunzo ya ualimu katika ngazi 
mbalimbali.

Pamoja na kazi kubwa kinay-
oifanya ya kutoa walimu wanao-
hitajika katika suala la kuboresha 
elimu nchini, kinakabiliwa na 
changamoto mbalimbali.

Hizo ni pamoja na ukosefu wa 
maktaba, uchakavu wa mabweni, 
uchakavu wa nyumba za walimu 
na ukosefu wa kituo cha afya.

Changamoto hizi zinabainishwa 
na Mwenyekiti wa Bodi ya Chuo 
hicho, Nicholaus Kampa kwenye 
mahafali ya 18 ya wahitimu wa 
stashahada ya elimu ya msingi na 
sekondari katika chuo hicho yali-
yofanyika hivi karibuni.

Mgeni rasmi katika mahafali 
hayo alikuwa Kaimu Katibu Mkuu, 
Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolo-

l Kina majengo ya mwaka 1936  l mkuu wake apanda bodaboda na daladala 

katika shughuli za kikazi  l Wanachuo watumia ‘google’ kwa kukosa maktaba

Wahitimu wa mafunzo ya ualimu Vikindu katika mahafali yaliyofanyika chuoni hapo.

PICHA ZOTE: YASMINE PROTACE 

jia na Mafunzo ya Ufundi, Sylivia 
Chinguwile.

Kampa anabainisha kwamba 
kutokuwapo kwa maktaba katika 
chuo hicho kunasababi sha 
wanafunzi kutumia simu zao za 
mkononi kuingia kwenye ‘google’ ili 
kutafuta mada na marejeo mbalim-
bali kwa ajili ya kujifunza na hivyo 
msaada kwa masomo yao. 

“Tunaomba tujengewe maktaba 
katika chuo hiki kwani walipokuja 
wakaguzi  wa shule, walituomba 
sana tuwe na maktaba… kwa 
kweli maktaba ni muhimu kwa 
wanafunzi,” anasema.

Aidha, mwenyekiti huyo wa bodi 
anasema changamoto ya uchakavu 
na uhaba wa mabweni inasababi-
sha wanafunzi kulala chini, wengine 
mzungu wa nne.

“Kwa upande mwingine kutoku-
wapo kwa zahanati hapa chuoni 
kunasababisha wanafunzi na 
walimu wanapougua kwenda vituo 
vya afya nje ya chuo kupata mat-
ibabu,” anasema.

BWALO LA CHAKULA

Kampa anazungumzia pia udogo 
wa bwalo la chakula akisema 
haliendani na idadi ya wanachuo 
waliopo kwa sasa.

Anabainisha kwamba chuo kina 
zaidi ya wanafunzi 500 ambao 
baadhi yao wanalazimika kula 
chini ya miti, kutokana na udogo 
wa bwalo la chakula lililopo sasa.

USAFIRI

Mwenyekiti huyo wa bodi anataja  
changamoto nyingine inayokika-

bili chuo hicho ya kutokuwa na gari 
la chuo.

hivyo vitawaathiri watu 
wengi na kuenea katika 
mataifa mengi zaidi kwenye 
eneo hilo na pia nje.

“Kila fursa inapaswa 
kutumiwa kuwapa chanjo 
watoto wanaokabiliwa na 
athari ya kukumbwa na 
ugonjwa huu, vijana na 
watu wazima,” lilisema.

ukraine inayokumbwa na 
janga la ugonjwa huo wa 
surua ilikuwa eneo la Bara 
la ulaya lililoathirika zaidi, 
huku zaidi ya watu 25,000 
wakiathirika katika kipindi 
hicho. Romania na Albania 
pia zilirekodi idadi kubwa 
ya maambukizi ya ugonjwa 
huo.

ugonjwa wa surua pia 
unaenea katika maeneo 
mengine ya dunia. Visa vya 
maambukizi vinaongezeka 
nchini marekani, ufilipino 
na Thailand.

 Watafiti wanadai kuwa 
ugonjwa huo unasambaa 
kwa vipimo vya kutia 

wasiwasi kwa sababu kuna 
baadhi ya watu ambao 
hawajapata chanjo katika 
baadhi ya maeneo.

maofisa wa serikali 
wamesema kupungua 
kwa viwango vya chanjo 
kunatokana na kutokuwa 
na habari kuhusu chanjo 
hiyo ya ugonjwa wa surua 
pamoja na dhana potovu 
kwamba inasababisha 
ugonjwa wa tawahudi.

ugonjwa huu hatari wa 
Suruwa husababisha upofu, 
kuharibika kwa ubongo na 
hata kifo.

Waziri wa Afya nchini 
ujerumani, Jens Spahn, 
amependekeza sheria ku-
ruhusu wazazi wa watoto 
ambao hawajapata chanjo 
kutozwa faini ya hadi euro 
2500 ama Dola 2,800, huku 
baadhi ya visa 170 vikiri-
potiwa nchini ujerumani 
katika miezi ya Januari na 
Februari. 

DW

Kaimu Naibu Katibu mkuu Wizara ya elimu, Sayansi, Teknolojia na mafunzo ya ufundi, 
Silvia Chinguwile, akizungumzia jambo katika mahafali ya 18 katika Chuo cha ualimu 
Vikindu. 

mwenyekiti wa Bodi ya Chuo, Nicholaus Kampa, akizungumza katika mahafali ya 18 ya wahitimu wa chuo 
cha ualimu Vikindu.

ualimu wa sekondari, masomo 
waliojifunza ni Kiswahili, Histo-
ria, Jiografia, Kiingereza, Ualimu, 
Stadi za Mawasiliano, Vielelezo na 
Teknolojia (ICT na Communica-
tion Skills).

Anasema kazi ya kufundisha 
na kujifunza inahitaji umahiri 
mkubwa ili kuweza kubaini vipaji 
vya watoto, kuviendeleza na hati-

maye kuinua kiwango cha uelewa 
kwa wanafunzi.

“Ili kufikia kiwango hicho, 
wahitimu wameiva katika njia 
na mbinu mbalimbali zilizo bora 
walizojifunza na kujifunzia katika 
matumizi ya mbinu hizo…mwa-
nafunzi ndio kitovu cha maarifa,” 
anasema.

MBINU

Katika mafunzo hao wameweza 
kupata   umahiri katika kubuni 
kufaragua na kutengeneza zana 
mbalimbali za kufundishia na 
kujifunzia,  zitakazowasaidia 
kuwaandaa vijana vizuri walioko 
shule za sekondari na msingi.
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Mambo matano yanayodhihirisha 
dunia ‘si ya wanawake’

JE, WAJUA?

W
AKATI safari ya 
wanawake watupu 
kwenda anga za 
juu ilipokatizwa 

katika dakika za mwisho 
kutokana na kubadilishwa 
mavazi, mjadala mkali umezuka 
kuhusu namna wanawake 
wanavyojizatiti kuwapo katika 
dunia inayoonekana imebuniwa 
kwa ajili ya  wanaume.

Carol ine Criado Perez , 
mwandishi wa makala inayoanga-
zia takwimu zinazodhihirisha 
upendeleo na dunia iliyobuniwa 
wanaume, anasema hakush-
angazwa kuhusu mjadala huo 
wa mavazi ya wanawake kwenda 
anga za juu.

“Ndicho kinachofanyika kila 
uchao linapokuja suala la tuna-
chokibuni…tumezoea kuwafikiria 
wanaume kila mara tunapokuwa 
katika ubunifu, na wanawake 
hufikiriwa tu katika misingi ya 
aina tofauti ya watu,” anasema.

Yafuatayo ni mambo matano 
yanayodhihirisha jinsi ambavyo 
dunia haikubuniwa wanawake.

MAVAZI YA ANGA ZA JUU 

Shirika la Anga za Juu (Nasa) 
lilikabiliwa na shutuma kali 
katika mtandao wa Twitter, lili-
potangaza kwamba huenda safari 
ya wanawake watupu kwenda 
anga za juu ikasitishwa kutokana 
na ukubwa wa mavazi hayo.

Limefafanua kwamba mwa-
naanga za juu Anne McClain 
aligundua dakika za mwisho 
kuwa ukubwa wa mavazi ali-
yopewa awali ni bora kuliko ali-
yotarajiwa kusafiri nayo ambayo 
yalikuwa makubwa mno, na kwa 
hivyo safari hiyo ikasitishwa kwa 
sababu za kiusalama.

ZANA ZA KIJESHI

Mwaka 2016, Jeshi la Marekani 
lilianza kuwasajili wanawake 
kupigana vita katika vitengo vili-
vyokuwa vya wanaume pekee 
kwenye Jeshi la Nchi Kavu, Jeshi 
la Maji na la Anga, lakini zana 
nyingi zilikuwa zimeundwa kwa 
ajili ya wanaume.

Jeshi liliongeza saizi nane 
ndogo za ziada za wanawake 
mwaka huo, lakini mavazi kama 
viatu, kofia za jeshi bado hazijag-
euzwa ukubwa.

Baadhi ya wanawake wameiam-
bia Buzzfeed News mwaka huu 
kwamba wakati wakiwa jeshini, 

Mavazi ya kijeshi kama yanavyoonekana kwa mwanajeshi huyu, 
bado yametengenezwa maalumu kwa ajili ya wanaume.  . PICHA: 

MTANDAO

Mabinti ‘wakichati’ kwa kuwezeshwa na teknolojia ya 
habari na mawasiliano  ambapo sasa mitandao ya kijamii 
inachukua muda katika maisha na hasa ya vijana. PICHA: 

MTANDAO
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 ATHARI za matumizi ya mitandao ya kijamii kwa 
manufaa ya kuishi maisha yanayowaridhisha vijana ni 
chache na hasa kwa ‘walio katika kipindi cha kubalehe,’

Utafiti uliowahusisha vijana wa Uingereza walio katika 
umri wa kubalehe 12,000 unabainisha.

Familia, marafiki na maisha ya shule kwa pamoja huwa 
na athari bora katika kuboresha maisha, inasema timu ya 
watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Oxford. 

Na watafiti hao wamezitaka kampuni kutangaza taarifa 
juu ya namna watu wanavyotumia mitandao ya habari 
ya kijamii kuelewa zaidi juu ya athari za teknolojia hizo 
katika maisha ya vijana walio katika umri wa kubalehe.

Utafiti huo uliochapishwa katika jarida la PNAS ulilenga 
kujibu swali la ikiwa vijana walio katika umri wa kubale-
he wanaotumia mitandao ya kijamii zaidi ya wastani 
wanaishi maisha ya kuridhika kwa kiwango cha chini 
au ikiwa vijana wenye umri huo ambao hawajaridhika 
kimaisha hutumia zaidi mitandao ya habari ya kijamii. 

Tafiti za awali zilihusu uhusiano kati ya matumizi ya 
vifaa vya teknolojia ya mawasiliano, teknolojia yenyewe 
na afya ya akili ya watoto.

YALIYOJITOKEZA 
Profesa Andrew Przybylski na Amy Orben, kutoka 

taasisi ya Intaneti katika Chuo Kikuu cha Oxford, wanase-
ma mara nyingi ushahidi unaotumiwa hautoshi na hivyo 
kutoa picha ambayo haijakamilika. 

Utafiti wao ulibaini kuwa uhusiano kati ya kuridhika 
kimaisha na mitandao ya kijamii ‘hayana thamani,’ faida 
yake ikiwa ni chini ya asilimia moja katika kuboresha 
maisha ya vijana wenye umri wa kubalehe na kwamba 
athari za mitandao ya kijamii ya habari ‘hutoa taarifa 
kwa njia tofauti.’

Profesa Przybylski, ambaye ndio mkurugenzi wa utafiti 
huo katika taasisi hiyo anasema: 

“Asilimia 99.75 ya kiwango cha kuridhika maishani 
haihusiani na matumizi yoyote ya mitandao ya kijamii.”

Utafiti huo uliofanyika kati ya mwaka 2009 na 2017, 
uliwahusisha vijana wenye umri kati ya miaka 10 na 15 
wakiulizwa waeleze ni muda kiasi gani wanaoutumia ka-
tika mitandao ya habari ya kijamii katika siku ya kawaida 
ya shule na pia kiwango cha jinsi muda huo ulivyowa-
saidia kwenye nyanja mbalimbali za maisha yao. 

Walibainisha kuwa muda ambao wasichana waliutumia 
katika mitandao ya kijamii uliwaathiri zaidi miongoni 
mwao, lakini athari ilikuwa ni ndogo kuliko ilivyokuwa 
kwa wanaume.

Mitandao ya kijamii 
huathiri vijana rika 
la kubalehe

Chuo cha Ualimu Vikindu katika mahafali ya 18 ya kutoa walimu
USHIRIKIANO

Anasema chuo kimepata mafanikio 
makubwa  kwa ushirikiano wa karibu 
sana na bodi ya chuo pamoja na wazazi 
wa wanachuo.

“Kila mzazi mwenye mtoto chuoni 
anachangia kiasi cha fedha kwa ajili ya 
maendeleo ya chuo ambapo michango 
hutumika kununua magodoro na vifaa vya 

kufanyia usafi wa mazingira,” anasema na 
kuongeza:

“Lakini pia kuboresha mazingira ya 
chuo, kufanya ukarabati mdogo mdogo 
wa majengo, madawati, viti, milango na 
vitanda.”

Amina anasema wanaipongeza wizara 
katika kuchangia maendeleo ya chuo kwa 
kulipa fedha za chakula kwa wanachuo 
na kutoa fedha za kukamilisha Jengo la 

Mwinyi.
“Lakini pia kulipa mishahara ya wafan-

yakazi, fedha kwa ajili ya mafunzo ya 
vitendo, kuongeza kompyuta 30 na kutoa 
miongozo mbalimbali ya uendeshaji.”

CHANGAMOTO

Amina naye anaungana na mwenyekiti 
wa bodi kuzungumzia uchakavu wa miun-

dombinu mbalimbali chuoni hapo.

RAIS WA CHUO

Akisoma risala kwa niaba ya wahit-
imu, rais mstaafu wa wanachuo, Kuwa 
Mohamed anasema pamoja na mafanikio 
katika masomo yao, lakini walikabiliwa na 
changamoto mbalimbali.

“Takribani zote zimetajwa na mwe-

walilazimika kukarabati na kuvaa 
mavazi ya kinga yaliyobuniwa 
wanaume dhidi ya mashambu-
lio, katika kuhakikisha kwamba 
mavazi hayo yanawasaidia kuwak-
inga kama inavyotakiwa.

Wanawake walilazimika kutumia 
nguo zilizostahili katika jeshi. 
Katika vita vya pili duniani, inaari-
fiwa wanawake hawakutarajiwa 
kufanya kazi zisizo za ofisini. 

Ndio sababu jeshi halikutayari-
sha sare za kazi nyingine kama 
fundi wa magari.

SANAMU LA AJALI ZA 

MAGARI

Kwa miaka mingi, Marekani hai-
kufanya majaribio ya kutosha ya 
ajali ya gari kwa kutumia sanamu 
la mwanamke aliyefungwa mshipi, 
mpaka ilipofika mwaka 2012, 
sanamu hilo la majaribio lilitumika 
kwa mfano wa mwanamume.

Kwa mujibu wa utafiti wa mwaka 
2011 wa Chuo Kikuu cha Virginia 
Center for Applied Biomechanics, 
madereva wanawake waliohusika 
katika ajali za magari walikuwa na 
uwezekano wa asilimia 47 kupata 
majeraha mabaya wakilinganishwa 
na wanaume.

Na si Marekani pekee, hali hiyo 
imedhihirika pia katika mataifa ya 
Umoja wa Ulaya (EU).

“Katika majaribio matano kishe-

ria yanayofanyika EU, kuna moja 
tu linalofafanua kwamba ni lazima 
utumie sanamu la kike na pia nalo 
huwekwa kwenye kiti cha abiria,” 
anasema Criado Perez.

Criado anasema sekta hiyo ina-
fahamu wazi kuwa ni lazima ishu-
ghulikie suala la wanawake.  

“Lakini hawajalifanya hilo kwa 
namna yoyote ya maana inayo-
dhihirisha kwamba wanawake ni 
asilimia 50 ya idadi jumla ya watu 
waliopo.”

SIMU ZA KISASA

Kuanzia programu tumishi 
mpaka ukubwa wa simu, kuna 
ubunifu tofauti katika simu za 
kisasa uliowafanya wanawake 
kusema kwamba wanaume ndio 
waliolengwa katika ubunifu wa 
simu hizo.

Mikono ya wanawake kwa 
wastani ni midogo kwa angalau 
inchi moja kuliko ile ya wanaume, 
jambo linalozusha tatizo kila 
kunapoundwa simu zenye uso 
mkubwa.

Kutuma ujumbe katika simu 
yenye uso wenye ukubwa wa inchi 
4.7 au kubwa zaidi huenda ikawa 
tatizo au kufanya kuwa vigumu 
kwa wanawake wengi na (baadhi 
ya wanaume walio na mikono 
midogo).

BBC

UTAFITI:
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hivi’ au ‘wanawake wako hivi,’ 
mjadala wa kimantiki utalenga 
kuainisha uwezekano kuwa katika 
hali ya aina moja au nyingine, uele-
keo wa hulka kuelekea njia hiyo ni 
mkubwa. 

Hapo ingekuwa rahisi zaidi wa-
shirika kueleza wanachofahamu 
kama ni kiasi gani kwa mfano ndoa 
inaweza kuwa hatarini kutokana 
na tukio la aina moja au nyingine. 

Mjadala kama huo ungeanza ku-
fafanua ni wapi ndoa inakuwa ha-
tarini na wapi inakuwa na uweze-
kano mkubwa zaidi wa kusimama, 
n.k.

Ukifuatilia kukua kwa fani to-
fauti za kisayansi zinazogusa mai-
sha ya binadamu au uhusiano wa 
kijamii kwa jumla, unakuta kuwa 
mazungumzo ya kawaida kuhusu 
uhusiano yanaendana na fikra za 
zamani au za awali za falsafa, am-
bako wachangiaji na wabunifu wa-
likuwa wanatafuta majawabu ya 
jumla. Inaonekana kuwa kinacho-
tokea ni michepuo ya fikra za aina 
tofauti, na kila moja huwa inajenga 
kasri yake na shule zake (ndiyo hizi 
‘academies’ au ‘madrasa’ zilizoan-
zishwa na Wayunani kwa sehemu 
kubwa). 

Mzazi akichukia mwelekeo wa 
kihisia na tafsiri ya maadili au uhu-
siano unaofuatwa katika ‘academy’ 
fulani, anamtoa mwanae huko an-
ampeleka kwingine, ‘asiharibiwe.’

Ina maana kuwa hakuna mkon-
do wa kihisia au tafsiri ya jumla ya 
maadili au mahusiano ambayo in-
awezekana katika mazingira hayo, 

na kwa njia hiyo kujenga himaya 
yenye umoja kihisia au kimaadili 
inakuwa kazi ngumu. 

Tawala za wakati huo hasa zili-
kuwa katika mfumo wa ‘mijiken-
da’  ambao umekuwapo maeneo 
mengi duniani, ikiwepo miongoni 
mwa makabila - kuwa koo tofauti 
zilikuwa zinajitawala, zikiwasiliana 
na kuhusiana na koo zingine kwa 
masuala kadhaa, hasa ulinzi. 

Hata hivyo, udhaifu ulikuwa 
mkubwa kwani wakivamiwa kuto-
ka nje wasingeweza kujilinda kwa 
pamoja bila ugomvi mkubwa nani 
kiongozi, kodi iwe kiasi gani – ndiyo 
ugomvi Somalia, Libya….

Himaya zilizuka ili kuondoa 
uhuru huo na migogoro isiyoi-
sha  wakati watu wanataka njia za 
biashara zifunguliwe, sheria iwe 
moja na mifumo ya maadili iun-
ganishwe. 

Ndiyo mifumo ya awali ikaanza 
kuanguka kwa kukosa malisho, 
kwani mijikenda ilipoanguka na 
‘academies’ zikakwama pia, kuko-
sa mazingira chanya ya kupata sifa, 
kupelekwa wanafunzi na wazazi 
kuwa tayari kuwalipa, n.k. 

Fikra ya utawala mpya uli-
ochukua nafasi ya mijikenda kwa 
silaha inaanza kutawala, ikiwa ni  
pamoja na kubadili mifumo ya 
ibada iendane na mizimu (inaitwa 
miungu) ya kabila au ukoo ulioko 
madarakani, au kama ni jeshi la 
maharamia, miungu ya alikotoka 
kamanda wa jeshi hilo.

Ndiyo mwanzo wa kuondoka 
katika mijadala ya kawaida ya wa-

Yasiyomalizika kuhusu ubaya katika 
uhusiano, mantiki yake kisaikolojia

Kujua jinsi bin-
adamu walivyo 
kupitia kwa 
mtu mmoja ni 
busara na siyo 
sayansi,,,

M
OJA ya maeneo ya ma-
jadiliano ya kijamii ka-
tika redio hasa za FM 
ni ukweli au undani 

wa uhusiano kati ya wanawake na 
wanaume, nani anayeharibu uhusi-
ano au tuseme nani wa kulaumiwa 
kuhusu kuporomoka kwa mahusi-
ano, ndoa kuvunjika au kuyumba 
wakati wote. 

Siyo rahisi kusema kuwa kuna 
majawabu yoyote yanayojitokeza 
katika mijadala hiyo, ambayo kwa 
njia nyingine inakuwa ni burudani 
ya mvutano kati ya wanawake na 
wanaume kutupiana mzigo wa ku-
haribu uhusiano huo, bila jitihada 
ya dhati ya kutafuta majawabu. 

Ni kujifurahisha kwa kutoa hoja 
za kulaumiana na kujitahidi zisi-
fikie kikomo, kwani ikifikia mahali 
watu wanaelewana, kunapooza.

Hiyo haina maana kuwa in-
awezekana kabisa watu wakaele-
wana kuhusu jambo hilo, kwani 
katika kila suala linalogusa hisia, 
na siyo la ufahamu wa kawaida, 
siyo rahisi kuunganisha mawazo 
kwani kuacha kusisitiza umuhimu 
wa hoja au kipengele hiki au kile 
katika hoja. 

Itakuwa sawa na kuwa tayari ku-
umiza nafsi, ambayo inatilia maa-
nani kwa nguvu kile kinachozun-
gumzwa. 

Kila nafsi na kwa maana hiyo kila 
mshirika katika mjadala kama huo 
anatazamia kuwa anachosema ndi-
cho kitaeleweka, kuwa yaliyobaki 
yanakosa uelewa wa kina, yaani wa 
hisia chanya, kuhusu suala hilo.

Mijadala ya aina hiyo ndiyo inait-
wa kwa Kiingereza ‘the dialogue of 
the deaf,’ yaani majadiliano kati ya 
viziwi, kwani kila mmoja anaisikia 
sauti yake tu au labda na sauti za 
wenye hoja kama ya kwake, na 
kuamini alichosema, au labda na 
wachangiaji wa mlengo kama huo. 

Hiyo hata hivyo haina maana 
kuwa mjadala kama huo kweli ni 
wa ‘viziwi,’ kwani kwa maumbile 
yake, binadamu anachomwa na 
maneno pamoja na hisia zina-
zoambatana na maneno au hisia 
hizo. 

Sababu ni kuwa katika maisha 
hakuna uhakika wa lolote lile, 
mfano wa  mnyama akiwa porini; 
hatari ipo kokote.

Kinachofanya hoja inaleta ma-
bishano makali ni ujumuisho wake 
kihisia, kwani mwanaume akisema 
‘wanawake wako hivi,’ anajumui-

Uhusiano kama huu unahitaji kujitoa kama saikolojia inavyofundisha ili uwe imara.  . PICHA: MTANDAO

naume wako hivi na wanawake 
wako hivi na kuweka mifumo ya 
maadili na sheria, ikiwa imefua-
tana na watoa sheria ambao kim-
singi ni wachache katika historia, 
kama Solon wa Uyunani, Musa na 
Sulemani kwa Waisraeli wa kale 
na wa baadaye kidogo, Buddha wa 
India na Confucius wa China, na 
huku kukiwepo michepuo mingine 
ya sheria ikitawala jumuiya tanzu 
za mifumo hiyo mikuu, kwa mfano 
ilivyo katika madhehebu ya dini. 

Kutatuliwa kwa ubishi wa wema 
na ubaya ni kuwekwa sheria moja, 
hivyo tatizo likitokea inaangaliwa 
nani alivunja sheria, siyo nani ali-
sababisha yeye avunje sheria!

Ina maana kuwa tatizo la sasa 
hivi, au tuseme mazingira yaliyopo 
katika uhusiano nchini, na yana-
vyoonekana katika redio za FM ni 
upana wa uhuru wa kimaisha na 
jinsi jitihada za kuunda na kusi-
mamia familia zinazodumu zili-
vyo ngumu, katika ulimwengu wa 
mashindano kimaisha. 

Mazingira haya hayatabiriki ma-
tokeo yake kijamii au kwa mtu bi-
nafsi ni nini, hivyo pale nyumba au 
unyumba unaundwa katika mazin-
gira fulani halafu yanabadilika, ma-
husiano nayo yataathirika. 

Ndiyo hapo ubishi unaingia nani 
kasababisha hiki, wakati suala la 
msingi ni fursa za kipato na hivyo 
kihaiba au kimapenzi kupanuka 
kwa mmojawapo kati yao, na 
mwingine kuwa duni kwake.

Kanuni moja ambayo labda hai-
jazungumziwa ipasavyo katika ma-
jadiliano hayo ni ile ya ushindani 
wa kihisia ndani ya mahusiano, 
ambayo ni tofauti na kanuni za 
maadili za kuishi kwa kupendana 
na kusaidiana. 

Maadili hayo yapo na yanafanya 
kazi lakini mkondo wa ushindani 
hauko mbali na ndiyo msingi wa 
kanuni ya ‘kuishi nao kwa akili,’ 
au kuvumiliana, lakini matokeo ya 
mikondo hiyo ya ushindani wa ki-
hisia kupata ‘kilicho bora zaidi’ ina 
matokeo tofauti. 

Katika kila uhusiano upo upana 
wa udhaifu wa kibinadamu unao-
hitaji moyo ili kuulinda, na kwa 
kanuni ya mpauko wa kila aina ya 
uhusiano na hata maisha yenyewe 
(kuzeeka ni mpauko wa mwili ku-
jisitiri, kujilinda) kuna uwezekano 
watu kushindwana. 

Sasa ni aina gani ya uhusiano 
itakwama na ipi itafaulu kupita 
hizo changamoto ni suala la kisan-
yansi kwa kiasi fulani, la kitatifi, 
wakati katika majadiliano ni hisia 
chanya za kile kinachofanywa na 
mojawapo katika makundi ya jinsia 
ndicho kinachosikika zaidi.

Dk. Raymond Nusura Mgeni. 
Anapatikana kupitia anwani ray-
mondpoet@yahoo.com

+255 676 559 211

Chuo cha Ualimu Vikindu katika mahafali ya 18 ya kutoa walimu
nyekiti wa bodi na mkuu wa 
chuo…ninaomba serikali isaidie 
kuzitatua zilizobaki kwa ufanisi 
wa taaluma inayotolewa chuoni 
hapa,” anasema.

MGENI RASMI

Akijibu hotuba na risala zili-
zotolewa katika mafahali hayo, 

mgeni rasmi Chinguwile anaanza 
kwa kusema kuwa ualimu ni wito, 
hivyo walimu wanatakiwa kuwa 
wabunifu katika kazi nzima ya 
ufundishaji.

“Wahitimu wote mtumie 
maarifa na mbinu mlizopata 
chuoni, kuwafundisha wanafunzi 
huko muendapo ili waweze 
kuyafahamu kwa ufasaha 

masomo yao,” anasema.
 Anawaasa walimu kuwa wazal-

endo kwa
kuwafundisha watoto na 

kuhakikisha wanaelewa, na si 
kuchukuwa fimbo na kuwa-
tandika wanafunzi.

“Mwalimu anatakiwa afundishe 
mwanafunzi amuelewe… hakuna 
sehemu inayosema sera ya elimu 
ni kuchapa wanafunzi,” anasema.

CHANGAMOTO

Akizungumzia changamoto za 
chuo zilizoelezwa katika mahafali 
hayo, naibu katibu mkuu huyo 
anasema serikali inazifahamu 
changamoto hizo.

“Na ndiyo maana baadhi ime-
shazitatua na mwaka huu wa 
fedha, bajeti imetengwa kwa ajili 
ya kutatua baadhi ya changamoto 
zilizosalia, pia kuongeza idadi ya 
kompyuta,” anasema. 

Mkoa wa Mbeya, Mwalimu 
Paulina Ndigeza, anawapongeza 
wadau wote wa Mkoa wa Mbeya 
kwa ushirikiano katika kuhakiki-
sha sekta ya elimu inapaa kwa 
kazi.

Anasema mafanikio hayo yame-
tokana na ushirikiano mzuri kati 
ya serikali, walimu, wazazi na 
walezi pamoja na wadau ambao 
wanashiriki shughuli mbalimbali 
za kielimu.

sha wote (ambao hawezi kuwafaha-
mu kwa kiasi hicho) lakini anaweza 
kuwa na uhakika kuwa mumewe au 
mshirika wake kimahusiano yuko 
hivyo. 

Ndiyo hapo linazuka suala la 
mantiki kuhusu uwezo wa kujumui-
sha umati (wanaume wote) kwa kile 
kilichoonekana kwa mwanaume 
mmoja, au kilichotokea mara kad-
haa kwa huyo mwanamke. 

Kujua jinsi binadamu walivyo 
kupitia kwa mtu mmoja ni busara 
na siyo sayansi,  ila sayansi pia 
haiwezi kuikanusha busara hiyo 
kwa kuwa haina uwezo wa kufanya 
utafiti kujua wangapi wanahusika.

Tofauti kati ya majadiliano ya 
kawaida na kufuatilia hoja hizo 
kimantiki ni kuwa pale ambapo 
mhusika, akizungumzia anachoki-
fahamu au kilichomkuta katika 
maisha anasema ’wanaume wako 
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WASHIRIKI wa 
warsha ya kujadili 
mbinu za kumaliza 
ukatili kwa watoto 
shuleni iliyofanyika 
Temeke hivi 
karibuni, wanadai 
vibanda vya picha 
za video vinaharibu 
wanafunzi kimaadili.  
Wadau wanasemaje?

MTOTO kushuhudia picha za ngono ni 
sawa na kumlisha chakula ambacho ha-
jafikia umri wa kukila. Hili suala la ku-
wapo kwa vibanda vya kuonyesha video 
mitaani siyo geni na baadhi ya wamiliki 
wa vibanda hivyo wamelalamikiwa sana 
kwa kuonyesha picha ambazo zinakwenda 
kinyume na maadili na tena mchana kwe-
upe. Kibaya zaidi ni kwamba wanawao-
nyesha watoto wadogo. Jambo hili halina 
afya katika maadili. Kwa maoni yangu ni 
kwamba vibanda vyote vifutiliwe mbali na 
utafutwe utaratibu mwingine wa kuvisajili 
na kuwekewa masharti ambayo wahusika 
wakiyakiuka wanachukuliwa hatua kali za 
kisheria. Kwanza hata filamu za mapigano 
na ujambazi nazo hazifai kwa watoto, lakini 
wamekuwa wakionyeshwa. Katika mazingi-
ra hayo mtoto anajifunza nini cha kumsaid-
ia katika maisha yake ya baadaye?  Ingeku-
wa ni filamu za kawaida zinazoelimisha na 
hata mechi ya mpira wa miguu, sina tatizo, 
lakini wahusika wanapopitiliza hadi kuwao-
nyesha watoto vitu ambavyo vina athari 
kwa maisha yao ya baadaye, ni muhimu 
hatua za kisheria zichukuliwe haraka. Wa-
toto hawajui lolote wanaposhuhudia picha 
au video mbaya, wao wanaona ni jambo 
la kawaida na inadaiwa kuwa baadhi yao 
wanaweza kuomba wazazi fedha wakisema 
wanakwenda kununua daftari au kalamu, 
lakini kumbe lengo ni kupata pesa ya kulipa 
kiingilio cha kushuhudia video zisizofaa. 
Watoto wajengwe katika maadili mema.

ROSEMARY MMASI (MWALIMU S/
MSINGI KEKO MWANGA, DAR ES SA-
LAAM)

HILI halina ubishi, ni kweli baadhi ya 
wanafunzi wanaingia katika vibanda hivyo 
na kujifunza mambo ya ovyo na kwenda 
kufanyia majaribio na mwisho wa siku 
wanajikuta wakifanyiwa ukatili. 

Siyo sahihi vibanda hivyo kuwaonyesha 
watoto video za ngono, ambazo hazil-
ingani na umri wao na matokeo yake 
wanakwenda kujaribiana katika maeneo 
mbalimbali ikiwamo vyoo vya shule. 
Inauma na inakera kama mtoto anapewa 
nauli kwenda shule au anatembea kwenda 
shule, huku wazazi wakijua kwamba yupo 
shuleni na kumbe anaishia katika vibanda 
vya video ambazo hazilingani na umri 
wake. 

Ushauri wangu ni kwamba wazazi wawe 
na tabia ya kufuatilia maendeleo ya 
watoto wao shuleni, wanaweza kubaini 
mambo mengi kuliko kuwaamini moja kwa 
moja na mwisho wake ni kujiingiza katika 
mazingira ya kufanyiwa ukatili. Wanafunzi 
wenye tabia hiyo hata maendeleo yao 
shuleni huwa siyo mazuri. Hivyo suala la 
uangalizi tusiachiwe sisi walimu tu bali 
tushirikiane. Hilo likifanyika kikamilifu, 
tutapata kizazi bora cha baadaye ku-
liko kuwaacha wafanye wanavyotaka na 
kujikuta wakiwa katika hatari ya kushuka 
kitaaluma. 

BRIDGETER PILLA (HAKIMU MFAWIDHI 
WA MAHAKAMA YA MWANZO TEMEKE, 
DAR)

 TATIZO la aina hii linaanzia katika malezi. 
Wazazi wanatakiwa kusimamia vyema malezi 
bora kwa watoto wao ili kusaidia kutokomeza 
vitendo hivyo vikiwamo na vingine ambavyo 
vinagusa ukatili, ambao baadhi ya watoto 
wamekuwa wakifanyiwa hata na ndugu wa 
karibu. 

Mzazi anatakiwa kufuatilia mwenendo wa 
mtoto wake kila anapokwenda na pia kuwa 
naye karibu, kumfanya awe rafiki ili kujua 
mambo mbalimbali anayokabiliana nayo. Ili 
kufanikisha hilo, mzazi hatakiwi kuwa mkali 
kupita kiasi, anaweza kukosa mengi yakiwamo 
hayo ya kuingia katika vibanda vya kuonyesha 
video chafu. 

Kimsingi kila mzazi azingitie kaulimbiu ya 
mke wa Rais wa Awamu ya Nne, Mama Salma 
Kikwete isemayo, ‘mtoto wa mwenzio ni 
wako.’ Hilo likifanyika itakuwa ni rahisi wazazi 
kupeana taarifa wanapoona nyendo za wa-
toto wao siyo sawa. Kwa sasa mzazi anaweza 
kumuona mtoto wa mwenzake anafanya jambo 
fulani baya na ananyamaza kimya. Lakini tukiz-
ingatia kauli mbiu ya Mama Salma Kikwete, 
tukiona watoto wanaingia katika vibanda hivyo 
tutapeana taarifa kwa ajili ya kukomesha tabia 
hiyo na pia tutakomesha vitendo vya ukatili 
dhidi yao. 

HASSAN MPAKO (MKAZI WA LIWALE 
MKOANI LINDI)

TUSIPOCHUKUA hatua, basi tunaandaa 
kizazi cha ajabu. Umakini wa wazazi na 
walezi ni wa muhimu katika hili, kwasa-
babu video zinazoonyeshwa katika vibanda 
hivyo ni hatari kwa maadili. Mara nyingi 
huwa kuna picha za ujambazi, utekaji 
nyara, ukatili, lakini inaendelea mpaka 
kwenye picha chafu  za ngono, halafu 
watoto wadogo wanaangalia. Hata kama 
siyo picha hizo, siyo sawa mtoto wa shule 
kuacha vipindi darasani na kwenda katika 
vibanda hivyo. Matokeo yake ni kwamba 
badala ya kukazania masomo, akili yake 
yote ataelekeza huko. Sioni umuhimu wa 
kuwapo kwa vibanda hivyo mitaani, kwani 
vina mchango mkubwa wa kutuharibia 
watoto wetu.  Bila mamlaka husika ku-
chukua hatua, tutakuwa tunajenga jamii 
ya ajabu sana. Huko baadaye tutakuwa na 
watoto wahuni, makatili, majambazi, ambao 
mambo ya ngono kwao ni jambo la kawai-
da. Inawezekana wapo baadhi ya wazazi 
wanaona ni jambo la kawaida kuwaruhusu 
watoto wao kwenda katika vibanda hivyo 
na kuangalia picha zinazochochea ngono, 
lakini wajue kuwa wanachangia wa-
toto wao kuanza uhusiano wa kimapenzi 
mapema na kuwa kwenye hatari ya kupata 
magonjwa ya zinaa, ukiwamo Ukimwi.

STANLEY CHARO (MKAZI WA JIJINI 
DAR ES SALAAM)

SULEIMAN MATHEW (MKAZI WA JIJINI 
DAR ES SALAAM)

 MATUMIZI hasi ya teknolojia ya ma-
wasiliano ikiwamo kuwapo kwa vibanda hivyo 
mitaani ni moja ya changamoto inayokwami-
sha jitihada za kulinda maadili ndani ya jamii 
na pia mapambano dhidi ya Ukimwi ambazo 
zimekuwa zikifanywa na mashirika mbalimbali 
pamoja na serikali. Vibanda hivyo pia vinasa-
babisha wanafunzi wanatoroka shule, wanaiba 
pesa nyumbani na ni maarufu sana kwa kuo-
nyesha picha za ngono...naomba kila mahali 
serikali ya mtaa iwe makini na vibanda hivi na 
ikibidi hata vipigwe marufuku. Vilevile niseme 
kwamba hatuwezi kufanikiwa katika vita hii 
iwapo mzazi hajaona umuhimu kwamba mtoto 
wa mzazi mwenzake ni wake. Ni vizuri mzazi 
akimuona mtoto wa mwenzake anaingia kwe-
nye vibanda vya video aumie na ikiwezekana 
amzuie na kumtaarifu mzazi wake. Ingawa 
sina takwimu, lakini ninaamini vibanda hivyo 
vinachangia asilimia kadhaa kufeli kwa watoto 
katika masomo shuleni na vinawaathiri kisai-
kolojia kulingana na video chafu wanazoziona. 
Kiujumla ni kwamba vibanda hivyo vinawa-
poteza watoto wetu kielimu, wanaweza kuwa 
hawafiki shuleni wanaishia katika vibanda 
hivyo na vinawafanya wakose maadili mema. 
Wito wangu ni kwamba wazazi tusiachie 
vibanda hivyo vitulelee watoto, mwisho wa 
siku watakuja kuwa wasiofaa katika jamii. 
Kila mmoja wetu atimize wajibu wa malezi 
bora kwa mtoto wake, huo mtindo wa kwenda 
kuangalia picha chafu utafutika.
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HABARI MBEYA

Wafanyabiashara 
wa mpunga 
watahadharishwa
Na Nebart Msokwa, MBARALI

SERIKALI wilayani Mbarali katika 
Mkoa wa Mbeya, imewatahadharisha 
wafanyabiashara wa mpunga wa-
naotumia vipimo visivyokuwa rasmi 
kununua zao hilo na kuwanyonya 
wakulima kuwa itawachukulia hatua 
kali za kisheria.

Tahadhari hiyo ilitolewa mwishoni 
mwa wiki na Mkuu wa Wilaya hiyo, 
Reuben Mfune, alipokuwa anazun-
gumza na waandishi wa habari 
kuhusu msimu mpya wa biashara ya 
mpunga ambao ndio unaanza katika 
wilaya yake. Alisema muda wowote 
wataanza operesheni maalumu ya ku-
wasaka wanyonyaji wote wanaotumia 
vipimo visivyoruhusiwa ikiwamo 
magunia ambayo hayatakiwi pamoja 
na mizani isiyoruhusiwa kutumika 
kwenye biashara.

Mfune alisema mtu yeyote atakay-
enaswa akitekeleza unyonyaji huo, 
hatafumbiwa macho na kwa sasa 
wanaendelea pia kutoa elimu kwa wa-
nanchi, ili wasikubali kuuza mpunga 
wao kwa wafanyabiashara wanao-
tumia vipimo feki.

“Lengo la serikali ni kuhakikisha 
wakulima wa nchi hii wananufaika na 
shughuli zao za kilimo, sasa haiweze-
kani mwananchi anahangaika na 
kilimo karibu mwaka mzima halafu 
mtu mwingine anakuja kunufaika 
kwa kumwibia, hatutakubali,” alisema 
Mfune.

Alisema ukaguzi wa vipimo vinavy-
otumika kwenye ununuzi wa mpunga 
vitakaguliwa kabla ya kuanza kutumi-
ka na kwamba ukaguzi utaendelea wa 
siri ili kushughulika na wanaochezea 
vipimo hivyo. Kwa upande wake 
Meneja wa Wakala wa Vipimo wa 
Mkoa wa Mbeya, Richard Mbonam-
bucha alisema kwa sasa wanaendelea 
na ukaguzi wa vipimo vinavyotumika 
kwenye ununuzi wa mazao mbalim-
bali ikiwamo mpunga.

Alisema watahakikisha wana-
tokomeza vipimo vyote feki vinavyo-
tumika kuwanyonya wakulima ikiwa 
ni pamoja na kuwachukulia hatua 
wanunuzi wa mazao wanaotumia vi-
pimo visivyotakiwa kwenye shughuli 
hizo. Aliwataka wananchi wa maeneo 
mbalimbali wanaofanya biashara ya 
mazao kuhakikisha wanatumia vipimo 
ambavyo ni rasmi ikiwamo mizani ka-
tika kuuza mazao badala ya kutumia 
vipimo vya makisio.

“Sisi tunahakiki vipimo vyote 
ikiwamo mizani ili wananchi wauze 
mazao yao kwa usahihi na asiiibiwe 
mtu, kuna baadhi ya wafanyabiashara 
wanakuja na mizani ambayo ikik-
aguliwa inaonekana iko sahihi, lakini 
baada ya hapo wanaichezea tena, 
tutashughulika nao,” alisema Mbon-
ambucha.

Nao baadhi ya wakulima wa mae-
neo mbalimbali wilayani Mbarali wal-
isema kwa muda mrefu wamekuwa 
wakinyonywa na wafanyabiashara 
kupitia vipimo hali ambayo inawafan-
ya wasipate tija kwenye kilimo chao.

Mmoja wa wakulima hao, John 
Kayuni alisema baadhi ya wafanyabi-
ashara wamekuwa wakichezesha mi-
zani kwa mbinu wanazozijua wao na 
hivyo gunia lenye kilo 100 linaanza 
kuonekana lina kilo 90 mpaka 95.

Alisema awali walikuwa wanawaib-
ia kwa kutumia vipimo vingine vidogo 
ikiwamo matumizi ya ndoo za lita 20, 
lakini baada ya serikali kupiga maru-
fuku vipimo hivyo, wafanyabiashara 
wanawanyonya kwa kutumia mizani.

Na Nebart Msokwa, RUNGWE

HALMASHAURI ya Wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya 
imetoa Sh. milioni 250 zinazotokana na asilimia 10 am-
bayo inatengwa kutokana na makusanyo ya ndani kwa 
ajili ya vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye 
ulemavu.

Akizungumza wakati wa hala ya kukabidhi fedha 
hizo, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri hiyo, Loe-
ma Peter, alisema halmashauri hiyo imetumia mapato 
yake ya ndani kutekeleza agizo la serikali kuviinua 
vikundi vya wajasiriamali. Loema alisema katika hal-
mashauri hiyo walianza kwa kuvikopesha vikundi 35 
ambavyo ni vya vijana, wanawake na Saccos, lakini hadi 
sasa ni vikundi 60 vimekwisha nufaika na mikopo hiyo.

“Kwa sasa tumesaidia vikundi 60 ili kutekeleza agizo 
la serikali la kutenga asilimia 10 ya mapato ya ndani na 
kuhakikisha fedha hizo zinatolewa bila riba, lengo liki-
wa ni kuendeleza shughuli za uchumi kwa wananchi,” 
alisema Peter.

Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya hiyo, Ezekiel 
Mwakota, akikabidhi hundi hiyo alisema wananchi wal-
ionufaika na mikopo hiyo wanatakiwa kuwaamini na 
kuirejesha kwa muda fedha hizo.

Alisema fedha hizo zimetolewa kwa baadhi ya vi-
kundi, lakini kuna watu wakishachukua wanaziingiza 
katika matumizi mabaya ya kuanza kunywea pombe na 
kutoona manufaa yake kama serikali ilivyokuwa imeku-
sudia.

“Hizi fedha zikirudishwa kwa muda mwafaka itaku-
wa ni njia moja wapo ya kutoa fursa kwa watu wengine 
pia hata vikundi hivyo vitabakiwa na faida ya asilimia 10 
ambazo zitaendelea kuwaendeleza,” alisema Mwakota.

  Kwa upande wake Oisa Maendeleo ya Jamii wa 
Wilaya ya Rungwe, Deodatus Nenze, alisema maombi 
ya vikundi ni mengi na kwamba wataendelea kutoa 
mikopo hiyo kwa vikundi vilivyokidhi vigezo kwa kuwa 
sasa haina riba.

Alisema halmashauri kwa sasa inaendelea kuku-
sanya mapato mengine ambayo yatachukuliwa asilimia 
10 na kukopesha katika vikundi vingine ili kuhakikisha 
wananchi wilayani humo wananufaika na mikopo hiyo.

H/shauri Rungwe 
yatoa 10% kwa 
wanawake

Mchuuzi wa kofia akisaka wateja katika moja ya mitaa ya Jiji la Mbeya 
jana. PICHA: NEBART MSOKWA

ujenzi wa vyoo hivyo na atahakiki-
sha vinakamilika iikapo mwezi Julai 
mwaka huu, ili kuwaondolea adha 
wanafunzi wa shule hizo ambao wako 
hatarini kupata magonjwa ya mlipuko.

“Tulikubaliana hapa kuwa diwani 
aende akamwambie mtendaji atuletee 
taarifa hapa, lakini kama mnavyoona 
diwani mwenyewe hajaja na mtend-
aji hayupo, sasa wao waendelee na 
migomo ila mimi kwa sababu nilianza 
mwenyewe mradi huu nitaumaliza,” 
alisema Mwaselela.

Alisema endapo watakuwa wamezi-
tafuna fedha hizo watajuana na vion-
gozi wao akiwamo Mkurugenzi Mtend-
aji wa Jiji la Mbeya kwa madai kuwa 
fedha hizo zilitolewa na serikali kwa 
kusainiwa na Rais John Magufuli.

Baadhi ya wajumbe wa kikao hicho 
walidai kuwa watahakikisha fedha 
hizo zilizotolewa na serikali kwa ajili 
ya mradi huo zinapatikana na kufanya 
shughuli za maendeleo.

Mmoja wa wajumbe hao, Asheli 
Mpetele alisema baadhi ya watumishi 
wa serikali katika kata hiyo wameigeu-
za kata hiyo kuwa shamba la bibi kwa 

kufuja mali za umma ikiwamo fedha za 
miradi ya shule.

Alisema kabla ya wadau kujitokeza 
kuanza kujenga vyoo hivyo wananchi 
waliwahi kuchangishwa fedha kwa kila 
mwanafunzi kutozwa Sh. 4,000, lakini 
mpaka sasa fedha hizo hazijulikani zili-
fanya kazi gani na sasa fedha za mfuko 
wa jimbo nazo zinaanza kutoeleweka.

“Sisi tunachotaka ni watoto wetu 
kuanza kutumia vyoo hivi, tunamshuk-
uru mdau wetu kwa kuamua kumalizia 
vyoo, lakini sisi tutahakikisha fedha 
hizo za mfuko wa jimbo zinapatikana,” 
alisema Mpetele.

Akizungumza na waandishi wa 
habari, Oisa Mtendaji wa Kata ya Iyela, 
Anna Spalika, alikataa kutoa ufafanuzi 
wa matumizi ya fedha hizo kwa ma-
dai kuwa taarifa anatakiwa kutoa kwa 
mwajiri wake ambaye ni mkurugenzi 
na sio kwenye vyombo vya habari.

Alisema kilichopo katika kata hiyo 
ni mgogoro ambao hata hivyo haku-
fafanua unatokana na nini, huku akidai 
kuwa yeye yupo chini ya mkurugenzi 
na kwamba mkurugenzi anajua kila 
kinachofanyika.

Sisi tuna-
chotaka 
ni watoto 
wetu kuan-
za kutumia 
vyoo hivi, 
tunam-
shukuru 
mdau wetu 
kwa 
kuamua 
kumali-
zia vyoo, 
lakini sisi 
tutahakiki-
sha fedha 
hizo za 
mfuko wa 
jimbo zina-
patikana.

Na Nebart Msokwa, MBEYA

M
DAU wa Maendeleo Mkoa 
wa Mbeya, Ndele Mwase-
lela ameamua kuendeleza 
ujenzi wa vyoo vya wa-

nafunzi katika shule za msingi Nero 
na Mapambano zilizopo katika Kata ya 
Iyela, jijini Mbeya baada ya kutokea sin-
tofahamu kwenye matumizi ya Sh. mil-
ioni 10 za Mfuko wa Jimbo zilizotolewa 
kwa ajili ya kukamilisha ujenzi huo.

Alifanya uamuzi huo jana wakati 
wa kikao cha kamati za shule hizo 
kilichokuwa kimeandaliwa kwa ajili ya 
kupokea taarifa ya matumizi ya fedha 
za mfuko wa jimbo kutoka kwa Oisa 
Mtendaji na Diwani wa Kata hiyo taar-
ifa ambayo haikupokelewa kutokana 
na viongozi hao kutohudhuria.

Kikao hicho kiliitishwa kufuatia kile 
kilichofanyika mwishoni mwa wiki 
na wajumbe wakaonyesha wasiwasi 
ya matumizi ya fedha hizo za mfuko 
wa jimbo wakidai mradi umekwama, 
huku fedha zikiwa hazijulikani zilipo.

Mwaselela alisema kutokana na 
sintofahamu hiyo, yeye anaendeleza 

Ajitolea kujenga vyoo 
baada ya utata mil.10/-



Na Paul Mabeja, DODOMA

WAKALA wa serikali wa vipimo mkoani 
Dodoma umewaonya wafanyabiashara 
wenye tabia ya kuharibu mizani yao kwa 
madhumuni ya kuwaibia wateja kuwa 
watawachukulia hatua za kisheria.

Akizungumza na waandishi wa habari 
jijini hapa, Kaimu Meneja  Wakala wa Vi-
pimo Mkoa wa Dodoma, Joachim Dotto, 
alisema kumekuwa na uelewa  mdogo 
kwa baadhi ya wafanyabiashara kuhusu 
umuhimu wa kuhakiki vipimo vyao.

Dotto, alisema wengi wanakwepa upi-
maji wa kutumia mizani bila kuelewa 

umuhimu wake wakihisi kufanya hivyo 
kutamfanya ampunje mteja na kusahau 
kuwa wanaweza kujipunja wenyewe.

“Ukitumia vipimo unakuwa na uhakika 
na viwango vya kile ulichokipima, wen-
gine hawatumii vipimo pengine kwa ku-
kosa elimu, lakini wengine wanafanya 
hivyo makusudi au kuchezesha mizani ili 
tu kumuibia mteja bila kutambua kuwa 
wanapoteza wateja, na kwenda kinyume 
cha sheria za nchi yetu,” alisema Dotto.

Hata hivyo, alisema kwa muda wa wiki 
moja walifanya shughuli mbalimbali lengo 
likiwa ni kutoa elimu kwa jamii ili kujua 
umuhimu wa kutumia vipimo ambavyo ni 

sahihi.
Naye Oisa vipimo, Zaidat Gharib, alise-

ma kwa wateja au wanunuzi wa bidhaa 
wanapohisi kuwa wanafanyiwa wizi kwe-
nye duka au bucha watoe taarifa mapema 
ili kudhibiti tabia hiyo kabla haijakithiri.

Aidha, aliwataka wafanyabiashara ku-
fuata sheria na taratibu za serikali hasa 
biashara zao ili waweze kuepuka faini ama 
vifungo.

Aliwataka wateja kutambua kuwa ili 
kuepuka kuibiwa ni lazima kuangalia stika 
ya mzani uliohakikiwa na wakala wa vi-
pimo.

Wanaoharibu mizani kuchukulia hatua
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Na Mwandishi Wetu, DODOMA

HOSPITALI ya Benjamin 
Mkapa (BMH), inatarajia 
kuendesha kambi ya 
wiki mbili ya upasuaji na 
uchunguzi kwa kutumia 
upasuaji wa matundu 
madogo (Endoscopic 
Surgery) kwa magonjwa 
mbalimbali ikiwamo ya 
uzazi.

Akizungumza jana 
kuhusu kambi hiyo, 
Kaimu Mkurugenzi wa 
huduma za upasuaji 
na Daktari Bingwa wa 
magonjwa ya kinamama 
na uzazi katika Hospi-
tali hiyo, Dk. Januarius 
Hinju, alisema kambi 
hiyo itaanza Juni 7-21, 
mwaka huu.

Alisema kambi hiyo 
itaendeshwa kwa ush-
irikiano kati ya madak-
tari bingwa wa BMH na 
wenzao kutoka Marekani.

 “Upasuaji huo utaku-
wa wa magonjwa yote 
hata wenye matatizo 
ya uzazi, kutokushika 
mimba, ngiri (hernia), 
waje BMH kuanzia sasa 
kwa ajili ya uchunguzi ili 
watakaokutwa na mata-
tizo wapangiwe huduma 
hiyo ya upasuaji wakati 
wa kambi hiyo,” alisema 
Dk. Hinju.

Aliwataka wananchi 
wa Mkoa wa Dodoma 
na mikoa jirani kuji-
tokeza kuanza kufanyiwa 
uchunguzi ili wale wa-
takaogundulika na mata-
tizo waweze kufanyiwa 
upasuaji.

Dk. Hinju alisema upas-
uaji wa matundu madogo 
ni wa kisasa ambao una 
faida kubwa kwa 
mgonjwa kulinganisha na 
upasuaji wa kawaida. 

Alitaja baadhi ya faida 
hizo kuwa ni pamoja na 
muda mchache anao-
tumia mgonjwa kupona 
baada ya upasuaji, 
maumivu kidogo pamoja 
na mgonjwa kutotokwa 
na damu nyingi wakati 
wa upasuaji. 

“Kambi hii inalenga 
kuimarisha huduma za 
kibingwa kwa mwaka 
wa pili mfululizo katika 
hospitali hii na kambi ya 
kwanza ilifanyika Julai, 
mwaka jana,” alisema.

BMH 
kufanya 
upasuaji 
kwa njia ya 
matundu

Operesheni ondoa 
mizinga ya miti yaja

Tumekuja 
na mpango 
wa kugawa 
miz-
inga hiyo 
50,000 kwa 
wananchi 
na wata-
takiwa 
kuchangia 
kiasi 
kidogo cha 
fedha.

imbali ya kutunza misitu ambayo ime-
kuwa ikiharibiwa kutokana na ufugaji 
nyuki na kwamba kwa sasa mikakati 
hiyo itawezesha kulinda misitu iliyopo 
nchini.

“Zipo sababu mbalimbali zinazofan-
ya kupungua kwa nyuki, moja wapo 
ni ukataji wa miti au kukoboa kwa ajili 
ya kutengenezea mizinga kwa njia ya 
kienyeji, huku wakijua kuwa maua ya 
miti hiyo ndiyo yanayotumika katika 
uzalishaji wa asali,” alisema.

“Tumekuja na mpango wa kugawa 
mizinga hiyo 50,000 kwa wananchi 
na watatakiwa kuchangia kiasi kidogo 
cha fedha,” alisema Mwakalukwa. 

Akiwasilisha mada katika mdahalo 
unaohusu sekta ya nyuki, mkufunzi 
kutoka Chuo cha Mafunzo ya Nyuki 
Tabora, Mohamed Wawa, alisema kwa 

mujibu utaiti mbalimbali uliofany-
wa na wataalamu, moja ya changa-
moto inayoathiri ufugaji wa nyuki ni 
matumizi ya viuatilifu.

Hata hivyo, aliwataka watumiaji wa 
viuatilifu kuwathamini nyuki kwa ku-
puliza dawa kwenye mimea wakati wa 
jioni kwa kuwa muda huo wanakuwa 
wamepumzika kwenye mizinga.

Aidha, aliiomba serikali kuendelea 
kutoa elimu ili kuboresha ufugaji wa 
nyuki kwa njia za kisasa. 

Naye Mwenyekiti wa Jukwaa la waf-
uga nyuki nchini, Rudia Issa, alisema 
ili kukabiliana na changamoto zinazoi-
kabili sekta ya hiyo, kuna kila sababu 
ya  kuandaa kongamano la kitaifa li-
takalohusisha wizara zote ili kuweka 
ushirikiano katika kulinda rasilimali 
za nyuki.

Na Paul Mabeja, DODOMA

W
IZARA ya Maliasili na 
Utalii inatarajia kuan-
za operesheni ya 
kuondoa matumizi ya 

mizinga ya kufugia nyuki ya kienyeji 
inayotumia magome ya miti na ku-
wataka wananchi kutumia ya kisasa 
ili kuepuka uharibifu wa mazingira.

Akizungumza jijini Dodoma juzi 
katika kuelekea kilele cha Siku ya 
Nyuki Duniani, Mkurugenzi wa 
Idara ya Misitu na Nyuki kutoka wiz-
arani, Ezekiel Mwakalukwa, alisema 
operesheni hiyo itafanyika kufuatia 
mkakati wa usambazaji wa mizinga 
ya kisasa 50,000 ili kuzuia ukataji 
miti.

Alisema wizara inamikakati mbal-

Wakulima wakipima uzito wa mazao ya ufuta kabla ya kuuza katika eneo la Mjini Kati, jijini Dodoma mwishoni mwa wiki. 
Baadhi ya wanunuzi wasiowaaminifu wamekuwa wakinunua mazao hayo, bila kupima na kuwadhulumu wakulima. PICHA: 

IBRAHIM JOSEPH
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Waziri asema ajira 
hazizingatii ubaguzi

Mabadiliko 
sheria 
kuboresha 
ZSSF
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WAZIRI wa Fedha na Mipango, 
Balozi Mohamed Ramia Abdi-
wawa, amesema  marekebisho ya 
Sheria ya Mfuko wa Hifadhi ya 
Jamii yamelenga kuboresha mfuko 
huo, kuuwezesha kutekeleza ma-
jukumu yake ya kulipa mafao kwa 
wastaafu.

Aliyasema hayo  wakati akitoa 
ufafanuzi kwa wajumbe wa Baraza 
la Wawakilishi kuhusu sheria ya 
Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzi-
bar (ZSSF) pamoja na marekebisho  
yake.

Alisema marekebisho hayo yame-
fanyika kutokana na utafiti mbal-
imbali ambao ulionyesha kwamba 
mfuko huo unahitaji marekebisho 
ya sheria ili kuufanya kuwa bora 
zaidi.

Alikanusha taarifa za baadhi ya 
watumishi wa serikali wastaafu 
wanaodai kwamba mafao yame-
pungua kwa asilimia 60.

“Mheshimiwa Spika, napenda 
kuwajulisha wajumbe wa Baraza la 
Wawakilishi kwamba hakuna ma-
fao yaliyopungua kwa watumishi 
wastaafu. Sisi tumeboresha mafao 
na kuwa miongoni mwa mifuko 
inayoongoza kwa maslahi bora 
ya mafao kwa watumishi nchini,” 
alisema Balozi Ramia.

Ramia alisema  mfuko huo umeli-
pa mafao ya watumishi wastaafu 
viinua mgongo yenye jumla ya 
zaidi ya Sh. bilioni 3.7 kati ya 
Januari na Machi, mwaka huu. 

Aidha, alisema mfuko una Sh. 
2,461,565,428 ikiwa ni fedha za 
pensheni kwa wastaafu 266.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

WIZARA ya Biashara, Viwanda na Masoko 
imewataka wakulima wa Zanzibar ku-
jikita zaidi katika kilimo cha biashara cha 
mazao ya viungo ambacho soko lake ni la 
uhakika.

Naibu Waziri wa wizara hiyo, Khamis 
Hassan Hafidh, aliyasema hayo jana waka-
ti akitoa ufafanuzi wa mikakati ya wizara 
katika kuendeleza kilimo cha mazao ya bi-
ashara katika kikao cha Baraza la Wawak-
ilishi.

Hafidh alisema mazao ya biashara ya-

mebainika kuwa mkombozi kwa wakuli-
ma kutokana na soko lake kuwa la uhaki-
ka nje ya nchi.

Aliyataja mazao ambayo soko na bei 
yake ni nzuri ni vanila, pilipili manga, 
pilipili hoho na uzile.

“Serikali inawataka wakulima wa 
mazao ya biashara sasa kujikita katika 
kuendeleza mazao ya viungo ikiwamo 
pilipili manga, pilipili hoho na vanila,” 
alisema.

Naibu Waziri alisema wizara imeanza 
kuwashajihisha wakulima kupanda miti 
aina ya mikaratusi ambayo mafuta yake 

soko lake liko kubwa katika nchi za Asia.
Alisema Wizara ya Biashara imetiliana 

saini na kampuni ya Huashu kutoka China 
kwa ajili ya kununua mafuta ya mkaratusi, 
huku kampuni hiyo ikikifanyia ukarabati 
mkubwa kiwanda cha Makonyo kilichoko 
Pemba.

“Mheshimiwa Spika, napenda kuwaju-
lisha wajumbe wa Baraza la Wawakilishi 
kwamba tumetiliana saini na kampuni ya 
Huashu kutoka China kwa ajili ya kuzali-
sha mafuta ya makonyo na mkaratusi am-
bayo soko lake lipo kubwa nchini humo,” 
alisema. 

Apigia debe mazao ya viungo

NAIBU Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali, Simai Muhammed Said (kushoto); Mwakilishi wa Chakechake, Suleiman  Sara-
han (kulia) na Mwakilishi wa kuteuliwa na Rais, Yahya Ahmada Abdulwakili (katikati) wakibadilishana mawazo nje ya ukumbi 
wa Baraza la Wawakilishi Chukwani mjini Zanzibar jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN

kwa nini serikalini hakuna madere-
va wanawake na badala yake nafasi 
hizo zimeshikiliwa na wanaume.

Alisema hakuna dereva mwan-
amke aliyeajiriwa serikalini na si 
kwamba serikali inaajiri watu kwa 
kuzingatia jinsia bali hakuna mwan-
amke aliyeomba ajira kupitia nafasi 
ya udereva.

“Madereva wanawake wapo la-
kini hawajaajiriwa serikalini kwa 
misingi kwamba ni madereva na 
suala la msingi serikali hauzingatii 
jinsia bali sifa za elimu zinazosta-
hili,” alisema.

Alisema kama wako wanawake 

wenye sifa wanaweza kuomba nafa-
si hiyo na kwamba hakuna ubaguzi 
wa kijinsia katika kada hiyo ya ajira. 

Pia alisema si kweli kwamba ajira 
zinazotolewa serikali zinatumika 
kwa msingi wa rushwa na yeyote 
mwenye ushahidi juu ya hilo ana-
paswa kutoa taarifa katika vyombo 
husika ili hatua zichukuliwe. 

Kuhusu bima ya afya, alisema 
Sera ya Afya ya Zanzibar imekataa 
watumishi wa umma kuwa na bima 
ya afya kwa kutambua jitihada zina-
zofanywa na serikali katika kubore-
sha huduma za afya na huduma 
hiyo inatolewa bila malipo.

Si kweli 
kwamba 
ajira zina-
zotolewa 
serikali 
zinatumika 
kwa msingi 
wa rushwa.

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

K
AIMU Waziri wa Nchi Ofisi ya 
Rais Utumishi wa Umma na 
Utawala Bora, Issa Haji Gavu, 
amesema ajira serikalini 

hazizingatii jinsia.
Akijibu hoja za wajumbe wa Baraza 

la Wawakilishi waliochangia hotuba 
ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 
2019/2020, alisema ajira katika utumi-
shi wa umma Zanzibar zinazingatia 
sifa na uwezo wa mtu na si jinsia.

Gavu alitoa ufafanuzi huo jana al-
ipokuwa anajibu hoja za baadhi ya 
wajumbe wa baraza hilo waliohoji 



Na Yasmine Protace, MKURANGA

WAJAWAZITO na watoto, ambao wana 
umri wa kuhudhuria kliniki waishio katika 
Kijiji cha Kimanzichana Magharibi, Wilaya 
ya Mkuranga mkoani Pwani, wameshind-
wa kuhudhuria kliniki kutokana na kijiji 
hicho kukosa kituo cha huduma za afya 
takribani miaka 44 sasa.

Hayo yalisemwa kwa nyakati tofauti na 
wakazi wa kijiji hicho walipokuwa waki-
zungumza na Nipashe.

Sabina Kizaza, alisema wajawazito na 
watoto wanashindwa kuhudhuria kliniki 
kutokana na kijiji kutokuwa na kituo cha 
afya, hivyo kuifuata huduma hiyo vijiji vya 
mbali.

“Ukiwa mjamzito unaweza kwenda ki-
jiji kingine kupata huduma za ujauzito, 
inatakiwa kila mwezi uike kliniki, lakini 
tunashindwa kuika kutokana na umbali  
pamoja na gharama za usairi na matibabu 
zipo juu,” alisema.

Aliongeza kuwa gharama za kliniki kila 
mwezi ni Sh. 6,000, kujifungua kwa njia ya 
kawaida Sh. 30,000 ukijifungua kwa upas-
uaji Sh. 300,000.

Aliongeza kuwa pamoja na gharama 
hizo, kuika katika kituo cha afya ni usairi 
wa bodaboda kwenda Sh. 10,000 na ku-
rudi Sh. 10,000, wakati wananchi hawana 
uwezo huo.

Aliongeza kuwa wajawazito wakiikia 
siku ya kujifungua baadhi wanaenda vituo 

vya afya na wengine huwatumia wakunga 
ambao huwalipa chochote baada ya ukiji-
fungua.

Juma Baksri, aliiomba halmashauri ku-
wapatia fedha za kutosha kukamilisha 
ujenzi wa kituo chao cha afya.

Diwani wa Kata ya Kimanzichana, Ally 
Ndipitipi, alisema kijiji kilianzishwa mwa-
ka 1975, lakini hakina kituo cha huduma za 
afya. Alisema zahanati ambayo ipo katika 
kijiji hicho haijakamilika na inajengwa na 
nguvu za wanakijiji.

Alieleza kuwa hata eneo la zahanati 
walipewa na msamaria mwema ili paweze 
kujengwa zahanati ambayo itawasaidia 
wanakijiji kuacha kuingia gharama kubwa 
kwenda kutafuta huduma vijiji vya mbali.

Kituo afya chakwamisha wajawazito

24 JUMANNE MEI 21, 2019

HABARI KITAIFA

Na Mwandishi wetu

WIKI iliyopita Tanzania iliuza kwa 
wanunuzi wa nje tani 600 za chai 
au kilo 600,000 katika mnada 
wa chai wa Mombasa safari hii 
kwa kutumia ghala lake la Dar es 
Salaam.

Njia iliyotumika ni kupeleka 
sampuli ambayo imewavutia 
wanunuzi mashuhuri kutoka 
ng’ambo.  Ofisa Mtendaji  Mkuu wa 
DL Group, Stephen Bett, alisema 
ndoto ya kampuni yake  kuifanya 
Tanzania kuwa kiini cha biashara 
na ulimaji wa chai barani Afrika 
inawezekana.

“Jambo hili linawezekana kabisa. 
Jumatatu iliyopita peke yake 
tumeuza tani 600 kwa wanunuzi 
wa nje.

“Ghala hili litawasaidia sana 
wakulima au wazalishaji wa 
chai kupitia mnada wa kimataifa 
wa Mombasa,” alisema Bett na 
kuongeza kuwa pia watapata fursa 
ya kuuza chai yao katika bei nzuri 
na yenye ushindaji sokoni.

Bett alisema ghala hilo lililoan-
zishwa  Dar es Salaam kwa ajili 
kuonjea ‘tasting’ chai, litatumika 
kama sehemu ya kuhakikisha 
ubora, viwango na kuwajengea 
uwezo zaidi wakulima kuhusu 
zao la chai.  Bett alisema kampuni 
yake ilituma sampuli za chai Mom-
basa kutoka ghala la Dar es Salaam 
ambapo wanunuzi wakubwa wa 
chai wakaithibitisha na kuifagilia 
ubora wa chai kutoka Tanzania.

Alisema soko la chai kwa kam-
puni hiyo lipo Uingereza, Urusi, 
Mashariki ya Kati, Misri, Afrika 
Kusini na Sudan kwa uchache 
wake.

Kampuni ya DL Group kupitia 
Mwenyekiti wake Mtendaji, Dk. 
David Langat, alitangaza hivi 
karibuni  kwamba kampuni yake 
imedhamiria kuifanya Tanzania 
kuwa kiini cha uzalishaji na un-
unuzi wa chai barani Afrika na ili 
kutekeleza dhamira hiyo imejenga 
ghala kubwa la kisasa.

Serikali ya Tanzania imelifanya 
zao la chai kuwa kati ya mazao 
mkakati saba ya biashara. 

Tanzania 
yauza tani 600 
za chai mnada 
Mombasa

Kanisa lawapa neema wananchi
wananchi 
wame-
pokea 
mradi huo 
vizuri kwa 
sababu 
utapunguza 
msongama-
no katika 
Kituo cha 
Afya Nzihi.

Wanakijiji wengine Anna Pugiri na 
Daima Luvanda walisema uwapo wa za-
hanati hiyo ni fursa nzuri kwa sababu ita-
punguza gharama za kiuchumi kutembea 
umbali mrefu,  pia itasaidia wananchi wa 
uchumi duni kwa kuwa huduma za mat-
ibabu zinatolewa bure.

Luvanda alisema kanisa hilo limekuwa 
likiwachangia kwa mambo mbalimbali 
ikiwamo ujenzi wa shule za msingi na 
sekondari akitolea mfano sekondari za 
Kidamali na Magubike.

Padri Dimitrios Nziku, Makamu wa 
Askofu na Katibu wa Askofu wa kanisa 
hilo Jimbo la Arusha na Tanzania ya Kati, 
alisema ujenzi huo ni moja ya miradi ya 

kanisa ambayo lengo lake ni kusaidia 
jamii bila kujali dini, kabila wala rangi, 
huku akibainisha huduma hiyo itatolewa 
bure kila siku tofauti na awali ambapo 
walikuwa wakitoa kwa siku mbili tu kwa 
mwezi.

Aliongeza kuwa wananchi 
wamepokea mradi huo vizuri kwa 
sababu utapunguza msongamano katika 
Kituo cha Afya Nzihi.

Alisema wametoa huduma ya kuchim-
ba visima vya maji kwa ajili ya kuhu-
dumia jamii ambavyo ni Kitapilimwa, 
Sasamambo, Mangalali, Kibebe, Ipwasi 
na Ibogo na kuunga mkono juhudi za 
serikali katika masuala ya elimu kwa ku-

jenga shule za msingi Ipwasi na kuweka 
samani zote Ibogo, Ilalasimba pamoja na 
huduma zingine nyingi.

Zahanati hiyo ilizinduliwa na Kion-
gozi wa Kanisa la Orthodoks Afrika, 
Mwenyeheri Papa Patiriaka Theodoros 
11 wa Aleksandria, huku Mwenyekiti wa 
Halmashauri ya Wilaya ya Iringa, Steven 
Muhapa licha ya kushukuru kanisa hilo 
kujenga zahanati pamoja na vifaa tiba, 
dawa ameomba serikali kwa kushirikiana 
na wadau wengine kujenga chumba cha 
kuhifadhia maiti kwenye zahanati hiyo ili 
kupunguza adha kwa wananchi kusairi 
hadi katika Hospitali ya Ipamba au Iringa 
kuhifadhi maiti.

Na George Tarimo, KIDAMALI

K
ILIO cha wananchi wa 
Kijiji cha Kidamali wilay-
ani Iringa cha kukosa hu-
duma ya afya kimepata 

ufumbuzi, baada ya Kanisa la Ortho-
doks kujenga zahanati kwa gharama 
ya zaidi ya Sh. milioni 100 ambayo 
itatoa huduma kwa wananchi hao 
bure.

Zena Dembe, alisema zahanati 
hiyo itapunguza changamoto ya 
kusairi umbali mrefu, wengine ku-
ia njiani bila kuika kituoni, kupun-
guza vifo vya wajawazito na watoto.

Meneja wa Kiwanda cha Sierra kinachozalishaji mafuta ya msandali, Ashish Upadhaye (kulia), akizungumza jambo 
juu ya matumizi ya mti wa msandali katika kuzalisha bidhaa na Mkurugenzi wa Utafiti wa Mazingira na Usimamizi 
wa Mfumo Ikolojia wa Baraza la Taifa la Usimamizi na Uhifadhi wa Mazingira (NEMC), Joseph Kombe (kushoto), 
walipotembelea kiwanda hicho Babati mkoani Manyara. Watatu kulia ni Mwenyekiti wa Bodi (NEMC), Prof. Esnat 
Chaggu na watatu kushoto ni Mjumbe wa Bodi hiyo, Dk. Neduvoto Mollel. NA MPIGAPICHA WETU

JARIDA LA WANAWAKE:  SAA 1:00 USIKU

LEO BLANDINA SEMBU ATAKUWA NA EVELINE MHETO 

MJASILIAMALI KUTOKA BOKO JIJINI DAR ES SALAAM 

AKIELEZEA JUU YA USINDIKAJI WA VIUNGO MBALI MBALI 

KAMA TANGAWIZI NA VITUNGUU SAUMU PAMOJA NA KILIMO 

CHA MBOGA MBOGA.



Rais Trump: Tutaichakaza 
Iran, haitaonekana tena

Raia wa Sudan wakiwa wamekusanyika nje ya makao makuu ya jeshi la nchi hiyo. PICHA: AFP
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WASHINGTON, Marekani

RAIS wa Marekani, Donald Trump, 
ameionya Iran kwamba isithubutu 
kuanzisha vita baina yake kwani itaha-
ribiwa vibaya iwapo vita vitazuka.

‘’Iwapo Iran inataka kupigana na 
Marekani huo ndio utakuwa mwisho 
rasmi wa taifa hilo, msijaribu kuitiki-
sa Marekani,” alisema Trump katika 
ujumbe wake wa akaunti ya Twitter.

Marekani imepeleka meli zaidi za 
kivita na ndege katika eneo la mashari-
ki ya kati katika siku za hivi karibuni.

Ujumbe wa Rais Trump kwenye 
akaunti hiyo unaadhimisha kubadilika 
kwa msimamo baada ya jaribio la hivi 
karibuni la kuicha uwezekano wa vita 
kati ya mataifa hayo mawili.

Siku chache zilizopita, Rais Trump 
aliwaambia washauri wake kwamba 
hapendelei shinikizo la Marekani dhi-
di ya Iran kubadilika na kuwa vita.

Na alipoulizwa na waandishi wa 
habari siku ya Alhamisi iliopita iwapo 
Marekani ilikuwa ikijiandaa kivita, 

KHARTOUM, Sudan

VIONGOZI wa kijeshi na wakuu 
wa vuguvugu la maandamano ya 
umma nchini Sudan watarejea ka-
tika meza ya majadiliano kukamil-
isha muundo wa baraza tawala la 
mpito, baada ya majadiliano hayo 
kushindwa kuleta tija hapo awali.

Kwa mujibu wa msemaji wa 
baraza la kijeshi la mpito, Jenerali 
Shamseddine Kabbashi, mazun-
gumzo hayo yataendelea kukiwa 
na matumaini makubwa ya kuikia 

makubaliano.
“Hatuna pupa ya kuikia ushindi 

muhimu, matokeo yoyote yata-
kayopatikana yatamaanisha hatua 
moja mbele, mazungumzo ya leo 
usiku yanahusiana na “madaraka 
ya utawala wa mpito,” ilieleza taar-
ifa kwenye mtandao wa Twitter 
iliyotolewa na wasomi wa Sudan 
ambao ndiyo waanzilishi wa vugu-
vugu la malalamiko

Viongozi wa vuguvugu la 
malalamiko wanataka kiongozi 
wa baraza hilo la mpito awe raia, 

baada ya wito wa jumuiya ya ki-
mataifa kutaka majadiliano yamal-
izike kwa kuundwa kipindi cha 
mpito kitakachoongozwa na raia.

Taarifa zaidi zinaeleza kuwa ma-
zungumzo hayo yangejikita katika 
suala la kugawana viti vya baraza 
la mpito kati ya wanajeshi na raia 
pamoja na kumteua atakayelion-
goza baraza hilo.

Wanajeshi na wanaharakati wa-
naopigania mageuzi walikubali-
ana kuhusu mada kadhaa kabla ya 
kusitisha mazungumzo yao, ikiwa 

ni pamoja na kipindi cha mpito 
cha miaka mitatu, kuundwa bunge 
la watu 300, ambalo theluthi mbili 
ni wawakilishi wa muungano kwa 
ajili ya uhuru na mageuzi.

Majadiliano kati ya pande hizo 
mbili yalisitishwa Jumatano iliyo-
pita na baraza la kijeshi linaloon-
gozwa na Jenerali Abdel Fattah al-
Burhane aliyetwaa madaraka baada 
ya kupinduliwa kwa Rais Omar al 
Bashir, Aprili 11, mwaka huu. 

Kabla ya mazungumzo kuanza, 
kwa mara ya kwanza tangu Omar 

al Bashir alipopinduliwa mamia ya 
wafuasi wa itikadi kali walianda-
mana Jumamosi iliyopita mbele ya 
kasri la rais wakipinga aina yoyote 
ya utawala wa kiraia ambao hau-
taitumia sheria ya dini ya kiislam 
kuwa ndio mwongozo wa sheria 
nchini Sudan.

Sheria ya Kiislamu inatumika 
nchini Sudan tangu mapinduzi 
yaliyomleta madarakani Omar 
al Bashir aliyekuwa akiungwa 
mkono na wafuasi wa itikadi kali 
mwaka 1989. DW

Wanajeshi, waandamanaji warudi tena mezani

Congo yazizima 
Katumbi akirejea 
nyumbani
KINSHASA, Congo

KIONGOZI wa upinzani wa Jamhuri ya 
Kidemokrasia ya Congo (DRC), Moise 
Katumbi, amelakiwa na maelfu ya 
wafuasi mjini Lubumbashi baada ya 
kuishi uhamishoni kwa takriban miaka 
mitatu.

Katumbi alipokelewa jana na maelfu 
ya wafuasi waliojawa na furaha na 
shangwe katika Uwanja wa Ndege wa 
Luano nchini Congo.

Kiongozi huyo wa upinzani ame-
kuwa akiishi uhamishoni kwa miaka 
zaidi ya miwili iliyopita baada ya 
kushtakiwa na serikali ya Rais wa 
zamani wa nchi hiyo,  Joseph Kabila 
kwa makosa kadhaa ya uhalifu iki-
wamo udanganyifu, kuajiri maamluki 
na kujipatia uraia wa pili kinyume 
cha sheria. Umati wa watu ulionekana 
ukimsindikiza Moise Katumbi kuele-
kea katika uwanja wa michezo wa TP 
Mazembe. 

Katika mahojiano na televisheni ya 
France 24, Katumbi alisema kwamba 
anapanga kurudi nyumbani Mei 20, 
ikiwa ni takribani miaka mitatu tangu 
aondoke nchini humo.

“Ni hakika kwamba Mei 20, ni-
takuwa Lubumbashi,” alisema Katumbi 
wakati alipofanya mahojiano Mei 6, 
mwaka huu.

Alieleza kwamba baada ya kurudi 
Lubumbashi atapanga ziara ya kitaifa 
kwa lengo la kuwaliwaza raia wa 
Congo, hususani familia zilizoteswa, 
wanaoishi katika taabu.

Mwaka 2016, Katumbi, alihukumiwa 
kifungo cha miaka mitatu jela kwa 
kununua nyumba kinyume cha sheria 
kwenye mji ulio mashariki mwa nchi 
wa Lubumbashi, pia kutuhumiwa kwa 
kuwaajiri mamluki wa kigeni ili kupan-
ga njama dhidi ya serikali.

Wakati wa kuapishwa kwake, Rais 
mpya wa Jamuhuri ya Kidemokrasi 
ya Kongo, Felix Tshisekedi, aliahidi 
kuwaachilia huru wafungwa wote 
wa kisiasa wakiwamo watu wote 
waliofungwa wakati wa maandamano 
yaliyofanyika kabla ya uchaguzi wa 
mkuu wa mwezi wa Desemba mwaka 
jana. Mashtaka dhidi ya Katumbi 
yametupiliwa mbali na Rais Tshisekedi 
na kutoa fursa kwa Katumbi kurudi.

Hata hivyo, Katumbi ameeleza 
kwamba uamuzi wa mahakama kuba-
tilisha hukumu ya miaka mitatu dhidi 
yake sio kutokana na makubaliano 
na Rais Tshisekedi, bali ni mfumo wa 
sheria ambao kwa sasa hauingiliwi 
kisiasa. BBC

Rais Trump alijibu: ‘Sidhani’.
Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, 

Javad Zarif, alisema kuwa Iran haita-
ki kupigana na Marekani.

‘’Hakutakuwa na vita kwa kuwa 
hatutaki vita na hakuna mtu am-
baye anaikiria kuivamia Iran katika 
eneo hili,” alisema Zarif.

Msuguano kati ya nchi hizo un-
ajiri baada ya Iran kusitisha kwa 
muda majukumu yake na kuonya 
kuendelea kuzalisha madini ya Ura-
nium ambayo hutumika kutengeza 
mafuta na silaha za kinyuklia.

Mpango huo ulilenga kusitisha 
vikwazo dhidi ya Iran na badala 
yake ilitakiwa kusitisha mpango 
wake wa kinyuklia, lakini Marekani 
ilijiondoa katika makubaliano hayo 
mwaka uliopita.

Rais Trump aliyataka 
makubaliano hayo kuwa mabaya, 
hivyo aliiwekea vikwazo Iran.

Tehran imedaiwa kubeba si-
laha katika boti kwenye eneo hilo 
la mashariki ya kati, wachunguzi 

wa Marekani wanaamini kwamba 
taifa hilo lilishambulia meli nne za 
mafuta katika pwani ya Falme za Ki-
arabu, madai ambayo Iran imekana.

Katika siku za hivi karibuni, 
Marekani imepeleka meli ya kivita 
inayobeba ndege kwa jina la USS 
Abraham Lincoln katika eneo hilo 
na imedaiwa kuwa kuna mpango 
wa kuwatuma wanajeshi 120,000 
katika eneo hilo.

Marekani imeshawaondoa raia 
wake wanaofanya kazi Iraq na jeshi 
la Marekani limetangaza hali ya ta-
hadhari katika eneo hilo kutokana 
na ujasusi kuhusu vikosi vinavy-
oungwa mkono na Iran.

Wanajeshi wa Uholanzi na Uje-
rumani wamesitisha mazoezi yao 
ya kijeshi katika taifa hilo.

Siku ya Jumapili, jeshi la Iraq 
lilisema kuwa roketi ilirushwa ka-
tika eneo linalolindwa sana katika 
mji wa Baghdad ambalo kuna ny-
umba za serikali na balozi za kigeni.
BBC

Siku chache 
zilizopita, 
Rais Trump 
aliwaambia 
washauri 
wake 
kwamba 
hapendelei 
shinikizo 
la Mare-
kani dhidi 
ya Iran 
kubadilika 
na kuwa 
vita.



kamati ya watu wachache waende 
wakague kwenye maghala. Nataka 
nikwambie kuwa korosho ime-
oza kwa asilimia 30. Weka watu 
wakakague maana tukiendelea 
kuzubaa hata zilizopo zitaoza, 
tutapata hasara zaidi.”

MAJIBU YA SERIKALI
Akichangia mjadala huo, Waziri 

wa Viwanda na Biashara, Joseph 
Kakunda, alisema ataunga mkono 
kufanyika kwa uchunguzi wa un-
unuzi wa korosho ikiwa utajikita 
katika upatikanaji wa malighai za 
kutosha viwandani na wakulima 
kulipwa vizuri.

Kakunda alisema unahitajika 
uchambuzi wa kina utakaofany-
wa na serikali kwa kushirikiana 
na sekta binafsi ili kuweka mfumo 
wa kuhakikisha viwanda vinapata 
malighai ya kutosha.

“Ushindani wa bei umekuwa 
mkubwa kiasi kwamba viwanda 
vyetu vinapata shida kushindana 
na kampuni nyingine,” Kakunda 
alisema.

Alibainisha kuwa katika miaka 
10, viwanda vingi vya korosho 
nchini vimekufa kwa sababu ya 
ushindani uliko katika soko.

Kuhusu baadhi ya wabunge 
kutaka viongozi kuwajibika kwa 
uhujumu wa zao la korosho, 
Kakunda alisema uhujumu 
uchumi ni suala la kisheria 
ambalo lina utaratibu wake 
ikiwa ni pamoja na kukamilisha 
uchunguzi wa kutosha dhidi ya 
mashtaka husika.

“Wakati tunamwachia Mwa-
nasheria Mkuu wa Serikali katika 
jambo hilo, tunatambua kabla ya 
Rais hajachukua hatua ya kum-
komboa mkulima kwa kumlipa 
Sh. 3,300 kwa kila kilo (ya ko-
rosho), hakuna kampuni hata 

moja ambayo ilikuwa imeikia ofa 
hiyo,” Kakunda alisema.

Aliongeza kuwa baada ya seri-
kali kutangaza kununua korosho, 
zilijitokeza kampuni na kusema 
zinaweza kulipa kwa bei hiyo au 
zaidi.

SIKU 40
Kakunda alisema serikali ita-

hakikisha inawalipa wakulima 
wote walioiuzia korosho na taar-
ifa za mauzo hayo zitawasilishwa 
bungeni kabla ya kumalizika kwa 
mkutano huu wa Bunge la Bajeti, 
yaani ndani ya siku 40 kuanzia 
jana.

Akihitimisha mjadala huo, Wa-
ziri wa Kilimo (Hasunga) alisema 
serikali itawalipa wakulima wote 
wa korosho hata kama itachelewa 
kuuza korosho ilizozikusanya 
kutoka kwao. Alisema itawalipa 
wakulima hao ikibidi hata kwa 
kukopa.
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KAMPUNI za Halotel Tanzania na Visa 
zimesaini mkataba wa kimkakati ambao 
utawawezesha watumiaji wa Halopesa 
kufanya malipo kwa njia ya visa kupitia 
simu zao.

Naibu Mkurugenzi wa Halotel, Nguyen 
Tien Dung, alisema jana wakati akiongea 
na waandishi wa habari kuwa ushirikiano 
kati ya kampuni hizo utawezesha watumi-
aji wa Halopesa kutumia huduma ya visa 
kwenye simu zao kwa kufanya malipo 
ya bidhaa na kuweka pesa na kutoa kwa 
mawakala wa huduma ya visa.

Dung alisema takwimu kutoka Mam-
laka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA), 
iliyotoa mwaka 2018 inasema kuwa 
Halopesa ni huduma ya malipo kwa njia 
ya simu inayokua kwa kasi nchini na idadi 
ya wateja waliojisajili kwa huduma ya 
Halopesa imeongezeka kwa asilimia 71.76 
katika kipindi cha mwaka 2018. Kampuni 
ilifunga mwaka 2017 ikiwa na watumiaji 
780,000. Idadi hiyo imeongezeka kwa 
hadi kuikia milioni 1.3 mwishoni mwa 
mwaka 2018.

“Kwa ukuaji mkubwa wa idadi ya wa-
teja wa Halotel na kuwa ni mtandao wa 
simu unaokua kwa haraka hapa Tanzania 

tangu tuanze kutoa huduma hapa nchini, 
tuna imani kwamba idadi ya watumiaji 
wa Halopesa pia itaendelea kuongezeka,” 
alisema Dung.

Alisema kwa sasa Halopesa ina zaidi ya 
mawakala 40,000 na nguvu ya huduma ya 
visa inaipa Halopesa thamani na uwezo zai-
di wa kuwezesha wateja kufanya manunuzi 
kwa njia ya visa kupitia simu zao.

Mkurugenzi wa visa nchini, Olive 
Njoroge, ameelezea kuwa ushirikiano 
huo unalenga zaidi katika kuunganisha 
Watanzania kwenye huduma ya visa na 
kuleta usalama wa fedha zao kufanya 
malipo fanisi kwa huduma na bidhaa.

Wateja Halopesa kufanya 
malipo ya simu kwa visa

Mwanaharakati 

Chadema aweka 

msimamo

mamo yake ambayo imekuwa 
ikilenga kukosoa mambo mbalim-
bali.

“Kwa kuwathibitishia zaidi 
kwamba tukio langu ni la kisiasa ni 
maneno ya watekaji. Ilikuwa tarehe 
4 (Jumamosi), siku moja baada ya 
Rais John Magufuli kumaliza ziara 
mkoa wa Mbeya. Kwangu ilikuwa 
siku ya kwanza kuonekana hadha-
rani kwa sababu sikuwapo muda, 
nilitembelea ofisini kwangu asu-
buhi,” alisema.

Kuhusu kubadili msimamo wa 
kisiasa alisema: “Kazi ya sikio 
haiwezi kufanywa na pua, pua ita-
fanya kazi yake na sikio kazi yake. 
Siwezi kubadili msimamo wangu 
na mkae mkijua ujasiri ni asili ya 
mtu,” alisema.

“Nimezaliwa hivi hivi kama kuna 
maiti au umauti unanitafuta ni 
mara mia kwenye maisha, ni bora 
kifo huwa kina tisha sana lakini 
kifo ni kizuri kama unakufa ukiwa 
unawapigania wanyonge na watu 
ambao hawawezi kusema, kifo ni 
kibaya kama unakufa unawadhu-
lumu wanyonge,” aliongeza.

Mdude (pichani) aliwashukuru 
viongozi wa dini waliofanya kazi 
ya kupiga kelele baada ya tukio 
hilo na kuwaomba waendeleze kwa 
wengine ambao hawajapatikana 
hadi sasa.

INATOKA  UK.8

Korosho moto bungeni

Shekhe wa Mkoa wa Dar es Salaam, Alhad Mussa 
Salum (kulia), akizungumza na Mkurugenzi Mtend-
aji wa Benki ya Barclays Tanzania, Abdi Mohamed 
(kushoto), katika hafla ya futari iliyoandaliwa na 
benki hiyo, kwa wateja wao jijini Dar es Salaam 
mwishoni mwa wiki. Katikati ni Mkurugenzi wa 
Habari katika Ofisi ya Shekhe wa Mkoa, Tabu 
Kawambwa. NA MPIGAPICHA WETU

INATOKA  UK.8
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PARIS, Ufaransa

K
YLIAN Mbappe amefunguka 
kuwa anazingatia mustakabali 
wake wa baadaye Paris Saint-Ger-
main, huku akikiri kuwa anafun-

gua milango kwa “mradi mpya”.

Mshambuliaji huyo mwe-
nye umri wa miaka 20,
 ambaye ni mshindi wa 

Kombe la Dunia, Jumapili 
usiku alitangazwa kuwa
 mchezaji bora wa Ufar-
ansa , akitwaa tuzo zote

 ya Mchezaji Bora wa
 Mwaka na ile ya Kinda

 Bora wa Mwaka.

Lakini baada ya kupokea tuzo hizo kuto-
ka kwa Didier Drogba, mshambuliaji huyo 
alisema: “Ni kipindi muhimu sana kwangu, 
kimekuja kwa mabadiliko yangu kikazi.

“Nimegundua mengi hapa, na ninahisi 
labda ni wakati wa kuwa na majukumu 
zaidi.

“Ninatumai kwamba pengine inaweza 
kuwa hapa Paris Saint-Germain, hiyo 
itakuwa furaha kubwa ama pengine se-
hemu nyingine na mradi mpya.”

Mbappe amefunga mabao 32 wakati ak-
iibebesha PSG ubingwa wa Ligue 1, lakini 

klabu kwa mara nyingine ilishindwa tena 
kufurukuta kwenye Ligi ya Mabingwa Ul-
aya ambayo ni malengo ya mabilionea wa 
Qatar, wanaomiliki klabu hiyo.

PSG ilishindwa kulinda ushindi wao 
wa mabao mawili walioupata ugenini 
kwenye mechi ya mkondo wa kwanza wa 
Ligi ya Mabingwa Ulaya hatua ya 16-Bora 
dhidi ya Manchester United na kujikuta 
ikisinzia na kuwaruhusu miamba hiyo ya 
Old Trafford kupindua matokeo mechi ya 
marudiano.

Mbappe alisimamia maoni yake baada 
ya sherehe hizo, na kuongeza: “Nilisema 
kile nilichopaswa kusema.

“Unapokuwa katika tukio hilo unaweza 
kutuma ujumbe, nadhani nimetuma wan-
gu. “Kama nitazungumza zaidi itatia fora 
na huo si ujumbe niliotaka kutuma.”

Mapema mwaka huu, Rais wa Real Ma-
drid, Florentino Perez, alidai kuwa Zin-
edine Zidane anaweza kutumia Ufaransa 
wake kuipata huduma ya Mbappe katika 
klabu hiyo majira haya ya joto.

“Zidane ni Mfaransa, hivyo na Mbappe 
anaweza kufanya kitu fulani,” alisema 
Perez.

Pep Guardiola tayari alishakana taarifa 
kwamba Manchester City inaweza kum-
sajili Mbappe Oktoba mwaka jana.

“Manchester City haina, na haitakwenda 
kutumia fedha ambazo pengine Mbappe 
anastahili, ama PSG inazostahili,” alisema.

   Nimegundua mengi hapa na 
ninahisi kuwa na majukumu zaidi...

MBAPPE AIITA REAL, 
ATANGAZA KUSEPA

DONDOO ZA SOKA 

MAGAZETI YA ULAYA



 P W D L F A PTS

1. Simba 35 28 4 3 74 14 88

2. Yanga 36 26 5 5 55 25 83

3. Azam 36 19 12 5 50 21 69

4. Kinondoni MC 36 11 16 9 36 25 49

5. Mtibwa Sugar 36 14 7 15 36 32 49

6. Lipuli 36 12 12 12 30 36 48

7. Mbeya City 36 13 8 15 38 38 47

8. Ndanda 36 12 11 13 23 33 47

9. Singida United 36 11 12 13 30 37 45

10. Stand United 36 12 8 16 36 45 44

11. Alliance 36 11 11 14 30 39 44

12. Coastal Union 36 10 14 12 31 42 44

13. Mbao 36 11 11 14 26 38 44

14. TZ Prisons 36 10 13 13 27 29 43

15. Kagera Sugar 36 10 13 13 32 40 43

16. Ruvu Shooting 36 10 12 14 33 41 42

17. JKT Tanzania 36 9 14 13 24 34 41

18. Biashara United 35 10 10 15 27 33 40

19. Mwadui 36 10 8 18 41 51 38

20. African Lyon 36 4 11 21 23 49 23

MSIMAMO LIGI KUU BARA

Na Mwandishi Wetu

W
ACHEZAJI wa zamani wa 
Yanga, wamesema wa-
naamini kuwa kikosi chao 
kitakachoshiriki Ligi Kuu 

Bara msimu ujao kitakuwa na timu imara 
na kitafanya vema kwenye mashindano 
mbalimbali watakayoshiriki.

Kauli hiyo imetolewa siku
 chache baada ya Mwenyekiti

 mpya wa klabu hiyo, Dk.
 Mshindo Msolla, kutangaza

 kuwashirikisha nyota hao
 katika mchakato wa kusajili

 wachezaji.

Msolla alisema ili kuwa na kikosi imara, 
uongozi wa klabu hiyo utampa jukumu la 
usajili Kocha Mkuu, Mwinyi Zahera pamo-
ja na nyota hao wa zamani ili kukamilisha 
mchakato huo kwa kuwakabidhi fedha za 
usajili.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Mwenyekiti wa Umoja wa Wachezaji wa 
zamani wa Yanga, Ramadhani Kampira, 
alisema uamuzi huo umewafurahisha na 
anaamini utaifanya timu yao kuwa bora 
na itakayoshinda mataji mbalimbali ka-
tika msimu ujao.

Kampira alisema wao wanawafahamu 
wachezaji wenye uwezo wa hapa nchini 
na vile vile kiufundi watamsaidia Za-
hera kusajili wachezaji watakaokuwa na 
msaada kwa Yanga na si wale watakaoku-

ja kujaribu “bahati”.
“Tunafurahi kupata nafasi hii, miaka ya 

nyuma wachezaji walikuwa wanasajiliwa 
kwa kubahatisha, tunaamini kwa 
ushirikiano huu, mambo yatakuwa 
mazuri na Yanga itakuwa tishio,” alisema 
Kampira.

Aliongeza kuwa kwa uamuzi huo, wala 
Yanga haitatumia kiasi kikubwa cha fedha 
ili kukamilisha mchakato huo na badala 
yake kamati hiyo mpya itasajili kwa kuz-
ingatia viwango.

Mbali na Ligi Kuu Tanzania Bara, Yanga 
ambayo inaombea Simba ipoteze mechi 
zake zilizosalia na yenyewe kushinda 
michezo yake miwili iliyobakia, itashiriki 
Kombe la FA, Kombe la Mapinduzi na 
Kombe la SportPesa.

KAMPIRA AITABIRIA 

YANGA MAKUBWA
Said ajitosa 
urais ZFF
Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR

MBIO za kuwania nafasi za uongozi 
katika Shirikisho la Soka Zanzibar 
(ZFF), zimeanza kwa Katibu Msaidizi 
wa Kamati ya Maridhiano, Khamis 
Abdalla Said, kujitokeza kuchukua 
fomu ya kugombea nafasi ya urais wa 
shirikisho hilo.

ZFF zamani ZFA, imetangaza kuwa 
itafanya uchaguzi wake mkuu ifikapo 
Juni 2, mwaka huu.

Akizungumza na gazeti hili jana, 
Said alisema kwa sasa bado muda 
wa kampeni haujaanza ili kutangaza 
sera zake, lakini yeye kilichomsukuma 
zaidi kugombea nafasi hiyo ni kutaka 
kulibadilisha soka la Zanzibar iki-
wamo kuleta hamasa katika soka.

Said alisema soka la Zanzibar linahi-
taji viongozi wenye uelewa na maono 
ya  juu zaidi katika kuliendesha kwake 
ili liweze kuwa na hamasa kama ili-
vyokuwa katika miaka ya nyuma.

Mgombea huyo alisema kikubwa 
kitakacholibadilisha soka hilo ni 
kufuata katiba mpya ambayo imeanza 
kufanya kazi hivi karibuni pamoja 
na kuwa na ushirikiano wa karibu na 
serikali sambamba na vyama vyote 
vya michezo.

“Kikubwa zaidi nikipata nafasi ya 
kuwa rais nitasimamia Katiba ya ZFF 
ambayo ndio mwongozo kamili wa 
kuhakikisha soka letu linasonga mbele 
kama ilivyokuwa wakati wa uongozi 
wa marehemu mzee Fereji (Ali Tamim 
Fereji), licha ya changamoto zilizoku-
wapo kwa wakati huo,” alisema.

Aliongeza kuwa pia atahakikisha 
anaboresha ushirikiano na vyama 
vingine vya soka pamoja na kuende-
lea na jitihada za kuusaka uanachama 
wa Shirikisho la Soka Afrika (Caf) 
pamoja na Fifa ambao umekuwa ni 
kilio cha muda mrefu cha wadau wa 
soka wa visiwani hapa.

Na Mwandishi Wetu

SHABIKI wa timu ya Real Madrid na mkazi 
wa Ifakara, mkoani Morogoro, Gadi Mwa-
jeka ameibuka mshindi wa zawadi ya Sh. 
milioni 208. 5 baada ya kubashiri kwa usa-
hihi mchezo wa Perfect 12 wa Kampuni ya 
M-Bet.

Akizungumza baada ya kukabidhiwa 
mfano wa hundi yenye thamani hiyo,  
Mwajeka alisema hakuamini mara baada 
ya kupigiwa simu kuambiwa yeye ndiye 
mshindi wa zawadi hiyo ya fedha.

Mwajeka ambaye ni mfanyabiashara 
ya rangi za mkeka katika eneo la Ifakara 
mjini, alisema ushindi huo ni faraja kub-

wa sana kwake na anaamini utamsaidia 
kuboresha biashara yake na vile vile kaun-
zisha nyingine mpya.

Sikuamini kama nimeshinda kiasi ki-
kubwa cha fedha, nimetumia kiasi cha Sh. 
1,000 tu kubashiri na kuingiza kiasi kikub-
wa cha fedha. Nimefarijika sana, alisema 
Mwajeka. Alisema ameshiriki kubashiri 
kwa muda wa miaka mitatu na mwaka 
huu ndio amebahatika kuibuka kinara wa 
kiasi hicho kikubwa cha fedha.

“Mke wangu ni nesi, nilikuwa nachukua 
madaftari yake kuandika timu na kuanza 
kuzipigia mahesabu. Nitatumia fedha hizi 
kwa ushauri wa wazazi wangu kuona nin-
afanya biashara gani,” alisema.

Meneja Masoko wa Kampuni ya M-Bet, 
Allen Mushi, alisema Mwajeka ni mshindi 
wao wa tano kushinda zawadi hiyo nono, 
tangu walipoanza shindano hilo mapema 
mwaka huu.

Mushi alisema M-Bet itaendelea kuwa 
nyumba ya mabingwa na kuwaomba 
mashabiki wa soka kubashiri na kampuni 
yao ili kuweza kubadili maisha yao.

M-Bet ni nyumba za mabingwa na ma-
bingwa wote wanapatikana kupitia mich-
ezo ya kubahatisha ya kampuni yetu, 
kujitajirisha vilevile kuichangia nchi yao 
kwani asilimia 20 ya fedha hukatwa kama 
kodi ya kusaidia maendeleo ya nchi katika 
sekta mbalimbali, aliongeza Mushi.

Shabiki Madrid Ifakara ashinda mil. 208/-

Cristiano Ronaldo, akiwa amepozi nyuma ya kombe la ubingwa wa Serie A pamoja na mama yake, Dolores (kulia) 
na mpenzi wake, Georgina Rodriguez, kufuatia timu yake ya Juventus kukabidhiwa rasmi kombe hilo baada 
ya mechi ya funga msimu dhidi ya Atalanta iliyomalizika kwa sare ya bao 1-1 kwenye Uwanja wa Allianz juzi. 
PICHA: MTANDAO
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Aussems: Simba

anzeni sherehe

Na Somoe Ng’itu

H
ESABU zitatimia? Wakati 
swali hilo likitikisa kichwani 
kwa mashabiki wa Simba 
kuelekea mechi yao ya leo 

ugenini dhidi ya Singida United, Ko-
cha Mkuu wa ‘Wekundu wa Msimbazi’ 
hao, Mbelgiji Patrick Aussems, amewa-
taka kujiandaa kuufanya mji wa Singida 
kuwa maalum kwao kwa ajili ya kush-
erehekea ubingwa wa Ligi Kuu 2018/19.

Katika mechi hiyo itakay-
ochezwa Uwanja wa Namfua

 mkoani Singida leo, Simba
 yenye pointi 88, inahitaji

 ushindi ambao utaiwezesha
 kufikisha alama 91 ambazo
 haziwezi kufikiwa na klabu

 yoyote kwenye msimamo
 wa ligi hiyo msimu huu.

Hata hivyo, Yanga inayoshika nafasi 
ya pili kwenye msimamo wa ligi hiyo, 
endapo itashinda michezo yake miwili 
iliyosalia itafikisha alama 89, wakati huu 
Simba ikiwa na mechi tatu mkononi 
pamoja na mechi hiyo ya leo.

Mabingwa hao watetezi, msimu uli-
opita pia walitwaa ubingwa wa ligi hiyo 
wakiwa Singida, tena siku moja kabla ya 
mchezo baada ya watani zao, Yanga ku-
toka sare dhidi ya Tanzania Prisons.

Aussems, aliliambia Nipashe jana 
kuwa, timu yake inahitaji kushinda 
mechi zote tatu za ligi hiyo zilizobaki na 
si mchezo mmoja wa leo kama ambavyo 
inaonekana.

Aussems alisema kuwa nguvu waliyo-
tumia wakati wanaanza msimu huu ndi-
yo wataendelea nayo mpaka katika mch-
ezo wa mwisho ambao utakuwa ni dhidi 
ya Mtibwa Sugar utakaochezwa Jumanne 
kwenye Uwanja wa Jamhuri, Morogoro.

“Mashabiki wa Simba tuifanye Sin-
gida kuwa mji wetu wa kusherehekea 
kikombe cha ubingwa,” alisema kwa ki-
fupi kocha huyo raia wa Ubelgiji.

Meneja wa Simba, Patrick Rweyema-
mu, alisema kikosi chao kilifika salama 
Singida jana mchana kwa kutumia usa-
firi wa ndege kutoka Dar es Salaam hadi 
Dodoma na baadaye kutumia basi maal-
umu la kukodi kwenda mkoani humo.

Rweyemamu aliwataja wachezaji wa-
takaokosekana katika mchezo wa leo 
ambao wamebaki jijini Dar es Salaam 
kuwa ni pamoja Zana Coulibaly, Said 
Ndemla na Mohammed Ibrahim “Mo”.

Singida United itashuka uwanjani 
ikiwa na kumbukumbu ya kutoka sare 
zinazofanana za mabao 2-2 mara mbili 
mfululizo, dhidi ya Stand United na  
JKT Tanzania, wakati Simba imeshinda 
michezo yake dhidi ya Mtibwa Sugar na 
Ndanda FC.

   Rekodi ya kubebea ubingwa Singida yanukia 
kujirudia leo, awataka mashabiki kuufanya...

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042

Mshambuliaji wa Kimataifa wa Tanzania, Mbwana Samatta (mwenye kombe), akisherehekea ubingwa wa 
Ubelgiji pamoja na wachezaji wenzake wa KRC Genk, baada ya mechi ya funga msimu dhidi ya Standard 
Liege kumalizika kwa sare tasa katika Uwanja wa Luminus Arena mwishoni mwa wiki. PICHA: MTANDAO
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Na Mwandishi Wetu

WAKATI mabingwa wa kihistoria wa michuano ya Eu-
ropa League, Sevilla ya Hispania ambao wamemaliza 
msimu huu wa La Liga wakiwa nafasi ya sita, wakita-
rajiwa kuwasili nchini leo kwa ajili ya mechi ya kirafiki 
iliyoandaliwa na Kampuni ya Kubashiri Matokeo Mich-
ezoni ya SportPesa kwa ushirikiano na La Liga, neema 
kibao zinatarajiwa kupatikana katika ziara ya klabu hiyo. 

Sevilla ambayo inatarajiwa kushuka Uwanja wa Taifa 
keshokutwa Alhamisi kuvaana na Simba kwenye mechi 
ya kirafiki, kabla ya mchezo huo itafanya shughuli mbal-
imbali za kuinua sekta ya michezo nchini.

Akizungumza na waandishi wa habari, Mkurugenzi 
wa Utawala na Udhibiti SportPesa Tanzania, Tarimba 
Abbas, alisema SportPesa inakwenda kuweka historia 
kwa mara nyingine tena nchini kwenye sekta ya mpira 
wa miguu kwa kuileta timu ya Sevilla.

“Kupitia ujio wao timu ya Sevilla watafanya shughuli 
mbalimbali zenye lengo la kuinua sekta ya michezo 
nchini kwa vijana na mpira wa miguu kwa ujumla.

“Watatoa mafunzo ambayo yatahudhuriwa na timu 
ya vijana ya Bom Bom FC katika Uwanja wa Uhuru bila 
kusahau semina elekezi itakayotolewa na maofisa wa 
klabu ya Sevilla kwa viongozi wa klabu za hapa nchini, 
TFF na washirika wake ili wapate kuimarika kitaaluma 
na kupata uelewa jinsi ya kuongeza mapato ya klabu 
zao.

Naye Mkurugenzi wa Mashindano wa TFF, Salum Ma-
dadi aliwatangaza waamuzi watakaochezesha mechi 
hiyo kuwa ni mwamuzi wa kati, Elly Sasii akisaidiwa na 
Mohammed Mkono kutoka jijini Tanga na Soud Lila wa 
Dar es Salaam wakati Jonesia Rukyaa wa Kagera ataku-
wa mwamuzi wa akiba.

“Waamuzi wanaochezesha mchezo huu wote ni 
waamuzi wenye beji za Fifa, mchezo huu mbali ya ku-
jitangaza kama nchi, lakini pia ni sehemu ya kutangaza 
vitu vyetu mbalimbali wakiwamo wachezaji na waamu-
zi,” alisema Madadi.

Sevilla kuleta 

neema Dar leo

UK.30Mbappe aiita Madrid, atangaza kusepa 


